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PUNJAB VIDHAN SABHA 

Wednesday, the 4th September, 2024 

                The Vidhan Sabha met in the Punjab Vidhan Sabha Hall, Vidhan Bhawan, Sector-

1, Chandigarh at 10.00 A.M. Mr. Speaker (Sardar Kultar Singh Sandhwan) in the Chair. 

------- 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ। 

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 

ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ 

*1279. ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ: ਕੀ ਲੋਕ ਹਨਰਮਾਣ (ਭ ਤ ਮ) ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਿਲਕਾ 
ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਤੋਂ 
ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ, ਬੋਿਾ, ਸੇਰ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮਘਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ, ਕੁਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵਾ ਤੱਕ ਹਤੰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ ਖਰਾਬ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰ ਪੈ੍ਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ? 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਖੁੁੱ ਡੀਆਂ): ਜੀ ਿਾਂ, ਹਲੰਕ ਸੜਕ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਵਾਇਆ 
ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਬੱਪ੍ੀਆਣਾ-ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਹਲੰਕ ਸੜਕ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਤੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ–ਭੀਖੀ ਰੋਡ ਵਾਇਆ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ 
ਅਤੇ ਹਲੰਕ ਸੜਕ ਬੋਿਾ-ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵਾਲਾ-ਮਘਾਣੀਆਂ-ਬਰੇਟਾ ਸੜਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਖਰਾਬ ਿੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਿ ਸੜਕਾਂ 
ਮੋਟਰੇਬਲ ਿਨ। ਇਿ ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਡਊ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ੍ਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਿ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਿਨ। 
ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਚਲਦੀਆਂ ਿਨ, ਕੋਈ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪ੍ਰ ਪੈ੍ਚਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਿ 
ਿੈ ਹਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈ੍ਚਵਰਕ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੈ੍ਚਵਰਕ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਰ ਲੰਬੀ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹਸਰਫ ਇੰਨਾ ਿੀ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਇੱਕ ਪੈ੍ਚਅੱਪ੍ ਕਰਵਾ ਦੇਣ 
ਹਕਉਂਹਕ ਸੜਕ ਤੇ ਟੋਏ ਪ੍ਏ ਿੋਏ ਿਨ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇੱਕ ਿੋਰ 
ਸੜਕ, ਬੋਿਾ-ਉੱਦਤ-ਮਲਕੋਂ ਤੇ ਝੁਨੀਰ ਵਾਲੀ  ਰਹਿ ਗਈ ਿੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਿਾਲਤ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ 
ਪੈ੍ਚਵਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਿੋਵਾਂਗੇ। 
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤ ੇਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ 
ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈ੍ਚਅੱਪ੍ ਵਰਕ ਿੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰ ਹਜਵੇਂ ਆਪ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਹਕ 
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਰੁਹਕਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ, ਉਿ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਿੇ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਿੋਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

------- 

ਪਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੰ . 1277 

(ਸਬੰਹਧਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਿਾਜ਼ਰ ਨਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ।) 

------- 

ਰਪਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰ ਤ ਬਾਅਦ ਇਿੰ ਤਕਾਲ ਕਰਨਾ 

*1271. ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ: ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 
ਰਹਜਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 
ਲਾਗੂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਸ਼ਰੀ ਬਰਮ ਸ਼ਿੰ ਕਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਰਹਜਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਹਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹਵਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਹਨਕ ਸੁਧਾਰ-2 ਸ਼ਾਖਾ), 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪੱ੍ਤਰ ਨੰ: 5/7/2018-2.ਜੀ.ਆਰ/152 ਹਮਤੀ 5.2.2019 ਰਾਿੀਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 
ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਜਸਟਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਬਿੁਤ ਿੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ 
ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਹਦਨਾਂ ਦਾ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਇੰਤਕਾਲ ਰੁਹਕਆਂ ਨੰੂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਟਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਗੌਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਜਵੇਂ ਆਪ੍ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 
ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਿਨ। ਯੂ.ਪ੍ੀ., ਹਬਿਾਰ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਿੈ ਤਾਂ 10/- ਰੁਪ੍ਏ ਹਵੱਚ 
ਫਰਦ ਹਮਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2000/-, 5000/- ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000/- ਰੁਪ੍ਏ ਫਰਦ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਹਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 40 ਹਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਹਖਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ 
ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਪੱੁ੍ਛਹਗੱਛ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਜਿੜਾ 
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ਵੀ ਕੋਈ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ।  ਇਿ ਪ੍ਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜਹੇ 
ਹਜਿੇ ਕੰਨ ਹਖੱਚ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੁਤ ਇੰਤਕਾਲ ਰੁਕੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਿ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਕੁਐਸ਼ਚਨ ਲਗਾਇਆ 
ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਹੀ ਹਜਿੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜਹ ਹਗਰਦਾਵਰੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਯੂ.ਪ੍ੀ., ਐਮ.ਪ੍ੀ. 
ਹਵੱਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਹਗਰਦਾਵਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਹਗਰਦਾਵਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਨਿੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਕ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਰਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪ੍ੀ. ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਿਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ 
ਬੋਲਦੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਹਵੱਚ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ। ਉੱਥੇ  ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹਦਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਥਾਣੇ 
ਵਾਲੇ,  ਪ੍ਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੰੂਨਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

1000/Sukhpiar Singh/Rajneesh kumar 

ਉਿ  ਉਥੇ ਤੁਿਾਡੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ 
ਦੀ ਿੈ। ਪੰ੍ਜਾਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੰਦੇ 
ਬਾਿਰ ਬੈਠੇ ਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛ ਲਓ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਿੀ ਪੱੁ੍ਛਣ ਲੱਗਾ ਿਾਂ। ਹਜਿੜੇ ਸਾਡੇ 
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਿਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਿੀ ਔਖੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  ਸਾਰੀ-
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਵੀ ਇਿੀ ਇਸ਼ੂ ਿੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ 
ਇਿੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿਾਂਗਾ ਹਕ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਕਿੋ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਡਟੇਲਾਂ ਕਢਵਾਓ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਹਕੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਿੋਏ ਪ੍ਏ ਿਨ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਬਿੁਤ ਿੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਆਮ ਆਦਮੀ 
ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਹਬਕ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ 
ਜਨ-ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਹਧਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹਵਖੇ 
ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ੈਂਹਡੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਿੋਰ ਆਫੀਸਰ 
ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਦਨ ਜਲੰਧਰ ਹਵਖੇ 900 ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 
ਿੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਡੇਅ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ 
ਰੱਹਖਆ ਸੀ। ਦਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਵਜ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 33 ਿਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਹਦਨ 
ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ 
ਡੇਅ ਰੱਹਖਆ। ਹਜਸ ਹਵੱਚ 55 ਿਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਹਦਨ ਹਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਇਹਤਿਾਸ ਹਵੱਚ  ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਦੋ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ 85 ਿਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਮੈਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ੈਂਡੈਂਸੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 
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Mr. Speaker:  Very good.  

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੰੂ 
ਹਦੱਕਤ ਨਿੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ । ਸੋ, ਅਸੀਂ ਹਡਟੇਲਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ੈਂਡੈਂਸੀ ਿੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 
ਹਕਉਂਹਕ 30 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਸਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ 
ਐਹਸ਼ਓਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਕੱਲਹ ਿੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਔਰ ਹਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ੈਂਡੈਂਸੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ 
ਿਨ, ਉਿ ਖਤਮ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਿੋਣਗੇ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ: ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਦੋ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ 85 ਿਜ਼ਾਰ ਇੰਤਕਾਲ 
ਿੋਏ ਿਨ।  ਇਿ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਿਨ ਹਕ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਰੁਕੇ ਿੋਏ 85 ਿਜ਼ਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਿੋਏ ਿਨ ਤਾਂ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਿਰੇਕ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਹਕੰਨੇ ਿੀ ਇੰਤਕਾਲ ਰੁਕੇ ਪ੍ਏ ਿੋਣਗੇ।  ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜੇਕਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਿਰੇਕ 
ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਤਹਿਸੀਲਵਾਈਜ਼ ਚੁੱ ਹਕਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਖਆਲ ਿੈ ਹਕ 
ਇੰਤਕਾਲ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਿੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਭਲਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿੋਰ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਹਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹਦਓ।  ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹਵੱਚ ਗਵਾਿੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਿਨ।  ਹਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਗਵਾਿੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਰਹਜਸਟਰੀਆਂ ਗਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਹਗਰਦਾਵਰੀ ਖਤਮ ਿੋ 
ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਹਵੱਚ ਸਟੇਆਂ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
ਹਜਿੜੀਆਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ ਿਨ, ਉਿ ਿੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ 
ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਵੀ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੈਂਪ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰ ਹਦਓ।  ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ ਿਾਖੜ (ਬੈਠੇ-ਬਠੇੈ): ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਿੀ ਨਾ ਆਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿਾਂ ਜੀ, ਇਿ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਿੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜੱਥੇ ਹਕਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਡਲ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਹਲਆ ਜਾਵੇ ਹਜਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੁਹਣਆ ਿੈ, ਉਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਿਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ 
ਮਨਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਹਗਆਸਪੁ੍ਰਾ। 

-------- 

ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਿੋੜਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਨੀਤੀ 
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*1225.ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ: ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ- 

(ੳ)      ਕੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ/ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਵੱਚੋਂ  ਨਾਮ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਾਹਲਸੀ) ਬਣੀ  ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 

(ਅ)      ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨਿੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਿੈ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ  ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ? 

ਸ਼ਰੀ ਲਾਲ ਚਿੰ ਦ: (ੳ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਹਮਤੀ 29.09.2014 ਨੰੂ ਏ.ਪ੍ੀ.ਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 
ਅੰਤੋਹਦਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਿਾਊਸਿੋਲਡ (PHH) ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 

          ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਦੇ 
 ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਵਖੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰੰ ਤੂ, ਹਕਉਂਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NFSA ਅਧੀਨ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਰਾਜ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 
 ਕੈਹਪੰ੍ਗ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੈਹਪੰ੍ਗ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਰ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ/ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ  

ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਲਈ NFSA ਅਧੀਨ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।                

(ਅ)    ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਉਣ/ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ। 

 

1005/Manika Rani/Rajneesh kumar 

ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਿ ਗੱਲ ਪੱੁ੍ਛੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਹਕੰਨੇ 
ਮੈਂਬਰ ਦਰਜ ਿਨ ਜਾਂ ਹਕੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਰਫ ਇਿ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਿੈ ਹਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਸਸਟਮ ਚਾਲੂ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਜਸਟਰਡ ਿਨ, ਿਰ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ 
ਹਵੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਮ ਗੱਲ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਿਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਿਨ ਪ੍ਰ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਜੀਅ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਕਿੜੇ ਦਫਤਰ ਹਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਉਣਾ ਿੈ, ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਿੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਕਸ ਦਫਤਰ ਹਵੱਚ ਜਾ ਕੇ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਿੈ?  ਜੇਕਰ ਅਹਜਿੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ 
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ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹਜਸ ਹਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਸ ਹਵੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ 
ਬਣੀ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿਨ? 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਡਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਿੈ? 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ 
ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 
ਸਪ੍ਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਵਖੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਹਪੰ੍ਗ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ 
ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਕੈਹਪੰ੍ਗ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਰ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 
ਬਣਾਉਣ/ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਮਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਲਈ 
ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।   

ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ 
ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਿ ਖੜਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਫੂਡ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦਫਤਰ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਨਾਮ ਕੱਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਨਿੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਕ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੀ ਉੱਤਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਹਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਹਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਿਾਂ ਜੀ,  ਹਨੈੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ। 

ਸਰਦਾਰ ਇਿੰ ਦਰਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਨਿੱਿਰ:  ਸਰ, ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੇ 
ਹਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁ੍ਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਮਾਹਧਅਮ ਨਾਲ ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਿੈ ਹਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 
ਹਵੱਚ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ 
ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਹਫਰ ਿੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ੍ ਹਸੰਘ ਹਗੱਲ ਜੀ। 

------------- 
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 ਬਪਠਿੰ ਡਾ ਤੋਂ ਪਦੁੱ ਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੁੱ ਕ ਵੋਲਵੋ ਬੁੱ ਸ ਸਰਪਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

*1254. ਸਰਦਾਰ ਿਗਰੂਪ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗੁੱ ਲ: ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਬਹਠੰਡਾ 
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਬਾਿਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਿੀ 
ਹਗਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਠੰਡਾ ਤੋਂ ਹਦੱਲੀ ਏਅਰਪੋ੍ਰਟ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਹਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਿੈ. ਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ? 

 ਸ਼ਰੀ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ:  ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹਠੰਡਾ ਤੋਂ ਹਦੱਲੀ ਏਅਰਪੋ੍ਰਟ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰਲ 
ਕੋਚ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਪ੍ਰਹਮਟ ਮੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਿਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਹਠੰਡਾ ਤੋਂ 
ਹਦੱਲੀ ਏਅਰਪੋ੍ਰਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਰਹਵਸ ਨਿੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿੀ। ਹਫਰ ਵੀ ਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਵਾਇਹਬਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਇਸ ਰੂਟ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਹਠੰਡਾ ਸਾਡਾ 
ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਡਪੂ੍ ਿੈ। ਜੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਹਡਊਟੀ ਲਗਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ 
ਤਾਂ ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਹਦੱਲੀ ਏਅਰਪ੍ੋਰਟ ਨੰੂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 

ਸਰਦਾਰ ਿਗਰੂਪ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗੁੱ ਲ:  ਸਰ, ਬਹਠੰਡਾ IELTS ਦਾ ਿੱਬ ਿੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਹਕ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਹਦੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਪ੍-ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਬਿੁਤ ਫਾਇਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਸਤੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਹਵਧਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਤੇ ਇਮੀਡੇਟ 
ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਬਹਠੰਡਾ ਤੋਂ ਹਦੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।   

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹਸੰਘ 

1010/Gurpreet kaur/Monika sharma 

ਪਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੰ ਬਰ 1302* 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਮੈਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। 

--------- 

ਿਲਿੰ ਧਰ ਸਰਕਲ ਪਵੁੱ ਚ ਪਬਿਲੀ ਪਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

*1304. ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ : ਕੀ ਹਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ - 

                                                           
* For Starred Question No. 1302 and reply thereto, please see…………………………… 
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 (ੳ) ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਹਵੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਹਵੱਚ ਜੇ.ਈ. ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਲਾਇਨਮੈਨ, ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਲਾਇਨ ਮੈਨ 
ਦੇ ਅਿੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸੂਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਹਗਣਤੀ ਹਕੰਨੀ ਿੈ; 

(ਅ)  ਇਨਹ ਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਹਗਣਤੀ ਹਕੰਨੀ ਿੈ; 

(ੲ)  ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਵੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਹਗਣਤੀ ਹਕੰਨੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹਕੰਨੀ-ਹਕੰਨੀ ਤਨਖਾਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ? 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਿਨ ਪਸਿੰ ਘ : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, 

(ੳ)    ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਹਵਚ ਸਾਲ 2023-2024 ਹਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੈ:- 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁੁੱ ਲ ਪਗਣਤੀ 

ਜੇ.ਈ. ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ 183 

ਲਾਇਨਮੈਨ 721 

ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਲਾਇਨਮੈਨ 1060 

 (ਅ)    ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਹਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੈ:- 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁੁੱ ਲ ਪਗਣਤੀ 

ਜੇ.ਈ. ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ 115 

ਲਾਇਨਮੈਨ 593 

ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਲਾਇਨਮੈਨ 156 

 ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ : ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਲਾਇਨਮੈਨ ਦੀਆਂ 1007 ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਹਸਰਫ 156 ਿੀ ਭਰੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ 
ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੰੂ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕਰ ਦੇਣ। 

        ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਿੈ ਹਕ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਇਨਮੈਨ/ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਲਾਇਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੰੂ 3 ਲਾਇਨਮੈਨ ਦਾ 54000/- ਰੁਹਪ੍ਆ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਿ ਇੱਕ ਲਾਇਨਮੈਨ ਨੰੂ ਹਸਰਫ 
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13000/- ਰੁਹਪ੍ਆ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਹਤੰਨਾਂ ਨੰੂ 39000/- ਰੁਹਪ੍ਆ ਸੈਲਰੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ 54000/- ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਕੀ ਇਿ ਦਰੁਸਤ ਿੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣਾ ਪੈ੍ਸਾ/ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈ੍ਸਾ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚੋਂ 
ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈ੍ਸਾ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿ 
ਪੈ੍ਸਾ ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਹਰਿਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬੱਹਚਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ 
ਹਰਿਾ ਿੈ। 

        ਸਰ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਿਫਤੇ ਹਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਜਿੜੇ ਹਕ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਿੀਂ 
ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੌਰਵ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਿੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ  
ਿੀ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦੀ ਤਾਂ ਇਿ ਿਾਲਤ ਿੋ ਗਈ ਹਕ ਉਿ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਹੜਹਆ ਿੋਇਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਿ ਉਪ੍ਰ ਿੀ ਸੜ ਗਈ। ਸਰ, ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਿੋਏ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਹਮਹਲਆ। ਕੱਲਹ ਹਗਆਸਪੁ੍ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱ ਹਕਆ ਸੀ ਹਕ ਸਬ-
ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਇਕੁਇਪ੍ਮੈਂਟਸ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੇ। ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਹਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਿੋਈਆਂ 
ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਹਖਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ 
ਹਗਆ ਿੈ? ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਿੀ ਨਤੀਜਾ ਿੈ। ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ? ਕੀ 
ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ? 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਿੈ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ : ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਿੀ 
ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁੱ ਖਦਾਇਕ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਿੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ 5 

ਲੱਖ ਰੁਹਪ੍ਆ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਹਪ੍ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਹਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

        ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ 
ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਹਸੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਿੁਣ ਤੱਕ 
ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ 4912 ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਿਨ। 3928 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 
ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਹਦੱਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਿੋ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਤੰਨ-ਚਾਰ 
ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੱਕ ਇਿ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ : ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੈਹਕੰਡ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਮੇਰੀ 
ਪ੍ਹਿਲੀ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਿ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਸੀ ਹਕ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ 
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ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪੱੁ੍ਹਛਆ। 
ਇਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਜਿੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ, ਇਿ ਭਾਵੇਂ ਹਪ੍ਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 
ਵੇਲੇ ਿੋਈਆਂ ਿੋਣ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਝੇ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਹਵੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਿਨ, ਉਿ ਵਾਪ੍ਸ ਉਥੇ ਿੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

        ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਜੇ.ਈ. ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ 
ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? 

         

1015/Rajneet Kaur/Monika sharma 

      ਸਰ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਿ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਸੀ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੰੂ safety 

equipment ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੇ, ਉਸ ਹਖਲਾਫ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੈ੍ਸੇ ਦੇ ਹਦੰਦੀ ਿੈ, 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਹਦੰਦੀ ਿੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਿ ਸਵਾਲ ਿੈ ਹਕ 
ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ? 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ safety equipment ਦਾ ਆਹਡਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿੋ? 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਬਲਕੁਲ safety equipment ਿਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਡਬਹਲਊ 
ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਹਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਔਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 
ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਜਾਂ ਮੈਂਟੀਨੈਂ ਸ ਕਰਨੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ safety equipment ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ 
ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਪੰ੍ਜ ਜ਼ੋਨ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਕਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹਕ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਮਾਲਵੇ 
ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਿੈ। ਸੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਭਰਤੀਆਂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜੱਥੇ-ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਅਵੇਲਏਬਲ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ, ਵੇਕੈਂਟ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ, 

ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ 
ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਉਿ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਹਵੱਚ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ 
ਹਵੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 

Mr. Speaker: Thank You. 

ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ: ਸਰ, ਮੇਰੀ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਿੈ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਲੈ ਲਵੋ ਜੀ, ਸੈਹਕੰਡ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਲਵੋ। 
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ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਲੇਹਕਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਹਮੰਦਗੀ 
ਨਾਲ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ mislead ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਰ, 

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਹਦਖਾ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈੈੱਥ ਿੋਈ ਿੈ, 

ਸਰ, ਹਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ safety equipment ਨਿੀਂ ਿੈ। ਕੱਲਹ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਿ ਸਵਾਲ 
ਚੁੱ ਹਕਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਿਾਊਸ ਨੰੂ ਹਬਲਕੁਲ mislead ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਖੰਭੇ ਆਹਦ ਉੱਪ੍ਰ 
ਚੜਹਨ ਲਈ ਕੋਈ safety equipment  ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ladder ਤੱਕ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਉਿ ਵੀ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੈਕੇਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ  fire safety equipment 

ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏਡ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਸਰ, ਇਿ ਹਕਤੇ ਵੀ ਹਦਖਾ ਦੇਣ ਹਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਿ 
ਸਭ ਕੁਝ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਹਮਹਲਆ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ? ਸਰ, very unfortunate ਹਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਿਾਊਸ ਨੰੂ ਹਮਸਲੀਡ ਕਰ 
ਰਿੇ ਿਨ।  ਸਰ, ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਕਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਰਫ ਇਿ ਪੱੁ੍ਛ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ 
ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ fill ਕਰ ਦੇਣਗੇ?   

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਿਾਂ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਇਸ ਸਦਨ ਨੰੂ ਦੱਸ ਚੁੱ ਹਕਆ ਿਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰ safety 

equipment ਵਾਸਤੇ ਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟਰੇਹਨੰਗ ਵੀ ਹਦੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਾਂ ਔਰ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਬਨਾਂ 
safety kit ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕਸੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਇਿ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿੀਂ ਆਈ ਹਕ ਸਾਨੰੂ safety kit ਨਿੀਂ 
ਹਮਲ ਰਿੀ। ਸਰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟੀਨੈਂ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਦੇ ਿਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ 
ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ safety measures ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਸਰ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ 
ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਗੱਲ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ 
ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂਟੀਨੈਂ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਬਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਹਕੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ।  

          ਦੂਸਰੀ, ਗੱਲ ਇਿ ਹਫਰ ਇਿ ਿੀ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹਵੱਚ ਕਦੋਂ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਹਫੱਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱ ਕਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ 21 ਸਰਕਲ ਿਨ। 
ਿਰ ਜਗਹਾ ਿੀ ਵੈਕੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਿੈ।  ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਵੀ 
ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਲਗਭਗ 4900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ 
ਹਪ੍ਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। 3900 ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ ਔਰ 3-4 ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਹਵੱਚ-ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਿ ਭਰਤੀਆਂ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹਸੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ 
ਤੇ ਖੜਹੇ ਿੋ ਕੇ ਬੋਲਹਣ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗ ਰਿੇ ਸਨ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿੋ ਹਗਆ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਹਸੰਘ ਜੀ, ਿੋ ਹਗਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਲੈਣਾ। 

ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ: ਸਰ, ਮੈਂ ਹਮਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੈ। ਸਰ, ਮੈਂ 
ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛ ਹਰਿਾ ਿਾਂ। At least ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਹਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਇਿ 
ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ safety equipment ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਿਾਊਸ ਨੰੂ mislead ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਿ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ 
 safety equipment ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਿੋਰ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਿੋ।       

ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ: ਸਰ, ਮੈਂ ਇਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਕੋਈ  safety 

equipment ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਉਿ ਮੰਤਰੀ ਿਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਨ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਹਲਖ ਕੇ ਦੇਵੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਲਖ ਕੇ ਦੇਵੋ ਜੀ। 

---------- 

ਪਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੰ . 1199 

(ਸਬੰਹਧਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਿਾਜ਼ਰ ਨਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ।) 

--------- 

 

1020/Kuldeep kaur/Shubham jain 

1025/Pawan sharma/Shubham jain 
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ਜ਼ੀਰਾ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਿ ਪਸਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰਿੰ ਮਤ ਕਰਨਾ 

*1273. ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ: ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ 
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹਸਸਟਮ ਕਾਫੀ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਿਾਲਤ ਹਵੱਚ ਿੈ,  ਹਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਗੰਦੇ 
ਪ੍ਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਬਿੁਤ ਸਮੱਹਸਆ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਹਨਕਾਸੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ; ਜੇਕਰ 
ਅਹਜਿਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਹਸਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ? 

ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ: ਿਾਂ ਜੀ, ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਕੱੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਛਟੋੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁ੍ਰਾਣੀਆਂ 
ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕੇਜ ਦੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਡੀ-ਹਸਲਟ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਲਗਭਗ 65.00 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਐਸ.ਟੀ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 
ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਹਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਲੋਕਲ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕੇਜ ਦਾ 
ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

          ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਰਾਿੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 11  ਹਰਕਸ਼ੇ  ਅਤੇ 6 ਟਾਟਾ ਏਸ ਰਾਿੀਂ 
ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਹਗੱਲਾ-ਸੱੁਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਗੱਲਾ ਕੂੜਾ ਸ਼ਾਿਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੀਆਂ 47 ਕੰਪੋ੍ਸਟ ਹਪੱ੍ਟਾਂ ਹਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ 
ਖਾਦ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸੱੁਕੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਐਮ.ਆਰ.ਐਫ. ਸ਼ੈੈੱਡ ਹਵੱਚ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 
ਹਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁ੍ਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹਪ੍ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੀ ਚੱੁਕਵਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ: ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੂੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕੰਨੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚੋਂ 
ਕੂੜਾ ਨਿੀਂ ਚੁੱ ਹਕਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਿੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਥੇ ਿੋਏ ਨੰੂ ਿਫਤਾ ਕੁ 
ਿੋਇਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਬੰਦੇ 
ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜੇ ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱਚ ਗੰਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਵੜਹ ਹਗਆ ਿੈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰੋ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛ ਲਵੋ ਜੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। 
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ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ: ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਹਪ੍ਆ 
ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੰੂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹਦਵਾਇਆ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ 
ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਵੈਸੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਬਣਨਾ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਵਧਾ ਹਦਉ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ।  ਿਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਹਮਰਤਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ। 

ਸਰਦਾਰ ਅਪਮਰਤਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਸੁਖਾਨਿੰ ਦ: ਸਰ, ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਬੰਹਧਤ ਗੱਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਬਾਘਾ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਹਵੱਚ ਸਾਲ 2013 ਹਵੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬਹਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ਵਾਟਰ 
ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਿ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਹਲਆ ਨਿੀਂ ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਿੜੀ ਉਸ ਦੀ 
ਸਲੋਪ੍ ਸੀ, ਉਿ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰ ਵਾਟਰ ਅਤੇ 
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਹਜਿੜਾ ਸਾਡੇ 
ਿਲਕੇ ਬਾਘੇ ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਿੈ, ਇਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਅਤੇ 
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ running position ਹਵੱਚ ਕਰੋ, ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੀ 
ਅਸੀਂ accept ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਿ ਿੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟਾਂ (ਵਾਟਰ ਅਤੇ 
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ) ਨੰੂ ਹਬਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੰੂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰੂ ਨਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾ ਨਿੀਂ 
ਸਕਦੀ। ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਹਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। 

------ 

ਪਪਿੰ ਡ ਮੀਰਪੁਰਾ ਤੋਂ ਧੀਰੇਮਾਿਰਾ-ਪਿੰ ਿੋਖਰਾ ਸਾਪਹਬ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰਿੰ ਮਤ ਕਰਨੀ 

*1310. ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਰਿੰ ਧਾਵਾ: ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ- 

(ੳ)       ਿਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਵਖੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਪੰ੍ਡ ਮੀਰਪੁ੍ਰਾ ਤੋਂ ਧੀਰੇਮਾਜਰਾ- ਪੰ੍ਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦੋਂ 
ਹਡਊ ਸੀ ਅਤ ੇ ਹਕਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਿੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ; 

(ਅ)      ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਹਰਪ੍ੇਅਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ? 

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਖੁੁੱ ਡੀਆਂ: (ੳ) ਹਲੰਕ ਸੜਕ ਮੀਰਪੁ੍ਰ ਟੂ ਕਸੌਲੀ ਵਾਇਆ ਧੀਰੇਮਾਜਰਾ ਹਮਤੀ 
01.04.2023 ਨੰੂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਡਊ ਿੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
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ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਨਿੀਂ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। 

(ਅ)      ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਵਖੇ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹਲੰਕ ਸੜਕ ਮੀਰਪੁ੍ਰ ਟੂ ਕਸੌਲੀ ਵਾਇਆ ਧੀਰੇਮਾਜਰਾ ਹਜਸਦੀ 
ਕੱੁਲ ਲੰਬਾਈ 3.20 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਿੈ, ਨੰੂ ਨਾਬਾਰਡ (ਨਾਬਾਰਡ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਹਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ 
ਅਹਸਸਟੈਂਟਸ) ਪ੍ਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਜੀ 
ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।  ਨਾਬਾਰਡ ਪ੍ਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਹਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਹਜਸ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 57.17 ਲੱਖ   ਰੁਪ੍ਏ ਖਰਚਾ ਿੋਵੇਗਾ।                   

 

1030/Abhishek gautam/Jaspal Singh 

 

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਰਿੰ ਧਾਵਾ:  ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜਿੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਮੇਰੀ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਿੈ ਲੇਹਕਨ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਿੈ।  

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਰਿੰ ਧਾਵਾ: ਸਰ, ਇਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਜੁਹੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਪੰ੍ਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਿਹਰਹਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਥੇ  ਸੈਂਕਹੜਆਂ ਦੇ 
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੀਕਲ ਰੋਜ਼ ਹਨਕਲਦੇ ਿਨ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ  ਨਾਬਾਰਡ ਪੈ੍ਸੇ ਨਿੀਂ ਦੇ ਹਰਿਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਸਵਾ ਹਤੰਨ ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ 
ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਹਵਚੋਂ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਚੋਂ, ਯੂ.ਪ੍ੀ. ਹਵਚੋਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹਕਧਰੇ ਤੋਂ 
ਉਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਥੇ ਿਾਲਾਤ ਕੀ ਿੈ ਹਕ ਉਥੇ ਦਸ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ 
ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਿਨ, ਉਥੇ ਦਸ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਸੜਕ ਉਪ੍ਰ ਏਨਾ ਟਰੈਹਫਕ ਿੈ 
ਹਕ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ 18 ਫੁੱ ਟ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।  ਿਾਂ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: ਹਮਿਰਬਾਨੀ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ, ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਸ਼ੁਜੈਸ਼ਨ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਬੁਰਾ ਿਾਲ ਿੈ, ਿਰ ਅਸੰਬਲੀ ਿਲਹਕਆਂ ਹਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦਾ ਬਿੁਤ ਮਾੜਾ ਿਾਲ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਰੂਰਲ ਹਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਚੀਫ ਮਹਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 
ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ ਅਸੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਹਮੰਟਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੀ ਇਿ ਪੈ੍ਸੇ ਵਾਪ੍ਸ ਸੁਪ੍ਰੀਮ 
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ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਹਰਸ਼ ਿੈ ਹਕ 
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਮੇਰਾ ਹਖਆਲ ਿੈ ਹਕ ਉਥੋਂ ਹਮਲੇ ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਹਟੰਗਜ਼ ਿਨ, ਉਥੇ ਕਦੇ ਚੀਫ ਮਹਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਿੀਂ। ਮੇਰੀ 
ਗੁਜਾਹਰਸ਼ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਉਥੋਂ ਪੈ੍ਸੇ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਹਟਵ ਕੱਹਢਆ ਜਾਵੇ, ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ 
ਬੈਂਕ ਿੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰਹਮੰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋ੍ਜ਼ਲ ਿੈ? We cannot keep waiting for 

this and ਮਹਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਪੋ੍ਜਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਇਿ ਹਮਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ । ਧੰਨਵਾਦ । ਸਰਦਾਰ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹਸੰਘ ਪੋ੍ਆਰ। 

 ------------ 

ਬਿੰ ਦ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਪਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

*1284.  ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਕੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ 
ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਸਿਤ 
ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪ੍ੀ.ਐਚ.ਸੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹਸਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਕੰਨੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ 
ਿਨ। 

ਡਾਕਟਰ  ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ:  ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, 

            ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਸਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ 'ਸਰਕਲ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

    ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱੁ੍ਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪੋ੍ਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਹਗਆ ਿੈ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤਿੁਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿੀ ਹਗਆ 
ਿੈ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਰ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਿੈ । 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੜਹ ਹਦਉ ਹਕਉਂਹਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਗਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। 
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ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹਕ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਹਕੰਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਲਥ 
ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ  ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹਸਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ 
ਿਨ। (ਹਵਘਨ)  ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਸਿੀ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਲੇਹਕਨ ਸਰਕਲ ਹਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਿੰੁਦੇ 
ਨਿੀਂ ਿਨ।  As he is not a doctor and I think he means to say Community Health Centers. 

ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਿੁਤ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਿਨ, I have a very high 

regard for him personally and also he is a very respected person and ਸਰ, ਹਸਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਸੱਹਖਆ 
ਕੇਂਦਰ  ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆ ਿਨ, ਿੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਿੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 
ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਹੇ  ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਬਿੁਤ ਲੰਬੀ ਹਲਸਟ ਿੈ। 521 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰੂ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਿੈ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਬਲਹਡੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹਬਲਹਡੰਗ ਅਣਸੇਫ ਸੀ ਜਾਂ ਹਫਰ 
ਹਬਲਹਡੰਗ ਹਬਲਕੁਲ ਢਿੀ ਿੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਹਰਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ 
ਆਦਮੀ ਕਲੀਹਨਕ ਉਸ ਹਵਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਲਥ 
ਕੇਅਰ ਹਵਚ ਟੈਸਟ ਿੋਣ ਲੱਗੇ ਿਨ, ਟੈਸਹਟੰਗ ਦੀ ਫੈਹਸਹਲਟੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ, we have assured 

presence of medical staff and doctors, ਉਸ ਦੇ ਹਵਚ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਹਸਸਟੈਂਟ, ਫਾਰਮਾਹਸਸਟ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ 80 ਦਵਾਈਆਂ 38 ਟੈਸਟ ਵੀ assure ਕੀਤੇ ਿਨ and these are 

available across the length and breadth  of Punjab. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪ੍ੀ. ਕਲਚਰ 
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਡਸਪ੍ੈਂਸਰੀ ਹਵਚ ਤਾਂ ਪੰ੍ਜ ਪੰ੍ਜ employees ਿਨ, ਹਕਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਹਸੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਜਥੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਿੀਂ ਪ੍ਿੰੁਹਚਆ, 
ਉਥੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਿੰੁਚਾਉਣਾ ਤੇ ਹਜਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਪ੍ਿੰੁਚੀ, ਚਾਿੇ ਕਸੇਲ ਿੋਵੇ, ਚਾਿੇ ਕਲਾਨੌਰ ਿੋਵੇ, ਚਾਿੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਪੰ੍ਡ ਿੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਿੰੁਚਾਉਣੀ ਿੈ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਮੈਂ for the benefit of the House  ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੀਆਂ ਹਪ੍ਛਲੀਆਂ 
ਹਤੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਪ੍ਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜਿੜੇ 34 ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਬੰਦ ਪ੍ਏ ਸੀ, ਹਕਸੇ ਦੇ ਹਵਚ ਹਲਫਟ ਨਿੀਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਕਸੇ ਦੀ ਹਬਲਹਡੰਗ ਅਣਸੇਫ ਸੀ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਮੰਡੀ ਗੋਹਬੰਦਗੜਹ ਦਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ 
ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਿਪੁ੍ਰ ਦਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।  ਿੋਰ ਵੀ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਸੀ। ਇਿ ਦੇਖੋ ਹਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 
ਫੰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੰੂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਨਾਬਾਰਡ ਹਵਚੋਂ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ 
ਬੈਠੇ ਿਨ।  ਹਜਿੜੇ 34 ਿਸਪ੍ਤਾਲ unsafe ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਹਜਿੜੇ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਹਜੱਥੇ ਹਕਸੇ ਹਵਚ ਹਲਫਟ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਉਥੇ ਹਲਫਟ ਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਹਜਥੇ ਹਜਿੜੀ 
ਵੀ ਸਿੂਲਤ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ।  

1030/Abhishek gautam/Jaspal Singh 

1035/Beant kaur 
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125 ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਖਰਹਚਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਹਲਸਟ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਹਦਆਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37 ਮੈਟਰਹਨਟੀ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਹਜਿੜੇ ਹਕ ਸਭ ਤੋਂ 
ਇੰਪ੍ਾਰਟੈਂਟ ਿਨ, ਇਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਿੋ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਨੰੂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ 
multipronged strategy ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿਾਂ। ਸਰ, 22 ਹਜ਼ਹਲਹਆਂ ਹਵੱਚ ਹਕਰਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਸ 
ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਹਜਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਕਰਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ 
ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਪੈ੍ਸ਼ੇਹਲਸਟ ਵੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟਰੇਹਨੰਗ ਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇੰਟਗਰੇਹਟਡ ਪ੍ਬਹਲਕ ਿੈਲਥ ਲੈਬਜ਼ 
ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਹਸਵ ਸਕੇਲ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇੰਟੈਗਰੇਹਟਡ ਕੇਅਰ ਿਾਸਪ੍ੀਟਲ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਹਲਸਟ ਿੈ, I can give the list. ਇਸ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਾਟਾ ਹਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਹਕੰਨੇ 
ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਕੰਮ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ 25% ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਤਾਂ 25% ਿੀ ਕੰਮ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਥਲੀ ਿਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ 
ਹਰਹਵਊ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਹਛਆ 
ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿੁਤ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਐਕਸਪ੍ੈਂਡ ਕਰ ਰਿੇ 
ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਿੰੁਚਾਣੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਐਸ 
ਨਾਲ ਮੈਹਪੰ੍ਗ ਕਰਨੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਵਤਕਰਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਜਿੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ 
ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹਵੱਚ ਇਿ ਸੈਂਟਰ 8-8 ਜਾਂ 9-9 ਖੱੁਲਹੇ  ਿਨ।  ਜਦੋਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇ2-3 ਖੱੁਲਹੇ  
ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਥੇ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਿੈ। 
ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਿੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

Mr. Speaker : Thank you. Sardar Pargat Singh ji. 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ : ਸਰ, ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਬਿੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਹਕਸੇ 
ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਿੈੈੱਡ ਿੋਣਾ, ਮਹਨਸਟਰ ਿੋਣਾ ਬਿੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਹਸਰਫ ਇੰਨਾ ਪੱੁ੍ਛਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਮੁਿੱਲਾ ਕਲੀਹਨਕ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਸਟਾਫ ਹਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਖਆਲ ਿੈ ਹਕ ਹਜੰਨੀ 
ਕੁ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਿੈ, ਗੌਰਹਮੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦਾ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਹਰਲੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 
ਹਪੱ੍ਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਿੈ? ਮੁਿੱਲਾ ਕਲੀਹਨਕਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਣਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿੋਇਆ 
ਿੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼.  ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ 
ਲੇਹਕਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵਚੋਂ ਸਟਾਫ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ। ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਉਿ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਬੰਦ ਿੋ ਗਈ।  ਇਸ ਹਵੱਚ ਵੀ 
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਿੀਂ ਹਕ ਰਾਹਜੰਦਰਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਹਵੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 
ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਲੇ ਸਹਥਤੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੰਤੂ-ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਨਿੀਂ 
ਕਰਦਾ ਪ੍ਰ ਹਜਿੜੇ ਉਿ ਕੰਮ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਹਜਿਾ ਦੱਸ ਹਦਓ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ : ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿੀਆਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹਜੰਦਰਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 
ਿਾਂ। ਹਜਿੜੀ ਉਸ ਦੀ 24x7 ਸਪ੍ਲਾਈ ਸੀ, ਉਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹਡਸਰੱਪ੍ਟ ਿੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, 
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ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਿੀ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਡੀਐਸਂ ਹਵੱਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿਨ, it's a coincidence. 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਿਾਜਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉਥੇ ਸੀ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 
ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਸਨ, ਅਸੀਂ within 24 hours, ਸੈਹਕੰਡ ਲਾਈਨ ਉਥੇ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 
ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈ੍ਸੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾ ਹਦੱਤੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਰਹਜੰਦਰਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਤੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। We 

made it 24x7. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਵਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਡਸਰੱਪ੍ਸ਼ਨ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਿਨ। ਸਰ, ਹਜਿੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਹਲੱਚ ਿੈ, ਇਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹਵੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 
ਤੇ ਵੀ ਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਿਾਸਪ੍ੀਟਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਜ਼ ਪੈ੍ਰਾਲਾਈਜ਼ਡ 
ਿੋ ਗਏ ਸਨ। I am really sorry for this but I appreciate my doctors, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੇ੍ਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀਂ 
ਿੋਣ ਹਦੱਤਾ।  They managed with whatever they had at their disposal and ਮੋਬਾਇਲ ਲਾਈਟ ਹਵੱਚ 
ਉਸ ਪੇ੍ਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਿੈ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਸਰ, 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਯਾਦ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਪ੍ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਹਵੱਚ ਫਾਇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਹਲਆ ਕੇ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਨਾਲ ਪੇ੍ਸ਼ੈਂਟਸ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਕੱਹਢਆ ਸੀ। ਹਜੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਿਨ, ਸਾਹਰਆਂ ਹਵੱਚ ਫਾਇਰ 
ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆਹਡਟ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਰਾਹਜੰਦਰਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਿੋਇਆ 
ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਰੋਸ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 
wherever possible ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ।  ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ constraints ਿਨ। 

          ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਿੱਲਾ ਕਲੀਹਨਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਮੁਿੱਲਾ ਕਲੀਹਨਕ ਹਦੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਹਜਸ ਨੰੂ 
ਅਸੀਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਅਡਾਪ੍ਟ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੰੂ 1-2 ਹਮੰਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੇ ਹਦਓ। ਸਰ, ਿੈਲਥ 
ਕੇਅਰ ਹਤੰਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, 1. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ 2. ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ 3. ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ। ਮੈਂ ਹਤੰਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੁਿੱਲਾ ਕਲੀਹਨਕ ਬੇਹਸਕ ਕੜੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਮੱੁਢਲਾ ਹਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 
ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਉਸ ਹਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਇਿ ਐਪ੍ੀਡੈਹਮਕ ਿੈ। ਹਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ CKD ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲਹ ਿੋ 
ਗਏ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਲਹਸਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਹਵੱਚ ਹਗਆ ਿਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਿੈ? 

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਹਕਆ। ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ 
ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਹਮਲਦੀ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

 

KK /BS 10.40  

ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲਈ ਗਈ।  ਇਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ 
ਹਕ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਿੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਿ ਇੱਕ ਰੈਵੋਹਲਊਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈੈੱਪ੍ ਸੀ। 
ਅਸੀਂ 842 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਹਨਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਹੇ  ਿਨ, ਉਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ। 
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(ਥੰਹਪੰ੍ਗ) Sir, this was a game changer. ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜੀ, 
ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਹਨਕ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਿੈ ਜੀ। ਿੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, 

ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਜੀ।    I keep it away from political point. ਕੱਲਹ ਨੰੂ ਸਾਡੀ  ਸੈਂਟਰ ਦੇ 
ਮਹਨਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਹਟੰਗ ਿੋਣੀ ਿੈ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਹਸਿਤ 
ਸਿੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ  ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰਸਪ੍ਾਂਸੀਹਬਲਟੀ ਿੈ। Health is predominantly 

a State subject. ਪ੍ਰ ਉਿ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸਾਰੀ ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਕੋ-
ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਕਰੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਕੋ-ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੀ? House should say that co-branding ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ 
ਿੱਕ ਿੈ ਜੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਿੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ ਜੀ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ ਹਦਉ।  ਗੱਲ ਹਸਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ 
ਿੈ ਜੀ ਹਕ ਅਸੀਂ ਕੋ-ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਾਂ ਪ੍ਰ ਉਿ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਰੈਂਹਡੰਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਂਿ ਕਰ ਹਦੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਾਂਗਾ ਹਕ ਸਾਡੇ ਹਵੱਚੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਹਰਆਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਉਧਰ ਵੀ ਿਨ, 

ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵੱਚ ਿਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ੍ਣਾ ਇਨਫਲੂਐਸਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਤੋਂ ਉਪ੍ਰ ਰੱਖੋ। 

          ਸਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜੰਨਾ ਵੀ ਉਸ 
ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਪੈ੍ਸਾ ਿੈ, ਉਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਦੰਦੇ ਿਨ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਹਦੰਦੀ ਿੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਹਨਸਟਰ ਦੇ 
ਰਿੇ ਿਨ, ਪੈ੍ਸਾ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਦੂਜਾ ਹਜਿੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪੋ੍ਨੈਂ ਟ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੁਣ ਤੱਕ ਹਨਰੋਬੀ  ਦੇ 
ਹਵੱਚ ਇੱਕ Global Health Supply chain Summit ਿੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਵੱਚ 85 ਹਡਵੈਲਪ੍ਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਏ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਿੈ, this is the best Model in whole of the world and 

40 countries said that they  want to replicate this ਹਕਉਂਹਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਹਵੱਚ ਅੱਜ 
ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਾਈਗਨੋਸਹਟਕ ਟੈਸਟ ਨਿੀਂ ਿੋਏ ਸੀ। ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਪੰ੍ਡ ਦੀ ਹਡਸਪ੍ੈਂਸਰੀ ਹਵੱਚ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ ਸੀ 
ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਿੁਣ ਇਿ ਟੈਸਟ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿਾ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ assured presence 

ਨਿੀਂ ਸੀ, ਿੁਣ 80 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਿੋਇਆ ਿੈ।  ਇਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਸਟਮ ਿੈ। 

          ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੇਹਫਟ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਜੀ ਹਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ 
ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 108 ਐਬੂਂਲੈਂਸਾਂ,  and 58 new Ambulances 

available ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਤ ਆਧੁਹਨਕ ਇਕੁਹਵਪ੍ਮੈਂਟਸ ਿਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਹਰਸ਼ਤੇ 
ਸਕੀਮ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਮੌਤਾਂ road accidents ਤਹਿਤ ਘਟੀਆਂ ਿਨ। This is again 

the best Model in the world and is being copied in many countries. (Thumping) ਇਿ ਰੋਡ 
ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਹਟਵ ਲਏ ਿਨ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਥੋੜਹੇ 
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ਹਜਿੇ ਹਰਜ਼ਲਟਸ  ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 
ਕੋਰਹਸਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੀ।  Geriatric Care ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੀ। Palliative Care 

ਤਹਿਤ, ਜੇ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਕੈਂਸਰ ਿੋ ਹਗਆ ਜਾਂ ਲਕਵਾ ਿੋ ਹਗਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 
ਇਨੀਸ਼ੀਏਹਟਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਤੁਿਾਡੇ ਵੀ ਬਿੁਤ influences ਿਨ, (ਿਾਊਸ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਜ਼  ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) use your influence please, to get us money.  Unreasonably they have 

blocked the funds. Thank you. 

------------------ 

ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਪਿੰ ਡ ਚੁੱ ਕ ਭਾਈਕੇ ਪਵਖੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ 

*1265. ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ : ਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਿਲਕਾ 
ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਹਪੰ੍ਡ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਹਵਖੇ 42 ਏਕੜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਵੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗਹਾ ਖਾਲੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਨੇਚਰ ਪ੍ਾਰਕ ਸਥਾਹਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਿੋਰ ਦਰੱਖਤ ਲਗਵਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ 
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਂਹਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਹਪ੍ਕਹਨਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 

ਸ਼ਰੀ ਲਾਲ ਚਿੰ ਦ :  ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ  ਬਲਾਕ ਜੰਗਲ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਰੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਚੰਗੀ ਘਣਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਨੇਚਰ ਪ੍ਾਰਕ ਵਜੋਂ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗਲ ਹਵੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਵਣ ਹਵਕਹਸਤ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਫੈਂਹਸੰਗ 
ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਵਣ ਹਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੰਗਲ ਹਵੱਚ ਹਪ੍ਕਹਨਕ ਸਪ੍ਾਟ ਹਵਕਹਸਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ:  ਸਰ, ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਹਵਖ ੇ42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ ਜੀ। ਹਜਸ ਹਵੱਚ 26 ਏਕੜ ਹਵੱਚ ਵਣ ਲੱਹਗਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ 16 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗਹਾ ਿੈ, ਉਿ ਹਵਿਲੀ ਪ੍ਈ ਿੈ। ਸੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿ ਿੈ 
ਹਕ ਆਪ੍ਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਵਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ, 

ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜਾ ਵੈਸੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, 

ਉਥੇ ਵੀ 10-15 ਿਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਿ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਉ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕ 
ਭਾਈਕੇ 2 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਿੈ, ਮੈਂ ਦੇਹਖਆ ਹਕ ਉਥੇ ਫੈਂਹਸੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਥੇ ਲੋਿੇ ਦੇ ਐਗਂਲੈਂਰਨ 
ਹਜਿੇ ਗੱਡੇ ਿੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਫੈਂਹਸੰਗ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਿ ਗਲਤ 
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਇਿ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਹਜਿੜੇ ਉਥੇ 
ਵੱਡੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਕ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਿੈ, ਉਿ ਹਕੱਥੇ 
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ਖਪ੍ਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ? ਇਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਉਥੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਣ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਹਵਅਕਤੀ ਲਗਾਏ ਿਨ, ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪੁ੍ਛਹਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 42 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਉਸ 
ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਹਗਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਝੌਂਪ੍ੜੀ ਟਾਈਪ੍ 
ਿੱਟ ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ, 

10.45/ਿਰਪ੍ਰੀਤ ਹਸੰਘ/ਬਹਰੰਦਰਾ ਹਸੰਘ 

ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਿਨ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਹਾ ਿੈ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਅਸਲੀ ਜੰਗਲ ਹਵਚ ਹਫਰਦੇ ਿੋਈਏ। ਸੋ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਇਸ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਜਿੜੀ 26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ, ਉਸ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵਣ ਲੱਗੇ ਿੋਏ 
ਸੀ, ਲੋਕ ਰੱੁਖ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਿੁਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱੁਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛੋ ਜੀ। 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ: ਉਸਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੱ੍ਕੇ ਵਣ ਗਾਰਡ ਦੀ ਹਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ ੋ
ਉਿ ਜੰਗਲ ਸੇਫ਼ ਿੋ ਸਕਦੇ । 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ: ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਉਥੇ ਪੱ੍ਕਾ ਵਣ ਗਾਰਡ 
ਹਨਯੁਕਤ ਕਰ ਹਦਓ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਜਿੜੀ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਿੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਜੰਗਲ 
ਲਗਾਓ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਤ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਿੋ, ਹਜਿੜੇ ਤੁਿਾਡੇ 
ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਿਨ, ਉਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਹਮਲ ਕੇ ਦੇ ਹਦਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਜਿੜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਉਿ ਇੱਥੇ ਪੱੁ੍ਛ ਹਲਆ 
ਕਰੋ। 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਦਵਾ ਹਦਓ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹਦੱਤੇ ਿਨ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਣ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਅਹਧਹਨਯਮ, 1980 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਣ ਰਕਬੇ ਹਵਚ 
ਹਪ੍ਕਹਨਕ ਸਪੌ੍ਟ ਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਦੱਸ ਚੁੱ ਹਕਆ ਿਾਂ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਜੰਗਲ ਹਵਚ 30 ਹਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਿੋਰ ਲਗਾਏ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਸਫੈਦਾ, ਹਨੰਮ, ਤੂਤ, ਡੇਕ, ਅੰਬ ਆਹਦ ਿਨ। 
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ਸੋ, ਹਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 10 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ 
ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਹਵਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਟਰ ਿੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) 

------------ 

ਪਿੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਿ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਰਾ 154 ਪਵਚ ਸੋਧਨਾ ਕਰਨਾ 

*1293. ਸਰਦਾਰ ਬਪਰਿੰ ਦਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਾਹੜਾ: ਕੀ ਪ੍ੇਂਡੂ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ 
ਹਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਹਵੱਚ ਸੋਧਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ 
ਐਸੋਸੀਇਸ਼ਨ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੱਲੋ ਹਮਤੀ 25/7/2022 ਨੰੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈ ਿੈ;  ਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵ?ੇ 

ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਿਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 
154(1) ਹਵੱਚ ਸੋਧਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਹਮਤੀ 25.7.2022 

ਜੋ ਹਕ ਹਵਭਾਗ ਹਵੱਚ ਦਫਤਰ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ (ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਰਾਿੀਂ ਹਮਤੀ 10.2.2023 ਨੰੂ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈ ਸੀ, 
ਜੋ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ।" 

ਸਰਦਾਰ ਬਪਰਿੰ ਦਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਾਹੜਾ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੱਲਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ 
ਲਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਹਕ ਇਸ ਨੰੂ ਟਾਈਮ ਬਾਂਊਡ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਨੇਪ੍ਰੇ 
ਚਾਹੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਿਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਿੋਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਵਭਾਗ 
ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਪ੍ੀਡਅੱਪ੍ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਰਾਿਤ ਹਮਲੇਗੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹਕੰਨੇ ਹਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਿੈ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਪ੍ੇਂਡੂ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਹਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਉਨਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈਆਂ ਸਨ, ਹਜਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ। ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ  ਨੰੂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਦ ਉਨਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ੍ਬੰਧ ਿੈ ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਦਉਨਤੀ ਦਾ ਰੂਲਾਂ ਹਵਚ 
ਕੋਈ ਉਪ੍ਬੰਧ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਵਚ ਮੌਜੂਦ 
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਪ੍ਦਉਨਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਦਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱ੍ਤਰ ਹਮਤੀ 21.07.1995 ਰਾਿੀਂ 136 ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਕੇ 
ਬਤੌਰ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਿੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਭਾਗ 
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ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਹਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹਕ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 154 (1) ਤਹਿਤ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ 
ਪ੍ਦਉਨਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ 
ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 154 (1)  ਹਵਚ ਸੋਧ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਇਿ ਪ੍ਦਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ 
ਜਨਰਲ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਰਾਏ ਹਦੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਿ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 154 (1) ਹਵਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਓ.-ਕਮ-ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀ ਹਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਬੰਧ ਿਨ ਅਤੇ 
ਇਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ ਿੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਤੌਰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਦਉਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਟੱਪ੍ਣੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ 136 ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ 
ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱੁਲ 2242 ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, 

ਜੋ ਹਕ 136 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਬਚੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 136 ਪੰ੍ਚਾਇਤ 
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। 

10.50 ਅਮਨ/ਰਿਨੀਸ਼ 

 ਇੱਥੇ ਇਿ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 153 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਆਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਿਾਂ 
ਲਈ ਿੋਰ ਵਾਧੂ ਹਵੱਤੀ ਬੋਝ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਹਵਕਾਸ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ 
ਬਤੌਰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਬਨਾ ਰੁਕਾਵਟ/ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ 
ਹਫਰ ਵੀ ਐਕਟ ਹਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਭੁੱ ਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਦਓ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਬਪਰਿੰ ਦਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਾਹੜਾ: ਸਰ, ਮੈਂ ਇਿ ਸਾਰਾ ਿੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਹੜਹਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਬੜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਰਫ ਇੰਨਾ ਿੀ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਕੈਬਹਨਟ ਹਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਸੋਧਨਾ ਹਬਲ ਹਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਿੈ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਕੈਬਹਨਟ ਹਵੱਚ ਸੀ.ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ 
ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 
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ਸਰਦਾਰ ਬਪਰਿੰ ਦਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਾਹੜਾ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕਰ ਹਦਓ ਜੀ। 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 2-2, 3-3 ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਿਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਲੋਅ 
ਚੱਲਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।   

ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

------  

ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਡਗਰੀ ਕਾਲਿ ਪਸੁੱ ਧਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

*1228.  ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ: ਕੀ ਉਚੇਰੀ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਿਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ 
ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਡਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਸੱਧਪੁ੍ਰ (ਦੀਨਾਨਗਰ) ਹਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਿਨ?  

ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੋਤ ਪਸਿੰ ਘ ਬੈਂਸ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਸੱਧਪੁ੍ਰ ਹਵਖੇ ਕੱੁਲ 14 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਹਵੱਚੋਂ ਟੀਹਚੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 10 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਹਚੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 04 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 
ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਹਵਚ ਕੇਵਲ 19 ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੜਹ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਵੱਚ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ 14 ਟੈਂਪ੍ਰੇਰੀ 
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹਸੱਧਪੁ੍ਰ ਕਾਲਜ ਹਵਖੇ ਿਨ।  ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 10 ਟੀਹਚੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 4 ਨਾਨ ਟੀਹਚੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 
ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਿਨ। ਲੇਹਕਨ ਮੈਂ ਹਪ੍ਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਥੇ 
ਸਟਾਫ ਜਲਦੀ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਹਦਆਂਗੇ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਇਿ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ 
ਤੇ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਵੀ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਆਨ ਗਰਾਊਂਡ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਹਚੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਨਾਨ 
ਟੀਹਚੰਗ ਸਟਾਫ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜਿੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਿੈ, ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਆਹਫਸ ਦੇ 
ਬਾਿਰ ਤਾਲਾ ਲੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ  ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਹਫਊਚਰ ਦਾ 
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਚਪ੍ੜਾਸੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥੇ ਿਾਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਾਰੇ 
ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੱ੍ਕਾ ਸਟਾਫ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਿ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾਂ ਪੈ੍ਸਾ ਲੱਹਗਆ ਸੀ, 70 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਇਆ ਸੀ 
ਪ੍ਰ ਿੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 19 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਿੀ ਰਹਿ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰ ਸਟਾਫ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਮੈਂ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਇਿ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿਾਂਗੀ ਹਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਿ ਸਟਾਫ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਕ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਜਾ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਹਡਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਬਿਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਕ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ 
ਸਕਣ? 
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ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿਾਂਗਾ ਹਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਵੱਚ ਸਾਡੇ 
ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਹਡਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਿਫਤੇ ਹਵੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਦਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਵੱਚ 
ਪ੍ੜਹਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਿੈ। ਉੱਥੇ 19 ਬੱਹਚਆਂ ਹਵੱਚੋਂ 6 

ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਹਸੰਗ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ੜਹਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜੀ 1158 

ਭਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਵੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰ੍ਜਾਬ ਐਡਂ ਿਹਰਆਣਾ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਦ 
ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ  LTO ਦੇ ਹਵੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਹਵੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਹ ਸਰ ਉਸ ਦੀ 
ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਰਜ਼ਰਵ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਮਸਲਾ ਿੱਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। In addition to that, 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ 
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ PPSC ਨੰੂ ਹਰਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਨੰੂ ਹਤਆਰ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ 
ਹਲਸਟ ਦੇ ਹਦਓ, I will transfer them.  

 

ਤਰਲੋਚਨ ਪਸਿੰ ਘ/10.55 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ : ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਜ 
ਰਿੀ ਿਾਂ। ਇਿ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਹਸੰਗ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ੜਹਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਲੇਹਕਨ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਅਹਜਿੀ 
ਕਲਾਸ ਨਿੀਂ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫੋਟੋ ਿੀ ਹਦਖਾ ਰਿੀ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਿੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ 
ਿੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਖੱੁਲਹਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿੋ ਹਕ ਦੋ-ਦੋ ਹਦਨ 
ਵੰਡ ਕੇ ਕਲਾਹਸਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਕ ਪੂ੍ਰਾ ਕਾਲਜ ਲੌਕਡ ਿੈ। ਸੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ 
ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਿੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਹਕਨ ਹਜਿੜੇ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ 
ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦਾ ਿਰਜਾ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱ੍ਕਾ ਸਟਾਫ ਲਗਾਉ, ਚਾਿੇ ਦੋ-ਹਤੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਿੀ ਲਗਾ 
ਹਦਉ ਤਾਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਿੋਵੇ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ : ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਿੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੱੁਕਾ ਿਾਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

------- 
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ਪਸਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਬਣੇ ਝਿੰਮਟ ਪੁਲ ਤੋਂ ਚਿੰ ਗਨ ਪੁਲ ਤੁੱ ਕ (ਕੈਨਾਲ ਰੋਡ) ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰਿੰ ਮਤ/ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ 

*1205. ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਇਆਲੀ :  ਕੀ ਲੋਕ ਹਨਰਮਾਣ (ਭ ਤੇ ਮ) ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ 
ਕੀ ਹਸੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਬਣੇ ਝੰਮਟ ਪੁ੍ਲ ਤੋਂ ਚੰਗਨ ਪੁ੍ਲ ਤੱਕ ਕੈਨਾਲ ਰੋਡ (ਹਜਲਹਾ ਲੁਹਧਆਣਾ) ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ 
ਅਧੀਨ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਿਨ?    

ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਿਨ  ਪਸਿੰ ਘ : ਨਿੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਹਲੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਦਾ ਕੰਮ 07/2019 ਹਵੱਚ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਰਪੇ੍ਅਰ 07/2025 ਹਵੱਚ ਹਡਊ ਿੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਰਪੇ੍ਅਰ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਇਆਲੀ : ਸਰ, ਇਿ ਸੜਕ 2018 ਹਵੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਹਵੱਚ 
ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਬਿੁਤ ਿੈਵੀ ਟਰੈਹਫਕ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇੱਥੇ 15 ਅਪ੍ਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 
5 ਿਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਹਬਲਹਡੰਗ ਅਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ 
ਰੂਪ੍ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਿੀ ਰੁਹਪ੍ਆ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਵੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਬਿੁਤ ਬੁਰਾ ਿਾਲ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੋ, ਸਾਰੇ ਹਡਵੈਲਪ੍ਰਾਂ 
ਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੰੂ ਪ੍ਲਾਨ ਰੋਡ ਹਡਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ 
ਫੰਡਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਿੋ ਰੋਡ ਬਾਈਪ੍ਾਸ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਲਾਨ ਰੋਡ ਹਵੱਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਰਾਿੀਂ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਵਾਲੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਬਣਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਮਿੰ ਤਰੀ : ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,  ਹਸੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਤੇ ਬਣੇ  ਝੰਮਟ ਪੁ੍ਲ ਤੋਂ ਚੰਗਨ ਪੁ੍ਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 9 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਪ੍ਛਲੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਹਵੱਚ ਿੋਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਹਲੰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਹਵੱਚ ਹਡਊ ਿੈ। ਿਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਸੜਕ ਨੰੂ ਹਰਪੇ੍ਅਰ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਸੜਕ ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਹਡਊ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ 2019-20 ਹਵੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹਵਚਾਹਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਹਵੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਵਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਇਆਲੀ : ਸਰ, ਇਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ 
ਪੱੁ੍ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਕੀ ਅਹਜਿੀਆਂ ਇੰਪ੍ਾਰਟੈਂਟ ਰੋਡਜ਼, ਹਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਿੈਵੀ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਟਰੈਹਫਕ ਿੈ, ਹਜਸ ਤੋਂ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਰੈਵੇਹਨਊ ਵੀ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਲਾਨ ਰੋਡ ਹਵੱਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਹਕ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਲਾਨ ਿੈ? 
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ਮਿੰ ਤਰੀ : ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੜਕ ਨੰੂ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਲਾਨ ਰੋਡ ਹਵੱਚ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਹਜਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਗਜ਼ਾਹਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ 
ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਲਾਨ ਰੋਡ ਹਵੱਚ ਵੀ ਪ੍ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਇਗਜ਼ਾਹਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

------- 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੰ ਡਣਾ 

*1270. ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ :  ਕੀ ਹਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ 
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਭਰਾਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦਾ 
ਹਵਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਿੈ ? 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਿਨ ਪਸਿੰ ਘ : ਨਿੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ 
ਭਰਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ : ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਿੰੁਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਮਾੜਾ ਿਾਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਠਾਨਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਹਮਲ ਕੇ ਦੇ ਹਦਉ। ਮੈਂ 
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ : ਸਰ, ਇੱਥੇ ਿੀ ਠੀਕ ਿੈ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਆਪ੍ਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਈਏ ਜੀ। 
ਿੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। 

------- 

ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੁੱ ਸਟ ਪਵੁੱ ਚ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਕਿੰ ਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਪਲਸੀ ਬਣਾਉਣਾ  

*1173. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਦੁੱ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ : ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ 
ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਨਗਰ  ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਵੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਾਧੂ 
ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹਵੱਚ 
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ਕੋਈ ਵੀ ਪੱ੍ਕੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਨਿੀਂ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ 
ਕੰਪ੍ਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱ੍ਕੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ? 

ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਹਬਲਹਡੰਗਾਂ ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਹਡਊਲ ਆਫ ਕਲਾਹਜਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਡਊਲ ਆਫ 
ਕਲਾਹਜਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਮੋਂ 
ਨੰ. 5/103/04-4LG2/3794 ਪਮਤੀ 12.05.2006 ਰਾਿੀਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਹਜਸ ਹਵਚ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਬਲਹਡੰਗਾਂ  ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ, Government ਅਤ ੇGovernment Aided ਸਕੂਲਾਂ, 
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਇੰਸੀਹਟਊਸ਼ਨਲ ਆਹਦ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਾਊਂਹਡੰਗ ਚਾਰਹਜਜ਼ ਲੈ ਕੇ 
ਕੰਪ੍ਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਲਹਡੰਗਾਂ ਨੰੂ 
ਹਨਯਹਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਹਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਡਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਹਬਲਹਡੰਗ ਬਾਈ 
ਲਾਅਜ਼ ਹਬੱਲ, 2021 ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁਣ ਇਿ ਹਬੱਲ ਮਾਨਯੋਗ 
ਗਵਰਨਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ। 

1100/mehak/Monika sharma 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਹਵਧੀ 
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਹਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਹਨਯਮ 38 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਿੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ 
ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਲਵਾਂਗੇ। 

-------------- 

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE 

HOUSE UNDER RULE 38 

ਪਪਿੰ ਡਾਂ ਪਵੁੱ ਚ ਬਣੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਰਾਂਟਾਂ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ 

*1231. ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਪਸਿੰ ਘ ਉਗੋਕੇ: ਕੀ ਪ੍ੇਂਡੂ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕਿੜੀਆਂ-ਹਕਿੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਿਨ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਬਣੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ? 

ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਿਾਂ ਜੀ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਵਭਾਗ ਦੀ 
ਹਵਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਵਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਲਾਨ ਸਕੀਮ ਆਰ.ਡੀ.ਓ (ਐਸ)-36 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ 
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ਦੇ ਆਧੁਹਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਐਸ.ਸੀ. 
ਆਬਾਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ। 

------ 

ਸੇਮ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

*1215. ਸ਼ਰੀ ਿਗਦੀਪ ਕਿੰ ਬੋਿ ਗੋਲਡੀ: ਕੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ- 

(ੳ) ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਿਲਕੇ ਦੇ ਹਪੰ੍ਡ ਸ਼ਜਰਾਣਾ ਹਵੱਚ ਸੇਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਬ ਸਰਫੇਸ 
ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਉਸ ਦੀ ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ ਹਕੰਨੀ ਸੀ; 

(ਅ) ਕੀ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੋਟਰਾਂ ਸੇਮ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿੀਆਂ ਿਨ; 

(ੲ) ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਬਹਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਿ ਿੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਵੇਰਵੇ 
ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵ?ੇ  

ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਪਸਿੰ ਘ ਿੋੜਾਮਾਿਰਾ: 

(ੳ) ਹਪੰ੍ਡ ਸ਼ਜਰਾਣਾ ਹਵਖੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਤੋਂ ਹਨਜਾਤ ਹਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਸਕੀਮ 
ਦੀ ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ 9,87,77,858/- ਰੁਪ੍ਏ ਸੀ। 

(ਅ) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਇਸ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 6 ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 

(ੲ) ਇਸ ਸਬ—ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮਤੀ 25.02.2015 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਹਮਤੀ 
31.10.2017 ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ। 

------ 

ਪਿੰ ਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਾਇਜ਼ ਕਬਿੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ 

*1261. ਸਰੀ ਰਿਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਯਾ: ਕੀ ਪ੍ੇਂਡੂ ਹਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ 
ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤੇ ਲੋਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ 
ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ੍ਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ 
ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਆਹਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਹਤਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਬਣਾਏ ਿੋਏ ਿਨ, ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੋਵੇ 
ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ 
ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ?' 
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ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਨਿੀਂ ਜੀ। 

-------- 

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਪਹਰ (ਅਨਿੰ ਦੇਆਣਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਿੀਗਰ ਬਸਤੀ ਚੌਂਕ ਤੁੱ ਕ) ਪਵੁੱ ਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ 

416. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਦੁੱ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ: ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ 
ਿੈ ਹਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ (ਅਨੰਦੇਆਣਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ) ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵੱਗਦਾ ਸੀ 
ਹਜਸ ਨੰੂ ਿੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ  ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਹਨਕਾਸੀ ਲਈ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਪ੍ਾ ਹਦੱਤੀਆਂ 

ਿਨ ਅਤੇ ਿਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਿ ਜਗਹਾ ਹਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਇੱਥ ੇਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ ਜੇਕਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?  

ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ:   ਿਾਂ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ open drain ਬੰਦ ਕਰਕੇ storm drainage 

line ਪ੍ਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਹਕੰਗ ਟਾਇਲ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿੈ, ਹਜਸਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ cycling ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ:19 ਹਮਤੀ 27—02—

2024 ਰਾਿੀਂ 73.55 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 6 

ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਵਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

------- 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੂਿੰ  ਡਾਰਕ ਿੋਨ ((ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਪਵੁੱ ਚੋਂ ਕੁੱ ਢਣਾ  

419. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਦੁੱ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ : ਕੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਲਕੇ ਨੰੂ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ (ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ); ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 
ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਲਕੇ ਨੰੂ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਹਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ? 

ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਪਸਿੰ ਘ ਿੋੜਾਮਾਿਰਾ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿਲਕੇ ਨੰੂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋ ਬਾਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 
ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪੱ੍ਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਪੰ੍ਡ ਰਾਜੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਕੰਗਰਾ ਹਵਖੇ 
2 ਨੰ. ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਲਕੇ ਹਵਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁਚਾਉਣ ਲਈ 
14 ਨੰਬਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਰਾਂਿੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਹਵਚ ਹਡਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ। 
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------- 

ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਸਾਪਹਬ ਲਈ ਬੁੱ ਸ ਸਰਪਵਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

422. ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ: ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਮਲੌਦ 
ਤੋਂ ਸ਼ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਰਹਵਸ ਚੱਲਦੀ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਇਿ ਬੱਸ ਸਰਹਵਸ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ: ਪੰ੍ਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪ੍ਨਬੱਸ ਵਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ 
ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਰਹਵਸ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  

------- 

ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਦੋਰਾਹਾ ਦਾ ਸੁਿੰ ਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 

426 ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ : ਕੀ ਸੈਰ ਸਪ੍ਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ:- 

ੳ) ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਦੋਰਾਿਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਉਿ ਿੁਣ ਨਿੀਂ 
ਿੋ ਹਰਿਾ, ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਦੋਰਾਿਾ ਦੀ ਸੰੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ; 

ਅ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਖਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ; ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ 
ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ? 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ:  

ੳ) ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ, ਦੋਰਾਿਾ ਦੀ Restoration & Conservation ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਤੇ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 
ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋ 5 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਹਵੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਿੁਣ ਤੱਕ 67% ਕੰਮ ਮੋਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋ 
ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। ਜਦੋ ਹਕ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵੱਤ ਹਵਭਾਗ ਨੰੂ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਅ) ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋ 
ਬਕਾਇਆ ਹਬਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਭਾਗ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 
ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਬਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਕੀ ਿੈ। 
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---------------- 

ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਲੌਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

427. ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ: ਕੀ ਹਸਿਤ ਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ 
ਹਕ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਲੌਦ ਹਵਖੇ ਹਕੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਈਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਕੀ ਇਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 
ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 

ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਲੌਦ ਹਵਖੇ ਕੱੁਲ 65 ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਨ। ਹਜਿਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 
40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਈਆਂ ਿਨ।ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਲੌਦ ਹਵਖੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿੈ:— 

ਲੜੀਨੰ: ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ    ਕੱੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ  ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 
1 ਮੈਡੀਕਲਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ)   6   4 
2 ਅਪ੍ਥਾਲਹਮਕਅਫਸਰ    1   1 
3 ਐਮ.ਐਲ.ਟੀਗਰੇਡ—2    2   1 
4 ਸਟਾਫਨਰਸ     7   4 
5 ਐਮ.ਪ੍ੀ.ਐਚ.ਐਸ (ਫੀਮੇਲ)    1   1 
6 ਫਾਰਮੇਸੀਅਫਸਰ      2   1  
7        ਕਲਰਕ                2   2 
8 ਕੰਹਪ੍ਊਟਰ      1  1 
9 ਡਰਾਇਵਰ       2       2 
10 ਟਰੇਂਡਦਾਈ      3   3 
11 ਦਰਜਾਚਾਰ      22            16 
12 ਸਵੀਪ੍ਰ      4   4 
 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1940 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ ਹਵੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰ: 01/45/2024—1ਕੈਬਹਨਟ/1062 ਹਮਤੀ 09.03.2024 ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਵਚੋਂ ਪ੍ਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਹਵੱਚ  400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਆਫ ਿੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਿੀਂ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
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ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈ੍ਸ਼ਹਲਸਟ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਜਾਰੀ ਿੈ।ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱ੍ਤਰ ਹਮਤੀ 30.09.2023 ਰਾਿੀਂ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਹਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈ੍ਰਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 
ਿੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ  । 1866 ਅਸਾਮੀਆਂ 
ਨੰੂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

------- 

ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ, ਪਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੁੱ ਚ ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ 

428.ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗਆਸਪੁਰਾ: ਕੀ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਿਲਕਾ ਪ੍ਾਇਲ 
ਹਵੱਚ ਹਕੰਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਮਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਤੰਨ 
ਜਾਂ ਹਤੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਹਕਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ? 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੋਤ ਪਸਿੰ ਘ ਬੈਂਸ: ਿਲਕਾ ਪ੍ਾਇਲ )ਹਜ਼ਲਹਾ ਲੁਹਧਆਣਾ  (ਹਵੱਚ 3 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ 
ਹਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਹਗਣਤੀ 94 ਿੈ ਅਤੇ ਹਮਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਹਗਣਤੀ 22 ਿੈ।ਿਲਕਾ 
ਪ੍ਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.5994 ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ, ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਭਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਹਮਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ 
ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 598 ਬੈਕਲਾਗ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਹਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਲੁਹਧਆਣਾ 
ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਿੁਣ ਤੱਕ 348 ਨਵ -ਕਾ ਿੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਿੈ ਹਕਹਨਯੁਕਤ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ 
4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 598 ਬੈਕਲਾਗ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਹਤਮ ਚਰਣ ਤੇ ਿੈ। ਭਹਵੱਖ 
ਹਵੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਹਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ  ਹਸੱਹਖਆ 
ਹਵਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

------- 

ਪਪਿੰ ਡਾਂ ਪਵੁੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿੰ ਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਿ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣਾ 

433H  ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਪਸਿੰ ਘ ਉਗੋਕੇ :  ਕੀ ਹਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ 

ਿਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ  ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦੀ ਿਾਈ ਵੋਲਟੇਜ    11 KV ਅਤ ੇ66 KV ਤਾਰਾਂ 
ਲੰਘਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਕਈ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਤਾਂ  ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਿਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪ੍ਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ; ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ 
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ਸਮੱਹਸਆ ਦੇ ਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ ੋਇਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਿੰੁਦ ੇਿਾਦਹਸਆਂ ਨੰੂ ਰੋਹਕਆ ਜਾ ਸਕੇ? 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਿਨ ਪਸਿੰ ਘ:  ਿਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਿਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤ ੇ 66 
ਕੇ.ਵੀ.ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ੇਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਅਣਅਹਧਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਪੰ੍ਡਾਂ 
ਹਵਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਹਬਲਕੁਲ ਨੇੜ ੇਅਣਅਹਧਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਿਨ।  

  11 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤ ੇਐਲ.ਟੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤ ੇਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰੀ 
ਹਬਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 63 (ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤ ੇ ਹਬਜਲੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ੍ਾਅ) 
2010 (ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਸੀ.ਈ.ਆਈ. 1/2/2015 ਹਮਤੀ 13.04.2015) ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। 
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਹਸਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਹਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੋਡ-
2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 11.1 ਤੋਂ 11.5 ਤਹਿਤ ਐਚ.ਟੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਸ਼ਫਹਟੰਗ, ਘਰਾਂ ਹਵੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 
ਦੀ ਹਸ਼ਫਹਟੰਗ ਜਾਂ ਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇ ਹਸ਼ਫਹਟੰਗ 
ਅਤ ੇ ਹਸ਼ਫਹਟੰਗ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਆਪ੍ਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਇਿਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਸ਼ਫਹਟੰਗ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  

  ਰਕਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਵੱਚ ਿੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਸਫਹਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ।  ਇਿ ਵੀ ਦੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਵੱਧੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਖਰਚ ੇ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਿਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਿਰ ਹਸ਼ਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ 
ਨਾਲ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਵਣਜ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 49/2019 ਹਮਤੀ 05.09.20219 ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ 
ਿੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। 

---------------- 

ਪਬਨਾਂ ਪਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੰ : 435 ਅਤੇ 437  

(ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।) 

-------------- 

ਮਪਨਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ 
438. ਸ਼ਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ ਿਾਖੜ: ਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ- 

ੳ)  ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਹਵਭਾਗ ਹਵਚ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਪੱ੍ਦ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਨਸਟਰੀਅਲ 
ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਹਕ ਸਾਲ 2012 ਹਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਕੇ 
ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ ਇੰਸਪੈ੍ਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਨਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ 
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ਨੰੂ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਦਉਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਬਿਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਦ 
ਉਨਤੀ ਦਾ ਹਕੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਹਦੱਤਾਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ? 

ਅ)  ਜੇਕਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ (ੳ) ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾਂਿ ਹਵਚ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਹਨੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੰਦ ਿੋਏ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਹਵਚ ਮਹਨਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਿੋਰ ਕੀ-ਕੀ 
ਮੌਕੇ ਹਦੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਚੀਮਾ:  
ੳ)  ਿਾਂ ਜੀ, ਮਹਨਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਈ .ਟੀ.ਓ .ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਬਿਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਵਭਾਗ ਦੇ 
ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ। 

ਅ)  ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਮਾਮਲਾ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ (ੳ)। 

------- 

ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ 

440 ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਪਸਿੰ ਘ ਉਗੋਕੇ :ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ,ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਲਣ ,ਮੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ 
ਹਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਕੰਨੀ ਿੈ ,ਅਤੇ 
ਇਸ ਹਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਜਾ ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਹਕਿੜੇ ਹਕਿੜੇ ਲੋਨ ਮੁਿੱਇਆ ਕਰਵਾ 
ਰਿੀ ਿੈ ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ,ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ ? 

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਖੁੁੱ ਡੀਆਂ: 1. ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱਚ 20ਵੀ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਗਣਨਾ 2019,  ਅਨੁਸਾਰ 
62,75,766 ਦੁਧਾਰੂ ਪ੍ਸ਼ੂ ਿਨ। 

2. ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਲਣ ,ਮੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਹਵਕਾਸ ਹਵਭਾਗ )ਡੇਅਰੀ ਹਵਕਾਸ 
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਵੱਲੋਂ ਸਵ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਹਨਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 
ਲਈ ਕਰਜੇ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 

 ਹਵੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤ ੇ 2024-25 )31.07.2024 ਤੱਕ (ਹਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ,ਸਮੇਤ 
ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਹਜ਼ਆ ਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ :-  

           ਰਾਸ਼ੀ)ਲੱਖਾਂ ਹਵੱਚ( 

ਸਾਲ ਕੁੁੱ ਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸੂਪਚਤ ਿਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ 

ਰਾਸ਼ੀ 

2023-24 3573 15417.8 603 1876.5 
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2024-25 846 4187.75 221 682.1 

 

------- 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੁੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਪਵਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ  

 441. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਦੁੱ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ: ਕੀ ਸਕੂਲ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰੀ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ-        

ੳ) ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 

ਅ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੰਨੀਆਂ 
ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਕਦੋਂ ਭਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ ।   

ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੋਤ ਪਸਿੰ ਘ ਬੈਂਸ:  

 (ੳ) ਪੰ੍ਜਾਬ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਵਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 (ਅ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ 209 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਹਧਆਪ੍ਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਕੂਲ 
ਹਸੱਹਖਆ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਹਮਤੀ 21.05.2018 ਰਾਿੀਂ Punjab Educational Teaching (Group 
C) ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਹਧਆਪ੍ਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪ੍ਬੰਧ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੀ ।  

--------- 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਨਿੱਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੁੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ  
 

 442. ਸਰਦਾਰ ਗਰੁਪਦੁੱ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ: ਕੀ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ:               
ੳ)    ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਹਨੈੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਿਰ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਸਪੋ੍ਰਟਸ ਦਾ 
ਇੱਕ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰੰ ਤ ੂਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ  ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਪੋ੍ਰਟਸ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਨਿੀਂ 
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ : 
ਅ)            ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਹਕੰਨੇ ਸਪੋ੍ਰਟਸ ਅਹਧਆਪ੍ਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਅਤ ੇਹਕੰਨੀਆਂ 

ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਿਨ,ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ? 
  

        ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੋਤ ਪਸਿੰ ਘ ਬੈਂਸ:  
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 (ੳ)   ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਛੇਵੀ ਤੋ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹਸੱਹਖਆ ਹਵਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਿੈ, ਨੌਵੀ ਤੋ ਦਸਵੀ 
ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਿ ਹਵਸ਼ਾ NSQF ਨਾਲ ਆਪ੍ਸਨਲ ਿੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਹਵਹਦਆਰਥੀ NSQF ਹਵਸ਼ਾ ਆਪ੍ਟ ਕਰਦ ੇਿਨ ਉਿ 

ਸਰੀਰਕ ਹਸੱਹਖਆ ਹਵਸ਼ਾ ਆਪ੍ਟ ਨਿੀ ਕਰਦ ੇ।  ਹਨੈੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ NSQF ਹਵਸ਼ਾ ਨਿੀ ਿੰੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਵੀ 
ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਿ ਹਵਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ।  

            ਸਪੋ੍ਰਟਸ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕੂਲ ਹਸੱਹਖਆ ਹਵਭਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ 

ਨੀਤੀ,2023 ਅਨੁਸਾਰ ਿਰੇਕ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਕੂਲ ਪੱ੍ਧਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿੈ ਅਤ ੇਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਮਨੋਰੰਜਕ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਵੱਚ ਭਾਗ ਹਲਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ।   
 

(ਅ)    ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਸੱਹਖਆ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਹਸੱਹਖਆ ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ 
ਦੀਆਂ 4444 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਜੂਰ ਿਨ, 3425 ਅਹਧਆਪ੍ਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ 1019 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਿਨ।  

---------------- 

ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰ ਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਛੁਡਵਾਉਣਾ 

 444. ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਪਸਿੰ ਘ ਉਗੋਕੇ: ਕੀ ਪ੍ੇਂਡੂ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ,ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ 
ਿਲਕਾ ਭਦੌੜ ਹਵੱਚ ਹਕੰਨੀਆਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਸਨ; ਉਿਨਾਂ ਹਵੱਚੋ ਹਕੰਨੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਹਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁੱ ਡਵਾ ਹਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ? 

 ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ,ਿਲਕਾ ਭਦੌੜ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੱੁਲ 
7ਗਰਾਮ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ )ਮੌੜ ਮਕਸੂਥਾ 
ਰਕਬਾ4ਏਕੜ 13 ਮਰਲੇ, ਸਹਿਣਾ ਰਕਬਾ 5 ਏਕੜ 7ਕਨਾਲ 15ਮਰਲੇ, ਬੱਲੋਕੇ ਰਕਬਾ 1ਏਕੜ 17ਮਰਲੇ ,
ਧਰਮਪੁ੍ਰਾ ਰਕਬਾ 2 ਕਨਾਲ 13ਮਰਲੇ (ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਗਰਾਮ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਹਪੰ੍ਡ 
ਭਗਤਪੁ੍ਰਾ ਰਕਬਾ 17 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵਰੰਟ ਕਬਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ 8 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿਨ। 
ਹਪੰ੍ਡ ਪੱ੍ਖੋ ਕਲਾਂ ਰਕਬਾ 5 ਕਨਾਲ ਅਤ ੇ ਹਪੰ੍ਡ ਹਪ੍ਰਥਾ ਪੱ੍ਤੀ ਧੂਰਕੋਟ ਰਕਬਾ 4 ਕਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ 
ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਹਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

 ------- 

ਹਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ 

454. ਸ਼ਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ ਿਾਖੜ: ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਿਲਕਾ ਅਬੋਿਰ 
ਦੇ ਹਕੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਿਨ? ਉਿ ਕਦੋ ਤੱਕ ਬਿਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 
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 ਸ਼ਰੀ ਲਾਲ ਚਿੰ ਦ :  ਹਜਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪ੍ਲਾਈਜ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਫਾਹਜਲਕਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-

2023 ਦੌਰਾਨ ਿਲਕਾ ਅਬੋਿਰ ਦੇ 1569 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਤੀ 24-01-2024 ਨੰੂ ਮੰਤਰੀ 
ਮੰਡਲ ਵਲੋ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿਨਾਂ ਹਵਚੋ ਬਿਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦ ੇ1260 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫਰਵਰੀ 2024 

ਹਵੱਚ ਬਿਾਲ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

------- 

ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ

455. ਸਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ ਿਾਖੜ: ਕੀ ਿਲ  ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਹਪੰ੍ਡ 
ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ-ਤੇਲੁਪ੍ਰਾ ਹਵੱਚ ਕੱੁਲ 6.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਜੋ ਹਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਿਨ 
ਅਤ ੇਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟੈਂਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪੈ੍ਹਡੰਗ ਹਪ੍ਆ ਿੈ, ਨੰੂ ਕਦੋ ਤੱਕ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ? 

ਸ਼ਰੀ ਬਰਮ ਸ਼ਿੰ ਕਰ :  ਜਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਸਕੀਮ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਤੇਲੁਪ੍ਰਾ ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਹਜ਼ਲਾ ਫਾਹਜ਼ਲਕਾ ਦੇ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 

------- 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੁੱ ਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

456.  .ਸਰਦਾਰ ਬਪਰਿੰ ਦਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਾਹੜਾ : ਕੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ :-  

ੳ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਅਤ ੇਿਸਤਪ੍ਾਲ ਵਾਰ ਿੁਣ ਤਕ ਹਕੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੈ ; 

ਅ) ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਦੇ  ਕੀ ਕਾਰਨ  ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ?  

  ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ: ੳ)  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ:   

ਹਸਪਤਾਲ  
ਦੀ ਪਕਸਮ 

ਪਰੋਸੈਪਸਿੰ ਗ 
ਪਵੁੱ ਚ 
ਕਲੇਮਾਂ 
ਦੀਸਿੰ ਪਖਆ 

ਪਰੋਸੈਪਸਿੰ ਗ  ਪਵੁੱ ਚ 
ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ 
ਰਕਮ 

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 
ਬਕਾਇਆ 
ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ 
ਸਿੰ ਪਖਆ 
 

ਭੁਗਤਾਨ 
ਲਈ 
ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ 

ਬਕਾਇਆ 
ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ 
ਕੁੁੱ ਲ ਸਿੰ ਪਖਆ 

ਬਕਾਇਆ 
ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ 
ਰਕਮ 
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ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 94951 
201,61,23,22
2 46360 

36,36,0
2,216 141311 

237,97,25,4
38 

ਸਰਕਾਰੀ 83016 
140,02,95,2
52 21797 

40,49,7
5,464 104813 

180,52,70,7
16 

ਕੁੁੱ ਲ 177967 341,64,18,474 68157 
76,85,77,
680 246124 

418,49,96,15
4 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੇਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਕਰਮਵਾਰ 
ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਅਤ ੇਅਨੁਸੂਚੀ-II 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। 

ਅ)  ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਿਨ: 

i. ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਹਵੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ NHA ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ 
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਸਸਟਮ (TMS) ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਯਾਨੀ TMS 2.0 
ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। TMS 2.0 ਦੇ ਪੋ੍ਰਟਲ ਹਵੱਚ ਹਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ NHA ਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ । TMS 2.0 ਪੋ੍ਰਟਲ ਹਵੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਹਸੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹਪ੍ਆ। 

ii. ਇਸ ਹਵੱਤੀ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਿੁਣ ਤੱਕ 164 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜਵੇਂ ਹਜਵੇਂ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰੋਸੈਹਸੰਗ ਿੋਵੇਗੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

------- 

ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਬਲਪਡਿੰ ਗ ਦੀ ਮੁਰਿੰ ਮਤ ਅਤੇ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਕਰਨਾ 

457. ਸਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ: ਕੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਕ ਕੀ ਇਿ 
ਠੀਕ ਿੈ ਹਕ ਿਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਹਵੱਚ ਿੈਲਥ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਬਲਹਡੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਅਤੇ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਿੈ  ;ਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀਜੇਕਰ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਕਦੋ ਤੱ?  

ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਿਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮੱਖੂ ਦੀ ਹਰਪੇ੍ਅਰ, ਰੈਨੌਵੇਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।  ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪ੍ਬੰਧ ਅਗਲੇ ਹਵੱਤੀ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਹਵਧੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਮੱਲਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੀ ਹਬਲਹਡੰਗ ਨਵੀਂ 
ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ।ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
ਵੱਲੋਂ ਿਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਹਬਲਹਡੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 143.40 ਲੱਖ ਦਾ ਉਪ੍ਬੰਧ 
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ਇਸ ਹਵੱਤੀ ਸਾਲ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਹਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੰਮ ਬਣਦੀ ਹਵਧੀ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ 
ਕਰਵਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

-------  

MATTERS RAISED DURING ZERO HOUR 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ (ਕਾਦੀਆਂ): ਸਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ 02 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ 
ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬੋਿੜ ਹਸੰਘ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿਾਊਸ ਨੇ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੰੂ ਕਿੋ ਹਕ ਉਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਿੁਣ ਅੱਜ ਦੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹਵੱਚ ਉਸ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਹਜਸ ਆਪ੍ ਤੇ ਲਾਏ ਿਨ 
ਹਜਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮੈਂ ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿਾਂਗਾ ਹਕ you are the custodian of the House 

ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਿਾਊਸ ਨੰੂ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਆਪ੍ ਆਪ੍ਣਾ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਕੇ ਿੁਣ ਿੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੰੂ ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਇੱਕ ਿਫਤੇ ਦੇ ਹਵੱਚ ਬੋਿੜ ਹਸੰਘ ਨੰੂ ਛੱਡ 
ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ੍ ਨੰੂ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਿ ਿਾਊਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 
ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਹਰਸ਼ ਇੰਨੀ ਿੈ ਹਕ House is superior to you also, ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ 
ਲਈ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਹਜਸ ਹਜਿੜੇ ਪੁ੍ਹਲਸ ਤੇ ਿਨ 
ਉਿ ਇਕੱਲੇ ਬੋਿੜ ਹਸੰਘ ਤੱਕ ਿੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰਹਜਜ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਜੇ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਿਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁ੍ਹਲਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਮਹਿਕਹਮਆਂ ਨੰੂ ਥੋੜਹਾ ਹਜਿਾ ਡਰ ਖੌਫ ਵੀ ਿੋਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਸ 
ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਆਲ ਪ੍ਾਰਟੀ ਿੋਵੇ। ਸੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ 
ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਸ ਨੰੂ ਰੀਹਵਊ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਹਜਸ ਤੇ  ਤੁਸੀਂ ਿਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ 
ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪ੍ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਡਸੀਜ਼ਨ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਜੰਨਾ ਹਚਰ ਿਾਊਸ ਉਸ ਨੰੂ ਹਫਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਿੀਂ 
ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨੋਹਟਸ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿਾਂ।   

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਜਦੋਂ ਿਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਿਾਊਸ ਦੇ ਹਵੱਚ ਇਿ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਪੱ੍ਛੇ ਮਾਫੀਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਨ ਹਰਕਾਰਡ ਇਿ ਗੱਲ ਕਿੀ ਸੀ ਹਕ ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੂ੍ਰੀ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਉਸ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਹਦਆਂ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਸੀ। This is according to the sense of the House. ਦੂਜਾ, ਆਪ੍ਣੀ ਹਡਊਟੀ ਿੈ ਹਕ ਆਪ੍ਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਈਏ। ਇਿ ਿਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ we are deadly against the corruption. 

ਬਾਕੀ ਹਜਿੜੇ ਚਾਰਹਜਜ਼ ਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਹਜਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੇ ਿਨ, ਉਿ 
ਪ੍ਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰ੍ਜਾਿ ਿਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਹਰਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਉਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵੱਚ ਹਰਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 
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ਿੋਈ ਿੈ, ਹਰਸ਼ਵਤ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨ ਹਰਕਾਰਡ ਿਨ। ਬਾਕੀ ਆਪ੍ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਹਡਊਟੀ 
ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਚੇਅਰ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿੈ, ਸੋ, ਆਪ੍ਾਂ ਿੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। 

ਡਾਕਟਰ ਅਿੈ ਗੁਪਤਾ (ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ) : ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡਾ ਹਧਆਨ 
ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਹਸਟੀ ਦੇ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਹਿਮ ਮੱੁਦਾ ਹਜਿੜਾ ਹਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੈ, 

ਸਬੰਧੀ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਹਵੱਚ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਾਵਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੇ ਮੀਟਰ 
ਦਾ, ਹਬਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਲੋਡ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਐਮ.ਟੀ.ਪ੍ੀ. ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਿ ਸ਼ਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਤੀ 11.01.2021 ਨੰੂ 
ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਿ ਹਬਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਿੈ, ਗਲਤ ਫੁਰਮਾਨ ਿੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਮਊਂਹਸਪ੍ਲ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੰੂ ਹਚੱਠੀ ਹਲਖੀ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਗਰ ਆਪ੍ਣਾ ਥੋੜਹਾ ਬਿੁਤ ਵੀ 
ਲੋਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਣਾ 
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਬਿੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜੁੱ ਤੀ ਘੱਸ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕੱਲਹ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਿਾਊਸ 
ਨੇ ਹਜਿੜਾ ਇੱਕ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

1105/Sukhpiar Singh 

ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਔਰ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ 
ਿਾਂ ਹਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਿੋਈ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਅਿੈ ਗੁਪਤਾ: ਸਰ, ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈੈੱਸਟ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿੇ 
ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰ ਹਜਿੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਰਾਿਤ ਨਿੀਂ ਦੇ ਰਿੇ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰੂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਕੋਟਲੀ (ਆਦਮਪੁਰ, ਐਸ.ਸੀ.): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਿਲਕੇ ਆਦਮਪੁ੍ਰ ਦੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹਾ ਿੋਇਆ ਿਾਂ। ਭੋਗਪੁ੍ਰ 
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ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹਮੱਲ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭੋਗਪੁ੍ਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡ ਹਮੱਲ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। 
ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਹਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਕ ਿੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆ ਸਕਣ। ਿੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਹਸਆ 
ਆਈ ਿੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਲੱਗ ਹਰਿਾ ਿੈ ਔਰ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ 
ਹਮੱਲ ਹਵੱਚ mud ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਮੱਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ  ਸ਼ੂਗਰ ਹਮੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ mud ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ 
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹਕ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 70 ਟਨ 
ਕੂੜਾ ਹਲਆ ਕੇ ਭੋਗਪੁ੍ਰ ਹਮੱਲ ਹਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਭੋਗਪੁ੍ਰ ਹਮੱਲ ਵਾਸਤੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਮਪੁ੍ਰ ਿਲਕੇ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ਇੱਕ ਹਮੱਲ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ 35-40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਕਸਾਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰ ਇਸ ਪ੍ਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਿੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਿੈ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ 
ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੱਥ ੇ
ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਵਹਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਨ ਹਕ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਇੰਨੀ ਸਮੈੈੱਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਖਲਵਾੜ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਹਮੱਲਾਂ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਪ੍ਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਪ੍ਛਲੇ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਵੀ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਮੁਤਾਹਬਕ 
ਪ੍ਾਣੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ੀਣਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਨਿੀਂ ਹਰਿਾ। ਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭੋਗਪੁ੍ਰ ਹਮੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਿੀ ਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਕੋਦਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਮੱਲ ਦਾ mud ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੂੜਾ 
ਆਵੇਗਾ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਕੋਟਲੀ: ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਹਕੰਡ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ, you are dictating the same thing.   

ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਕੋਟਲੀ: ਸਰ, ਇੱਕੋ ਸੈਹਕੰਡ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ।  ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਟਰੈਹਫਕ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗਹਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਵਜੈ ਹਸੰਗਲਾ ਜੀ। 
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ਡਾਕਟਰ ਪਵਿੈ ਪਸਿੰ ਗਲਾ (ਮਾਨਸਾ): ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ 
ਮਾਨਸਾ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਵੱਲ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਨੰੂ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਬਣੇ ਨੰੂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਿੋ ਗਏ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਨਿੀਂ ਖੱੁਹਲਹਆ, ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਸ ਹਵੱਚ ਵੀ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋ੍ਸਟ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਿਨ। ਇੱਕ 
ਸੌ ਬੈੈੱਡ ਦਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਿੈ, ਉਸ ਹਵੱਚ 45% ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵੈਕੰਸੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 
ਫੈਹਸਲਟੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਹਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਹਪੰ੍ਹਨੰਗ ਹਮੱਲ ਸੀ, ਉਿ ਵੀ ਹਪ੍ਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਿੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ 
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਲੱਗ ਹਰਿਾ 

1110/Manika Rani/Shubham jain 

ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰ੍ਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਨਰਮਾ ਪੱ੍ਟੀ ਵਜੋਂ 
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਨਰਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਹਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਿੋ ਚੱੁਕੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਜਿੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ co-operative societies ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਸ ਬੁੱ ਕ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਪ੍ਛਲੇ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਉਿ ਪ੍ਾਸਬੁੱ ਕ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਿੋਈਆਂ ਪ੍ਈਆਂ ਿਨ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਕਸਾਨ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਨ। ਹਕਸਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ co-operative societies ਤੋਂ ਰੇਅ, ਸਪ੍ਰੇਅ ਜਾਂ ਬੀਜ ਆਹਦ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹਮਲਦਾ ਸੀ, ਉਿ ਵੀ 
ਬੰਦ ਿੋ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲਹ ਹਜਿੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇਕੁਪ੍ਮੈਂਟ ਮੈਜਰ 
ਮਸ਼ੀਨ ਿੈ, ਉਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਜਾਂ 
ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ 15-20 ਿਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਬਿੁਤ-ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ 
ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਬਪਰਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (ਲਪਹਰਾ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ 
ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ।  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮੰਡਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਹਪ੍ਛਲੀ ਵਾਰ 
ਵੀ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿੱਲ ਨਿੀਂ ਹਨਕਹਲਆ ਿੈ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮੰਡਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ 
ਿਾਲਤ ਇਸ ਿੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਿੀ ਬੱਸ 
ਚਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਸ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਦਸ 
ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮੇਂ 
ਹਸਰ ਨਿੀਂ ਪ੍ਿੰੁਚ ਸਕਦੇ। ਉਿ ਬੱਸ ਿੁਣ ਭਾਖੜਾ ਹਕਨਾਰੇ ਿੀ ਖੜਹਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 4.55 ਵਜੇ ਿੈ। 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਪੈ੍ਦਲ ਚਲ ਕੇ ਹਫਰ ਬੱਸ ਚੜਹਦੇ ਿਨ।  ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ ਖਰਾਬ ਿੈ। ਹਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਨਕ ਤੱਕ ਹਜਿੜੀ ਸੜਕ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ 
ਿਹਰਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਿਹਰਆਣੇ ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਹਡਸਹਟਰਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਹਵੱਚ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਟਂਰੀ 
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ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਮੂਨਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਰਾਿੀਂ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਵੀ ਬਦ-ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਿਾਂ 
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਿਾਂ 
ਹਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਬਿੁਤ ਦੁਖੀ ਿਨ।  ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ ਖਰਾਬ ਿੈ। ਸੋ, ਪ੍ਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਬਿੁਤ-ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

*11.11 ਵਜੇ ਪੂ੍ਰਵ ਦੁਪ੍ਹਿਰ     (*ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਬਲਾਸਪੁ੍ਰ, ਮੈਂਬਰ, ਪੈ੍ਨਲ ਆਫ  
    ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ।) 

ਸਰਦਾਰ ਿਗਰੂਪ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗੁੱ ਲ (ਬਪਠਿੰ ਡਾ ਸ਼ਪਹਰੀ): ਸਰ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੁਤ-ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ 
ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਮਾਹਧਆਮ ਰਾਿੀਂ ਸਮੱੁਚੇ ਿਾਊਸ ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਹਜਿੜੀ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਹਸਆ ਿੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਸਰ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਹਡਫੈਂਸ ਐਕਟ, 1903 ਦੇ 
ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਹਕਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹਡਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਇਿ ਿੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਵੱਚ ਵੀ ਿੈ। ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਬਹਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਉੱਪ੍ਰ ਛਾਉਣੀ ਿੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਬਿੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਔਰ 
ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਆਬਾਦੀ ਿੋਈ ਪ੍ਈ ਿੈ। ਹਡਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਥੇ ਬਣੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪ੍ੀ.ਸੀ., 
ਆਈ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਰਗੇ ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣੇ ਿੋਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹਲਆ ਰਿੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਵਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਗ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜੀ ਹਰੰਗ ਰੋਡ ਹਨਕਲ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਿ ਵੀ ਹਪ੍ਛਲੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਹਦੱਤੀ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਿੁਣ ਉਥੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਿਾਦਸੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਹਕ 
ਹਜਿੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਹਵੱਚ ਹਸੱਧੀ ਹਰੰਗ ਰੋਡ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇਹੜਓਂ ਹਨਕਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪ੍ਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋ੍ਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਿਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਹਵੰਦਰਜੀਤ ਹਸੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ । 

1115/Gurpreet kaur/Shubham jain 

ਸਰਦਾਰ ਦਪਵਿੰ ਦਰਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ (ਧਰਮਕੋਟ): ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦਾ ਹਧਆਨ 
ਇੱਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਜਿੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਿੈ, ਉਿ ਇਕੱਲੇ ਿਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਮੋਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਤੁਸੀਂ 
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ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਮੋਗਾ ਹਜ਼ਲਹਾ ਿੈ ਇਿ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੈਲਟ ਿੈ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੈਲਟ ਿੋਣ 
ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਭਰਤੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਧਆਪ੍ਕ ਵੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਪੁ੍ਹਲਸ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿਨ। ਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਸਰਿੱਦੀ ਹਜ਼ਹਲਹਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਪੈ੍ਕੇਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਇੱਕ 
ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਪੈ੍ਕੇਜ ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਭਰਤੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਹਲਹਆਂ ਹਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ 
ਹਕ ਇੱਥੇ ਹਜਿੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਉਿ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਹਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। 
ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ: ਿਾਂ ਜੀ,  ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁ੍ਰੀ ਜੀ । 

ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ (ਸੁਿਾਨਪੁਰ): ਸਰ, ਮੈਂ  ਿਾਊਸ ਦਾ ਹਧਆਨ ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਦਵਾਉਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ੀ.ਡਬਹਲਊ.ਡੀ. ਮਹਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਵੀ ਹਲਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਿ ਉੱਠ 
ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਿਨ ਹਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਡਫੈਂਸ ਰੋਡ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਰੋਡ ਬਿੁਤ ਿੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਿੈ। ਉੱਥੋਂ ਿੈਵੀ ਟਰੈਹਫਕ 
ਲੰਘਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਸੜਕ ਨਿੀਂ ਬਲਹਕ ਟੋਇਆਂ ਹਵੱਚ ਸੜਕ ਿੈ। 
ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ 
ਹਧਆਨ ਇਸ ਪ੍ਾਸੇ ਵੱਲ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ੀ.ਡਬਹਲਊ.ਡੀ. ਦੀ ਰੋਡ ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਡਫੈਂਸ ਰੋਡ ਿੈ, 

ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਹਚਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਧਆਨ ਿੋਰ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 
ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਵੱਚ ਬੈਠੇ ਿਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈ੍ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ। ਹਜਸ ਘਰ ਹਵੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈ੍ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਉਿੀ ਧਰਮ ਗਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੰੂ ਹਬਲੌਂ ਗ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਉਸ ਹਵੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਸਵਾਸਹਤਕ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਇਿ ਪੌ੍ੜੀਆਂ ਚੜਹਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਿਮਣੇ ਇੱਕ ਹਨਸ਼ਾਨ ਬਹਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਇਿ 
ਹਨਸ਼ਾਨ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਿੈ ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਪੌ੍ੜੀਆਂ ਚੜਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਸਾਡੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, 

ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਮਹਿਸੂਸ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ 
ਸੋਹਚਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ: ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਬਾਜੀਗਰ। 

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿੀਗਰ (ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਐਸ.ਸੀ.): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ 
ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦੱਤਾ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਿਨ। ਮੇਰਾ 
ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਿਲਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਪ੍ਹਟਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿੜਹ ਪ੍ੀੜਤ ਿਨ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਹਕਾਂ ਦਾ 
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ਬੁਰਾ ਿਾਲ ਿੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਪ੍ਏ ਿੋਏ ਿਨ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੜਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਕਨਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ 
ਿੋ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮੱਟੀ ਨਿੀਂ ਲੱਗ ਰਿੀ। ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਉਣ 
ਜਾਣ ਹਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਿੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਹਕਉਂਹਕ ਰੌਲਾ ਬਿੁਤ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਇਿੰ ਦਰਿੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ (ਨਕੋਦਰ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ 
ਸਦਨ ਦਾ ਹਧਆਨ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ  ਹਜਸ ਨਾਲ ਸਾਿਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਬੱਝੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ 
ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿੈ।  ਹਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੁੱ ਢੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ੂਣ ਤੇ ਬਿੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਪ੍ਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 
ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਇਿ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਹਕ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਖੜਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਿੀ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਪ੍ਛਲੀ ਸਦੀਆਂ 
ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇਖ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਹਜਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹਜਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 
ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਲੰਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ 
ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ ਰਿੀ ਿੈ।  ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ 
ਹਵੱਚ ਿੁਣ ਹਜਿੜੇ ਪ੍ਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿੇ ਿਨ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੌ੍ਦੇ ਨੰੂ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਖੱਚ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਲੱਗ ਰਿੇ ਪੌ੍ਦੇ ਬੇਜਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵੱਚ  ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਦਰੱਖਤ ਸੜਦੇ ਿਨ।  

1120/Rajneet Kaur/Abhishek gautam 

ਸੋ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਿੀ ਘਾਤਕ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਹਵੱਚ ਡੂੰ ਘੇ ਸੰਕਟ ਹਵੱਚ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਹਰਆਲੀ ਿੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਧਰ 
ਿੁਹਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਿੈ।  ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹਜ਼ਲਹਾ 
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤ ਨੰੂ ਹਜਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 
ਹਘਨੌਣਾ ਅਪ੍ਰਾਧ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ?  ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ? ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨੰੂ 
ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ  ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਹੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,  ਇਸ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਵਾਹਲਆਂ ਤੇ ਉਿੀ ਮਨੱੁਖੀ 
ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣ।  ਮੰਨ ਲਵੋ ਜਦੋਂ  ਹਕਸੇ ਦਰੱਖਤ ਨੰੂ ਹਛੱਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 24-25 ਧਾਰਾ 
ਲੱਗਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਤੇ 326 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਦਰੱਖਤ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
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ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲੱਗਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਜਿੜੇ ਲੋਕ ਿਨ, ਇਿ 
ਇੱਕ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱ੍ਧਰ ਵਧ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੈੱਸ ਵੇਅ 
ਲੰਘ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਿੋਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 
ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਸੈਂਕੜੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵੱਚੋਂ 20-20, 25-25 ਫੁੱ ਟ ਹਮੱਟੀ ਪੱੁ੍ਟੀ ਗਈ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਿਨ, ਸਾਨੰੂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਆਿ ਰੋਕ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਿ ਰੋਕ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਹਵੱਚ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੈੱਸ ਵੇਅ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 25-25, 30-30 ਫੁੱ ਟ ਹਮੱਟੀ ਪੱੁ੍ਟੀ ਿੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵੱਚੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਹਲਆ ਿੋਇਆ 
ਿੈ। 

ਸ਼ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ : ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਡੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਿੈ ਹਕ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਇਿੰ ਦਰਿੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ : ਸਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੋ ਹਮੰਟ ਿੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਰ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੈੱਸਵੇਅ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ ਉਸ 
ਜ਼ਮੀਨ ਹਵੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਹਲਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰ ਪ੍ਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਿ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿਾਂਗੀ ਹਕ ਹਕਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹਸਰਫ ਤੇ 
ਹਸਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਿੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।   

ਸ਼ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਸੁੱ ਧੂ (ਰਾਮਪਰੁਾ ਫੂਲ) :  ਧੰਨਵਾਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ।  ਇਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਛੱਪ੍ੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਰਾਮਪੁ੍ਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਫੂਲ ਟਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ 
14 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਪ੍ੜ ਿੈ। ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸਾਡੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਕ ਬਣਾ ਲਈ ਿੈ ਪ੍ਰ ਲੇਕ 
ਹਵੱਚ ਸਰਹੋਂ ਤੇ ਮੰੂਗੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਾਲ ਿੈ। ਮੈਂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਹਗਆ ਿਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਹਗਆ ਿਾਂ 
ਹਕ ਝੀਲ ਤਾਂ ਸੋਿਣੀ ਲਗਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਿੋਣ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਡੀ ਪ੍ਈ ਿੈ। 
 ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿਾਂਗਾ 
ਹਕ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਛੱਪ੍ੜਾਂ ਦੀ ਿੀ ਜਗਹਾ ਰੁਕ ਗਈ ਿੈ, ਇੱਥੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪ੍ਾ ਲਏ ਿਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ (ਿਲਿੰ ਧਰ ਛਾਉਣੀ ) : ਧੰਨਵਾਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ।  ਸਰ, ਅੱਜਕੱਲਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਿੇਟ ਪ੍ਰਾਪੇ੍ਗੰਡਾ ਹਜਿੜਾ ਹਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
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ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਚਾਰ ਕੁ ਮਿੀਨੇ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੰੂ ਹਮਹਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਬਲਹਕ ਐਸ.ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 
ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਈਵਨ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਿੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਹਮਸਟਰ ਸਾਿਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਹਵੱਚ ਵੀ ਇਿੀ ਇਸ਼ੂ 
ਉਠਾਇਆ ਹਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਿੇਟ ਪ੍ਰਾਪੇ੍ਗੰਡਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਪੋ੍ਰਟ 
ਕਰਦੀ ਹਦਸਦੀ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਹਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋ ਰਿੀ। 

*11.24 ਵਿੇ ਪੂਰਵ ਦੁਪਪਹਰ             (*ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿੰ ਭਾਲੀ) 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ : ਚਲੋ, ਿੁਣ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਿਨ।  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਿੇਟ 
ਪ੍ਰਾਪੇ੍ਗੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਿੋ ਰਿੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਿੀਨੇ ਪ੍ਹਿਲਾਂ 
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਲੇਂਟ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਿੀ 
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਮਸਟਰ ਸਾਿਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਦੱਲੀ ਹਵੱਚ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਹਕ ਹਜਿੜੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਿੈ, ਉਿ 
ਹਸੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਿੇਟ ਪ੍ਰਾਪੇ੍ਗੰਡਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ।  

11.25 ਕੁਲਦੀਪ੍ ਕੌਰ/ਅਹਭਸ਼ੇਕ ਗੌਤਮ  

ਲੇਹਕਨ ਇੱਥੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਹਵੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਹਪ੍ਰਤ ਪ੍ਾ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਜੇ ਇਸ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ASI 

discuss ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਫਰ ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਿਾਊਸ ਦੀ ਮਹਰਆਦਾ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਆਪ੍ਾਂ ਕਿੀਏ 
ਹਕ ਇਸ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ASI ਨੰੂ ਹਡਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪ੍ੀ., 311 ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਸਰ, 

ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਨੰੂ ਔਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਿੈ।  

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਹਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਿੋਵੇ ਅਗਰ 
ਉਿ ਕੁਰੱਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨਾ ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਆਪ੍ਾਂ ਇਿ ਕੋਈ ਹਡਸਕਸ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਇਿ 
ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹਡਸਕਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਨਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਿੀ ਨਿੀਂ ਹਰਿਾ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮਹਰਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਿ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਸਦਨ ਮੱੁਦੇ ਹਡਸਕਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ। ਅਗਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਾੜਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹਦਓ ਹਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਹਕ ਜੇਕਰ ASI 

ਕੁਰੱਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਹਕ ਇੱਕ ASI ਦੀ ਕੁਰੱਪ੍ਸ਼ਨ ਆਪ੍ਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ 
ਿਾਂ। 
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ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
IPS ਦੱਸ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹਗਣ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਿ ਦੱਸ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ, ਹਜਿੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਗਏ। 

(ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਪਚਜ਼ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ। 

ਪਰਬਿੰ ਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮਿੰ ਤਰੀ : (ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ): ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨੰੂ ਦੱਹਸਆ 
ਸੀ? ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਮੈਨੰੂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਹਦਓ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਰਿੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸੀ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਚਲੋ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟੀਹਨਊ ਕਰਨ ਹਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ ਦੱਸ ਹਦਓ ਜੀ ਹਜਿੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਿਨ।   

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿੁਤ 
ਤਕਲੀਫ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਹਸੱਖਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਿੇਠ ਪ੍ਰਾਪੇ੍ਗੰਡਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 
ਹਵੱਚ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਹਬਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪ੍ੀ. ਦੀ ਿਾਈ ਕੋਰਟ 
ਹਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਿ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਸਬਹਮਟ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਿਾਂ ਹਜਿੜੀ ਇਿ ਇੰਟਰਹਵਊ ਿੈ, ਇਿ ਮੋਿਾਲੀ ਹਵੱਚ ਿੋਈ ਿੈ। 
ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਦਓ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਕੱਥੇ ਹਡਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: (ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ): ਖਰੜ ਦੇ ਹਵੱਚ ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪਆੋਰ: ਿਾਂ ਜੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਹਵੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਾਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਿਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ 
ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਪਰਬਿੰ ਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮਿੰ ਤਰੀ : (ਬਠੇੈ ਬੈਠੇ): ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦ।ੇ 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਠੀਕ ਿੈ ਜੀ, ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਦੇ ਹਦਓ ਬਸ। 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹਸੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਲੀਜ਼, ਬੈਠੋ ਿੁਣ। 
ਬੈਠੋ।  ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੁ੍ਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਸਹਤਕ ਹਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੋ, 

ਇਿ ਗੱਲ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਅੱਪ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿੈਰੀਟੇਜ 
ਸਟੇਟਸ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਵੈਸੇ ਆਪ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਿਰੇਕ ਿੀ ਧਾਰਹਮਕ 
ਹਚੰਨਹ  ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਦਿਾੜਾ ਿੈ, ਹਜਿੜੇ 
ਸਾਨੰੂ ਿੁਕਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਹਨ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਿਰੇਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।  

ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ (ਘਨੌਰ): ਬਿੁਤ-ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹਸੰਘ ਜੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 
ਹਜਿੜੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਤਕਰਬੀਨ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੈ 
ਹਜਿੜਾ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਸੀ। ਹਜਿੜੇ ਪ੍ਲੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਸੱਧੇ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਿ ਮੈਟ ਤੇ ਚੜਹਨ ਦੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਾਰਟੀਹਸਪੇ੍ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈ੍ਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ 
ਪ੍ਏ ਿਨ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਿਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਿ ਰੂਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜ਼ੋਨ ਿੋਵੇ, 
ਹਜ਼ਲਹਾ ਿੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਿੋਵੇ ਪ੍ਰ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਸੱਧਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਦੋਂ 
ਟਰਾਇਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਰਟੀਹਸਪੇ੍ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪ੍ਈਆਂ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਹਵੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਿੈ, ਵੁਸ਼ੂ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਿਨ। ਮੇਰੀ ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ 
ਜੋ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕ ਆਪ੍ਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਮੱੁਦੇ 
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਖੇਡ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ 
ਕਹਿ ਕੇ ਇਿ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। 

11.30 ਪ੍ਵਨ ਸ਼ਰਮਾ/ਬ.ਸ.  

 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਨਪਰਿੰ ਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਿ (ਸਿੰ ਗਰੂਰ): ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਦੇ 
ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਿਾਡਾ ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੀਂਦ ਹਰਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਔਰ 
ਰਾਜਾ ਸਤਬੀਰ ਹਸੰਘ ਜੀ, ਹਜਿੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਰਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਪ੍ਛਲੇ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਮੌਤ ਿੋ 
ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜੀ ਬੀੜ ਐਸ਼ਬਨ, ਜੋ ਹਕ 255 

ਏਕੜ ਹਵੱਚ ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਿੋਣੀ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜਿੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਮੱੁਦਾ ਹਜਿੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਿੱਲ ਿੋ ਸਕੇ। ਿਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਵੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਫੜਹ ਬਣਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸਾਡੇ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹਜ਼ੱਲਤ ਭਰੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਮਸਲਾ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਹਵੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਿੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 
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ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਲਦ ਤੋਂ 
ਜਲਦ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਿਾਕਮ ਹਸੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਪਸਿੰ ਘ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਰਾਏਕੋਟ, ਐਸ.ਸੀ.): ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਹਦੱਤਾ। ਸਰ, ਿਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋ੍ਰਟ, ਹਜਿੜਾ ਹਕ ਸ਼ਿੀਦ ਕਰਤਾਰ ਹਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ 
ਿੈ, ਮੇਰੇ ਹਖਆਲ ਹਵੱਚ ਉਿ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋ ਚੁੱ ਹਕਆ ਿੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ 
ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ ਿਲਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪੱ੍ਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪੱ੍ਖੋਵਾਲ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ 
ਖਸਤਾ ਿੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱ ਹਕਆ ਿਾਂ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ 
ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਮਾ 
ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ 
ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋ ਚੁੱ ਹਕਆ ਿੈ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 
ਕਰਵਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਮੁਸ਼ਹਕਲਾਂ ਆ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਹਰਆਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ 10 ਜਾਂ 20 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹਰਪੇ੍ਅਰ ਜਾਂ 
ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਥੰਹਪੰ੍ਗ)। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ 
ਸਾਹਿਬ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਿਰਮੀਤ ਹਸੰਘ ਪ੍ਠਾਨਮਾਜਰਾ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਠਾਨਮਾਿਰਾ (ਸਨੌਰ): ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਹਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਿਰੇਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਿਰ ਮਿੀਨੇ 300 ਯੂਹਨਟ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਹਬਲ ਮੁਆਫ 
ਕੀਤਾ ਿੈ, ਇਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਹਜਿੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਬਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ 
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ almost ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਲਗਵਾ ਹਦੱਤੇ ਿਨ ਪ੍ਰ 
ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਇਿ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਹਬਲ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਹਬਲ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਹਵੱਚ ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਿੋਸਟਲ ਹਵੱਚ ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਹਕਤੇ ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹਦੰਦੇ 
ਿਨ।  ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ ਹਕਉਂਹਕ ਛੇ ਘੰਟੇ ਿੀ ਹਬਜਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

ਮਾਣਯਗੋ ਸਪੀਕਰ: ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ। ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ (ਮਗੋਾ): ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ 
ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਸਦਨ ਦਾ ਹਧਆਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ੀ.ਡਬਲਊ.ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਧਆਨ ਮੋਗਾ ਿਲਕੇ ਵੱਲ 
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ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮੋਗਾ ਿਲਕਾ ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਹਸਓਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਹਘਹਰਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ ਪ੍ਰ ਹਜਿੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 
width ਘੱਟ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਿਾਦਸੇ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੋਿਾਰਾ ਚੌਕ 
ਨੰੂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਮੋਗਾ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਰੋਡ ਦੀ width ਨੰੂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 
widen up ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਹਮਲ ਸਕੇ। ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਿਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਹਸੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਜੀ। 

 

1135/ਿਸਪਾਲ/BS khokhar 

ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਪਸਿੰ ਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ (ਮੌੜ): ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ । ਸਾਡਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੁਤ 
ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹਜਿੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਹਵਚ ਬੋਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਉਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਿੈ। ਸਰ, 

ਿੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਾਸ ਵੀ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਇਿ 23 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿੈ। 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਇਿ ਗੱਲ ਪ੍ਿੰੁਚਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ 
ਹਕ ਜੇ ਇਿ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਿੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ 
ਹਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਹਮਕਸ ਿੋ ਕੇ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ 
ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਡ ਹਜਿੜਾ ਹਬਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਜਾ 
ਰਿੀਆਂ, ਹਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਤੰਨ ਹਤੰਨ ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਤੇ ਿਲਹਕਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।  ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ। 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ (ਦੀਨਾਨਗਰ, ਐਸ.ਸੀ.): ਧੰਨਵਾਦ, ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਦਾ 
ਹਧਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਪੁ੍ਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵਚ ਹਜਿੜੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ 
ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਚੋਂ ਅੱਹਧਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਹਵਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਸ ਦੇ 
ਹਖਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਦੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ 
ਿੈ ਔਰ 6-6, 10-10 ਮਿੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਿੋਇਆ ਉਿ ਹਵਚਾਰਾ 
ਤਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ ਔਰ ਹਜਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, 

ਉਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੱੁਲਾ ਘੁੰ ਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਿੈ ਹਕ ਚਾਿੇ ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ 
ਜਾਣ, ਚਾਿੇ ਹਸਟ ਬਣਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਹਕਨ ਉਿ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਤੰਨ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਹਵਚ ਹਵਚ 
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ਉਿ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਹਵਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂਹਕ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇ ਹਕ ਕੀ ਸਿੀ ਿੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ 
ਿੈ। ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ justice delayed is justice denied. 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।ਿਾਂ ਜੀ, ਪੱ੍ਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ 
ਜੀ। (ਹਵਘਨ) ਮੈਡਮ ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ। 

ਸ਼ਰੀਮਣੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ: ਸਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਹਵਖੇ ਦੋ ਹਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋਈਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ 
ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹਵਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋਏ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਿਾਂ ਜੀ, ਪੱ੍ਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ,। 

ਸ਼ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ (ਪੁੱ ਪੀ) (ਲੁਪਧਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ): ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀਆਂ 
ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਬਈ ਆਪੇ੍ ਰੋਗ ਲਾਉਣੇ, ਆਪੇ੍ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ 
ਹਰਿਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਸੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਹਰਿਾ ਸੀ । ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ । ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਸੀ.ਐਮ.ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਯੂ.ਪ੍ੀ. ਦੇ 
ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਿੋਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਹਕ ਹਕਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਿੋਏ ਸੀ, 
ਹਜਿੜੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਹਵਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਹਵਚ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ)  ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ  ਇਿ 10-12 

ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ  ਪ੍ਾਲ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਾਲੇ  ਸ਼ਾਇਦ ਹਕਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਏ ਿਨ । ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਹਜਿੜੇ ਸਾਢੇ ਹਤੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਿਨ, ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਿੀ ਇਿ (ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ 
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) 10-12 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਿ ਵੀ 10-12 ਨਿੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਿਨ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਹਦਉ ਜੀ। He has named me. 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜੀ he is not named you. ਚਲੋ, ਦੱਸੋ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: ਪ੍ਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਹਕ ਇਿ ਿੁਣੇ 92 ਹਵਚੋਂ 32 ਉਤ ੇ
ਆਏ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, 12 ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਿੰੁਚਣਾ ਿੈ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਤੀਜ ੇ
ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਿੇ ਿੋ । 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:ਚਲੋ, ਠੀਕ ਿੈ। ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਰੋਹਕਆ ਹਕਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹਜਿੜਾ 
ਯੂ.ਪ੍ੀ. ਤੋਂ ਹਲਆਂਦਾ ਿੈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਕਸ ਨੇ ਰੋਹਕਆ ਤੁਿਾਨੰੂ, ਕਰੋ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਿੀ 
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ਕਰੋ। ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਿੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਿੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਿਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜਹਨ ਜੋਗੇ ਿੋ। 
(ਹਵਘਨ) ਿੋਰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਠੀਕ ਿੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ । ਿਾਂ ਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਪਸਿੰ ਘ (ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ) (ਬਟਾਲਾ): ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਸ਼ਾ ਤੁਿਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਮਹਲਆ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ 
ਹਦਉ ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਉਂਹਦਆਂ ਹਫਰ ਇਕੋ ਿੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਹਮਲਣੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ । ਸੋ, ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਖੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਵਆਿ ਪੁ੍ਰਬ ਿੈ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਇਸ 10 ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਵਆਿ ਪੁ੍ਰਬ ਿੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹਤੰਨ ਚਾਰ ਹਦਨ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ।  ਪੁ੍ਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 
ਕੰਮ ਿੋਇਆ ਸੀ । ਬੜੇ ਦੁੱ ਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ੍ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਿਲਕੇ ਹਵਚ ਦੋ ਜਗਹਾ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਸ 
ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਆਿ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਿੀ ਇਕ ਬੱਚੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹਵਚ ਹਡੱਗ ਕੇ  ਮੌਤ ਿੋ ਗਈ । 
ਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਕ ਆਰ.ਡੀ.ਖੋਸਲਾ ਸਕੂਲ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਹਜੰਨਾ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ 
ਪ੍ਾਣੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਸਾਰਾ ਉਿ ਆਰ.ਡੀ.ਖੋਸਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ੍ਸੇ ਵੀ ਿਨ, 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿੈ ਲੇਹਕਨ ਹਕਤੇ ਨਾ  ਹਕਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੀ। 

1140/Beant kaur 

Mr. Speaker : Thank you. 

ਹਜਿੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਹਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਹਦੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਸੋ, ਮੈਂ ਇਿੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ 
ਹਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਆਿ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਇਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। 

ਸਰਦਾਰ ਫੌਿਾ ਪਸਿੰ ਘ (ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ) : ਧੰਨਵਾਦ, ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਹਵਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਹਕ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਹਵਧਾਨ ਲਾਗੂ 
ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਿਲਤ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਰਜਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2001 ਹਵੱਚ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਹਖਆ 28.9 ਸੀ ਜਦਹਕ ਹਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ 34 ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਹਵੱਚ 
ਜਨਗਣਨਾ ਿੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2013 ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਛਾਪ੍ ਹਦੱਤਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ 
ਵਰਨਣ ਵੀ ਿੈ, ਹਕ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਿੁਣ ਸਾਲ 2024 ਚੱਲ 
ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਲਗਭਗ 33% ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਲਕਾ ਗੁਰੂ 
ਿਰਸਿਾਏ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਵੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਹਪੱ੍ਛੇ ਹਜਿੇ ਯੂਪ੍ੀ ਹਵੱਚ ਦੋ 
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ਸੀਟਾਂ ਹਰਜਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਿੰੁਚ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ 4 

ਸੀਟਾਂ ਿੋਰ ਹਰਜਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਮਤੀ 5.8.2024 ਨੰੂ ਇਕ ਹਬਲ ਇੰਟਰੋਹਡਊਸ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਗੁਜਾਹਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹਵੱਚ 
ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਲਹਕਆਂ ਹਵੱਚ ਹਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹਮਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 
ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਫਰੋਜ਼ਪ੍ੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਵਚੋਂ ਟਾਪ੍ ਤੇ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਿਲਕਾ ਗੁਰੂ ਿਰ ਸਿਾਏ 
ਿੈ। 

Mr. Speaker : Thank you. ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਫੌਿਾ ਪਸਿੰ ਘ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਵੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। 

Mr. Speaker : Thank you. ਨੈਕਸਟ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਹਸੰਘ ਰਾਜਾ ਹਗੱਲ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਿਸਵੀਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਾਿਾ ਪਗੁੱ ਲ (ਉੜਮੁੜ): ਧੰਨਵਾਦ, ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ 
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਸਗੋਂ 117 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਿਲਕੇ ਨੰੂ 4 ਬਲਾਕ ਲਗਦੇ ਿਨ, 3 ਜਾਂ 4 ਥਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿੇ ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਹਵੱਚ 
ਵੰਹਡਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਕਾਸ ਹਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱ੍ਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਥ ਹਮਲੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੋਗਪੁ੍ਰ ਹਮਲ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਭੁੱ ਲ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ 
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ  ਉਿ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਿੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੋਲ ਗਏ। 
ਸਾਧ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਭਾਈ, ਚਾਰ ਬੰਹਦਆਂ ਨੰੂ ਚਾਦਰ ਫੜਾ ਲਓ ਪ੍ਰ ਚਾਦਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੀ ਫੜ ਲਈ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਲਾ ਰਿੇ ਿੋ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਹਲਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਪਸਿੰ ਘ ਲਾਡੀ : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਿਸਵੀਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਾਿਾ ਪਗੁੱ ਲ : ਉੱਧਰ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਇਆ ਿੈ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹਸੰਘ। 



57 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਿਰਦੇਵ ਹਸੰਘ ਲਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ 
ਤੇ ਖੜਹੇ ਿੋ ਕੇ ਹਬਨਾ ਆਹਗਆ ਬੋਲ ਰਿੇ ਸਨ। ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 
ਖੜਹੇ ਸਨ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠੋ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਆਪ੍ਣੀ 
ਆਪ੍ਣੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। 

  

1145  ਕਰਮਿੀਤ ਕੌਰ/Rajneesh kumar 

ਰਾਣਾ ਇਿੰ ਦਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ)  :  ਬਿੁਤ ਿੀ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,  ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ 
ਮੈਂ ਸੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੇਜ ਹਵੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਲਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਜੀ। 
(ਹਵਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) 

ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਕੋਟਲੀ:  ** **  

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 
ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਆਪ੍ਾਂ ਰਹਨੰਗ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਲੀਜ।  

ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਕੋਟਲੀ: ** ** 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ  ਹਰਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਬੈਠੋ ਜੀ।  

ਰਾਣਾ ਇਿੰ ਦਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ:  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਹਸਆ ਆ ਰਿੀ 
ਿੈ। ਕਪੂ੍ਰਥਲੇ ਹਵੱਚ ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 
ਕਪੂ੍ਰਥਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ ਜੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਕ 
ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਪ੍ਰ ਸਕਸ਼ਨ ਕਲੀਹਨੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੀਹਟੰਗ ਹਵੱਚ ਮਤਾ ਪ੍ਾਸ ਿੋਇਆ । ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਕੋਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਹਮਉਂਹਸਪ੍ਲ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪ੍ਮ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 
ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਡਸੀਜ਼ਨ ਨਿੀਂ ਹਲਆ। ਉਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋਈ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ 
ਮਰ ਗਏ ਿਨ,  ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰਸਪ੍ਾਂਸੀਹਬਲਟੀ ਸਾਨੰੂ ਹਫਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
                                                           
** ** Not recorded as Ordered by the Chair.  
** ** Not recorded as Ordered by the Chair.  
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ਿੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕ ਸਬੰਧਤ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਸਸਪ੍ੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਖਲਾਫ 
ਪ੍ਰਚਾ ਦਰਜ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ ਹਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਰ, 

ਮੇੈੈੈਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ  ਪੁ੍ਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਲਈ  ਬੜਾ ਇੰਪੌ੍ਰਟੈਂਟ ਪੁ੍ਆਇੰਟ ਿੈ ਜੀ।  
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂ੍ਰੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ 
ਹਕ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਕ ਹਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ, white placard company will handle them.  ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮੈਂ ਤੁਿਾਡਾ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਹਬਲ 
ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪੈ੍ਸੇ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਰ,  ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁ੍ਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਂਪ੍ਲ ਦੇ ਹਰਿਾ ਿਾਂ, 
ਉਥੇ ਨਾ  ਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ  ਹਬਲ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਅਗਲਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪੈ੍ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੋ, 

ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਹਕ ਇਿ ਕੰਮ /ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 100 ਪ੍ਰਸੈਂਟ 
ਸਿੀ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਬਲ ਪੇ੍ਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਇਆਲੀ (ਦਾਖਾ):  ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਹਧਆਣੇ ਹਜ਼ਲਹੇ  
ਹਵੱਚ ਹਤੰਨ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਲਗ ਰਿੇ ਿਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਦੇ ਭੂੰ ਦੜੀ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ, ਦੂਜਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 
ਅਖਾੜਾ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵੱਚ ਮੁਸਕਾਬਾਦ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਲੱਗ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਪ੍ਲਾਂਟਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਕਵੇਂ ਹਮਲ ਗਈ?  ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਪ੍ਲਾਂਟ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣੀ ਿੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਵੀ ਹਨਕਲਣਾ ਿੈ।  
ਕੱਲਹ ਨੰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਿੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਥੇ ਿਾਦਸਾ ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਹਪ੍ਛਲੇ ਪੰ੍ਜ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 
ਹਤੰਨੇ ਿੀ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਹਖਲਾਫ ਧਰਨੇ 
ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਈਵਨ ਹਕ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨਹ ਾਂ ਧਰਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਇਿ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਪੰ੍ਜ 
ਮਿੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਹਜਿੇ ਪ੍ਲਾਂਟ ਹਪੰ੍ਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਿੀਦੇ।  ਪ੍ਹਿਲਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਆਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈ੍ਣ। ਨਾ ਿੀ ਹਜਸ ਨੇ ਇਿ ਪ੍ਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹਦੱਕਤ 
ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਸੋ, ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ 
ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਅਹਜਿੇ ਪ੍ਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ  ਹਜਿੜੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਿਨ, ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਹਕ 
ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਪੰ੍ਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਕਸੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਪ੍ਾਸ ਨਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮੱਹਸਆ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਹਜਸ ਨੇ ਪ੍ਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਵੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਤੰਨੇ ਿੀ ਪ੍ਲਾਂਟਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਖਲਾਫ  ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਪੰ੍ਜ 
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ਮਿੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਿਨ।  ਸੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।  

ਸਰਦਾਰ ਦਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ  ਗਰੇਵਾਲ (ਭੋਲਾ) (ਲੁਪਧਆਣਾ ਪੂਰਬੀ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ , ਮੈਨੰੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 
ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੱੁਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੈ  ਹਜਿੜਾ ਹਦੱਲੀ ਤੋਂ  ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ੇਰਪੁ੍ਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪ੍ਾਸ ਤੱਕ 
ਿਲਕਾ ਪੂ੍ਰਬੀ ਲੁਹਧਆਣਾ ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿੈ। ਉਥੇ ਹਜਿੜੇ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ  ਬਿੁਤ ਹਦੱਕਤ ਪੇ੍ਸ਼ 
ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਉਥੇ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਫ਼ਤੇ ਹਵੱਚ ਦੋ-ਹਤੰਨ ਮੌਤਾਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।  
ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਥੇ ਸੜਕ ਟੁੱ ਟੀ ਪ੍ਈ ਿੈ ।   

 

04.09.2024/11.50/ਿਰਪ੍ਰੀਤ ਹਸੰਘ/ਮੋਹਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾ 

ਹਕਉਂਹਕ ਚੈਨਲ ਕਦੇ ਪੱੁ੍ਟ ਲੈਂਦੇ ਿਨ, ਕਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿੁਤ ਹਦੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਹਜਿੜੀਆਂ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਿਨ, ਉਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਿੀ ਜਗਦੀਆਂ ਿਨ, 

ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਉੱਥੇ ਸਫਾਾ਼ਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇਅ ਨੇ ਕਰਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਪੈ੍ਸੇ ਲਈ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋ ਰਿੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਧਆਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਿਾਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਅੱਪ੍ ਕਰਕੇ ਹਜਿੜੇ ਰੋਡ ਪੱੁ੍ਟੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਚੈਨਲ ਪੱੁ੍ਟੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਿ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 
ਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਹਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਜਿੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾਵੇ। 
ਇਿ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱੁਦਾ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਪਸੁੱ ਧੂ (ਆਤਮ ਨਗਰ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਧਅਮ 
ਰਾਿੀਂ ਹਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਹਵਚ ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੇ ਬਿੁਤ 
ਮਾੜੇ ਿਾਲਾਤ ਿਨ, ਹਜਿੜੇ ਗਹਰੱਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਿਨ, ਉਿ ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1912 

ਕੰਪ੍ਲੇਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਹਜਸਟਰ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਿ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਦੋ ਿਜ਼ਾਰ ਕੰਪ੍ਲੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਿੈ। ਹਕਤੇ ਜੇ.ਏ. ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਕਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਬਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਹਵਚ 
ਹਜੰਨੇ ਵੀ ਗਹਰੱਡ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਬ ਹਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨਰਮਲ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਅਬਦੱੁਲਾਪੁ੍ਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਲੋਨੀ 
ਏਰੀਏ ਹਵਚ ਹਬਜਲੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਿਾਲ ਿੈ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਿੈ ਹਕ 
ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਹਵਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਚ 16 ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਚੋਂ 10-12 ਖਾਲੀ ਪ੍ਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਹਜਿੜੇ 
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4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜੱਥੇ ਕੁਰੱਪ੍ਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਿੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

ਕੁਿੰ ਵਰ ਪਵਿੇ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ (ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਉੱਤਰੀ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜੀ।  

ਪਸਹਤ ਤੇ ਪਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ  ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ।  

ਮਾਣਯੋਗ  ਸਪੀਕਰ: ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਕੰੁਵਰ ਹਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੱੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

ਪਸਹਤ ਤੇ ਪਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿੀਂ, ਪ੍ਹਿਲਾਂ 
ਕੰੁਵਰ ਹਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ੍  ਜੀ ਨੰੂ ਸੁਣ ਲਓ। 

ਕੁਿੰ ਵਰ ਪਵਿੇ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ (ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਉੱਤਰੀ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਕਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਉਿ ਹਦੱਲੀ ਹਵਚ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਹਕਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕ 
ਇੱਕ ਹਦਨ ਦੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਸਹਟੰਗ ਹਕਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਦਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 
ਛੋਟੀ ਹਜਿੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਅਸੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੰੂ ਨਿੀਂ 
ਲਗਦਾ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਹਵਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈ੍ਸੇ ਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਿੀ ਚੁਣਦੀ ਿੈ। ਆਪ੍ਸ ਹਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਹਕੰਨਾ 
ਪੈ੍ਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਕੰਨਾ ਪੈ੍ਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ, ਐਮ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣਾ 
ਬਿੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਹਵਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਹਲਸਟ ਦੇ 
ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਹਡਊਲ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕਸ਼ਮ ਿੈ। ਸੋ, ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

          ਦੂਜਾ, ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਤੀ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਦਾ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਕਾਗਜ਼ 
ਿੈ (ਿੱਥ ਹਵਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਿੋਏ)। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 
ਹਪ੍ਆ ਿੈ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਤੀ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੰੂ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਹਵਚ ਇਿੀ ਿੈ ਹਕ ਜੋ 
ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ 
ਹਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਉਿੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ 
ਸਾਹਿਬ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਦਨ ਹਵਚ ਚਰਚਾ ਨਿੀਂ ਿੋਈ। ਉਸ ਹਦਨ ਹਸਰਫ਼ ਇਸੇ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ 
ਿੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਤੀ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਿੋਈ ਸੀ।  
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਿਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਧਰ 
(ਆਪੋ੍ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਹਚੰਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ) ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਿੀਂ ਰਿੇ। ਇਿ 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਿੈ। ਇਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਿੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸ ਨੇ 
ਇੱਧਰ ਬੈਠਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਿੀਂ ਰਹਿਣਾ 
ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਦਨ ਲਈ ਿੋਰ ਵਧਾ ਹਦਓ। ਆਪ੍ਾਂ ਹਵਸਥਾਰਪੂ੍ਰਵਕ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰੀਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਿੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜਿੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ 
ਸੀ ਉਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਨ ਹਰਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਹਸੰਘ ਜੀ, ਹਜਿੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਿ ਗਵਾਿ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਾਰਡਨ ਦਾ 
ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। 24 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ ਮੁਆਫੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਇਿ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਹਵੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਹਵੱਚ 
ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਰਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਿ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 
2015 ਦੇ ਹਵੱਚ ਮੁਆਫੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

          ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਵਕਅਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਿੀਆ ਕਰਾਰ ਹਦੱਤਾ 
ਹਗਆ ਿੈ। ਿਰ ਪ੍ਾਸੇ ਉਸ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਤਨਖਾਿੀਆ ਹਕਉਂ ਕਰਾਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ? ਉਸ 
ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਿੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਿੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂ੍ਰਵਕ, ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਿਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ 
ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਦੇ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਲੋਕ 
ਇਨਜਰਡ ਿੋਏ। 2 ਹਵਅਕਤੀ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਗਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, 
ਐਸ.ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ੍ਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਕ 
ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੂ੍ਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਹਸੱਖ ਬਿੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਿੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਦੇਖੋ, 

ਉਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿੱਥ ਦੇ ਹਵੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ ਦੀ 
ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿੇ ਿਨ। ਬਹਠੰਡਾ ਹਸਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਹਵੱਚ 
262 ਨੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਹਚਆ ਹਗਆ ਸੀ। 30 

ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਹਦਨ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਉਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਹਵੱਚ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 
ਵੀ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ  196 ਸੀ.ਆਰ.ਪ੍ੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 
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ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਪ੍ਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਬੈਠਣ 
ਦੇ ਕਾਹਬਲ ਨਿੀਂ ਰਿੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਿੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜੋ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਖਾਰਜ ਿੋਈ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਹਕਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੀਂ ਹਰਿਾ। ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਨੰੂ 
ਮੰਗਵਾਓ। ਪੁ੍ਹਲਸ ਿੈੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਿੈ ਲੇਹਕਨ ਿੁਣ ਉਿ 
ਹਰਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੈ। ਪੈ੍ਰਾਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੱੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਤੇ ਪ੍ਾਣੀ 
ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਿੋ ਜਾਏਗਾ ਹਕ ਕੌਣ ਹਕਸ ਪ੍ਾਸੇ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਿੈ।  262 ਨੰ. ਮੁਕੱਦਮਾ ਿੈ। ਸਪ੍ੀਕਰ 
ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹਕ ਹਕੰਨਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। 
ਛੋਟੀ ਹਜਿੀ ਗੱਲ ਿੈ ਜੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਜੀ. 2 ਇੱਕ ਮੂਵੀ  ਸੀ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ 
ਅਤ ੇ7 ਹਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਸੰਗ ਇਜ਼ ਬਹਲੰਗ ਹਰਲੀਜ਼ ਿੋ ਰਿੀ ਸੀ। 
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ਇਸ ਹਫਲਮ ਤੇ ਹਸੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਵਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਕ ਹਕਨਹ ਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵੱਚ, ਪੁ੍ਹਲਸ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਫਲਮਾਂ ਨੰੂ ਹਰਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਿੋਈ, 
ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਹਜਏਟ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇਿ ਸਭ ਕੁਝ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ 
ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪ੍ਹਿਲਾ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ, ਦੂਜਾ ਐਮ.ਐਸ.ਜੀ.-2 ਅਤੇ ਹਸੰਗ ਇਜ਼ ਬਹਲੰਗ ਹਫਲਮਾਂ ਦਾ ਹਰਲੀਜ਼ 
ਿੋਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ। ਪ੍ਹਿਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਿੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਹਸੰਘ ਇਜ਼ ਬਹਲੰਗ ਅਤ ੇ
ਐਮ.ਐਸ.ਜੀ.-2 ਦਾ ਹਰਲੀਜ਼ ਿੋਣਾ, ਜੋ ਹਕ ਹਸੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ 
ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਿੈ।  

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਟਾਈਮ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਜੀ। 

ਕੁਿੰ ਵਰ ਪਵਿੇ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ : ਸਰ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਸੈਹਕੰਡ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਿ 5 

ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਹ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰ, ਉਿ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ 
ਤਫਤੀਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾ ਸਹਕਆ। ਇਿ ਗੱਲ ਆਨ ਹਰਕਾਰਡ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਵਾ 
ਲਉ। ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਹਜ਼ਮਨੀ ਬੋਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਿੀ 
ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹਲਖੀ ਿੈ? ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਬੋਲਦੇ 
ਸੀ ਹਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸੱਟ ਦਾ ਮੱੁਖੀ ਿਾਂ ਪ੍ਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਹਲਆ ਕੇ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਹਦਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਿੀਂ ਹਲਖੀ ਿੈ, 

ਜੇਕਰ ਹਲਖੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰੁਣ ਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ 
ਡਾਇਰੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਮਨੀ ਹਲਖੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਹਲਆ ਕੇ ਹਦਖਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, 
ਕੰੁਵਰ ਹਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹਸੰਘ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹਲਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹਲਖੀ ਤਾਂ ਹਕਿਾ 
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ਹਗਆ ਹਕ ਮੈਂ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਬਾਈਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਵੈਸੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਲਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 
ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਹਦੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕੌਣ ਹਲਖਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਹਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਿੰੁਦੀ? ਇਸ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉ। ਤੁਿਾਡੀ ਚੇਅਰ ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ ਪ੍ਾਵਰ ਿੈ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉ ਹਕ ਪ੍ਰਬੋਧ 
ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪ੍ਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਹਲਖੀ? ਹਕਨਹ ਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਹਲਖੀ ਅਤੇ 
ਹਕਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੀਂ ਹਲਖੀ? 

                ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਹਦੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੈਪ੍ਟਨ 
ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਬਣੀ ਿੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਇੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਵਾਲੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. 
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਿ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿੋ ਕੇ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ, 

ਚੰਡੀਗੜਹ ਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਹਰਆਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ। ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਕ ਜੋ ਗਵਾਿ ਆਪ੍ਣੇ ਹਪੰ੍ਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੀ 
ਉਿ ਗਵਾਿ ਚੰਡੀਗੜਹ ਹਵੱਚ ਗਵਾਿੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਬਆਨ ਹਲਖਦੇ ਸੀ। ਇਿ 
2015 ਦਾ ਮਸਲਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁਣ 2024 ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ 2025 ਹਵੱਚ ਚਾਰਹਜਜ਼ ਫਰੇਮ ਿੋ ਜਾਣ ਤ ੇ
ਕੋਰਟ ਹਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਜਾਵੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕੰਨੇ 
ਗਵਾਿ ਹਜ਼ੰਦਾ ਿਨ, ਹਕੰਨੇ ਗਵਾਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਹਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਿਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਿੁਤ 
ਤਾਕਤਵਰ ਿਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੈ੍ਸੇ ਹਦੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਗਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਭੇਜ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ 
ਹਦਨ ਇਿ ਿੋਣਾ ਿੈ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਕ ਫਲਾਣੇ ਨੰੂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। 
ਲੇਹਕਨ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਪ੍ਰ ਵੀ ਿੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਿੋਣਾ ਬਿੁਤ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਿੈ ਔਰ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ। 

                ਇੱਕ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਇੰਪ੍ਾਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਿੈ, ਸਰ। ਮੈਂ ਹਰਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹਕਸ਼ੋਰ 
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਨੰੂ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿੋ ਹਕ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਦਾ ਚੀਫ 
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 2017 ਹਵੱਚ ਕੌਫੀ ਹਵਦ ਕੈਪ੍ਟਨ ਹਵੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕੈਪ੍ਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ 
ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ ਇਨਸਾਫ ਹਦਵਾਵਾਂਗੇ ਲੇਹਕਨ 5 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੰੂ ਹਰਜ਼ਾਇਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ 
ਗਏ। ਹਕਨਹ ਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵੱਚ ਹਰਜ਼ਾਂਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ਹਵੱਚ ਇਿ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਆਈ। ਇਿ ਤਾਂ ਆ ਹਗਆ ਹਕ 
ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਹਕਨ ਹਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਨਾਹਲਸਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਕ ਹਕਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? 

1205/mehak/Shubham jain 



64 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟੇਹਜਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹਕਸ਼ੋਰ ਜੀ ਹਰਜ਼ਾਇਨ ਕਰਕੇ 
ਹਕਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਚਰਚਾ ਿੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਕ ਜੋ 
ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਰਫ ਧਾਰਹਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਖਲਵਾੜ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੱਤ 
ਗਏ, ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੱਤ ਗਏ। ਲੇਹਕਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 18 ਸਤੰਬਰ, 2021 

ਨੰੂ ਕੈਪ੍ਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ੍ ਹਗਆ ਸੀ। ਹਲਸਟ ਲੰਬੀ ਿੈ। ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਿੁਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਦੋ 
ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਿ ਸ਼ੇਅਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ- 

यह देश देश नह ीं होता, अगर पिता दशमेश नह ीं होता 

ज़ोरावर ज़ोर से बोला, फतहह ससींह ज़ोर से बोला 

रखो ईंटें भरो गारे, चनुो द वार  हत्यारे 

यह द वार बोलेगी हज़ारों साल बोलेगी 

ननकलती साींस बोलेगी, बारम्बार बोलेगी 

हमारे देश की जय हो, हमारे धमम की जय हो 

पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरू ग्रींथ की जय हो। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ "ਮਾਣਸਾ ਹਕਅਿੁ ਦੀਬਾਣਿੁ ਕੋਈ ਨਹਸ ਭਹਜ ਹਨਕਲੈ ਿਹਰ 
ਦੀਬਾਣਿੁ ਕੋਈ ਹਕਥੈ ਜਾਇਆ।।" ਅੱਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਦਿਾੜਾ ਵੀ ਿੈ, ਆਪ੍ ਸਭ 
ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਵਧਾਈ। ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ, ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਊ ਨੋਹਟਸ ।   

--------------- 

CALLING  ATTENTION NOTICES UNDER RULE 66 

(ਕਰਮ ਨਿੰ : 30) 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ:   ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਲੋਕ ਮਿੱਤਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਜਸ ਦਾ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਹਕਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ 
ਜੁਹੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਹਦੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵਧੀਆ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋ੍ਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਆਫ ਿਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹਰਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿੈ ਜੋ ਹਕ 
ਹਜ਼ਲਹਾ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਹਵੱਚ ਸਥਾਹਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ। 
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               ਬੜੀ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪ੍ਲੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਨੰੂ ਸਥਾਹਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਹਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਹਰਸਰਚ ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਹਕੱਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚੋਂ 100 

ਹਕੱਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਹਕੱਲੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਲਈ ਕੇਵਲ 30 ਹਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਲਜ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਦੇ 
ਅਕੈਡਹਮਕ ਕੈਂਪ੍ਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈਵੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨੰੂ ਵੀ 
ਐਕੁਆਇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਿੀ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਵਾਰਡ ਿੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰ ਇੱਕ 
ਹਦਨ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਹਦੱਲੀ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਮਨਘੜਤ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਸੰਘ 
ਗੁੰ ਮਟਾਲਾ ਤੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਿੋਈ ਹਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਹਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

               ਇਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਿੈ ਹਕ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੀ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਹਰਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਬਤ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਿੈ 
ਅਤੇ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਸਬੰਹਧਤ ਰੈਵੇਹਨਊ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਵੀ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਹਕ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੱਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਕਸੇ 
ਵੀ ਤੱਥ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਹਵਚਾਹਰਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਹਲਆਇਆ ਹਗਆ ਤਾਂ ਹਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਤੇ ਹਬਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। 

               ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕ ਉਕਤ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਦਫਤਰ ਦਾਖਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਹਰਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰਟ ਗਰੱੁਪ੍ ਰਾਿੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ 
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜਸ ਦਾ ਹਸੱਟਾ ਇਿ ਹਨਕਲੇਗਾ ਹਕ ਇਿ 
ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਹਿਮ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਆਫ ਿਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹਰਸਰਚ ਐਡਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ 
ਹਮਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਵੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਹਮਸਿੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 
ਕੋਰੇ ਿੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ੍ਣਗੇ। ਹਜਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਨ। ਮੈਂ ਚਾਿਾਂਗਾ ਹਕ ਸਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪੂ੍ਲਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਹਧਆਨ ਦੇ ਕੇ 30 ਹਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜਸ ਨੰੂ  ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੰੂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ 
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਰਸਰਚ ਨੰੂ ਇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਹਜਸ ਦਾ ਹਸੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਹਕਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁਹੜਆ ਿੈ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਇਿ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਿਰ 
ਿਾਲਤ ਹਵੱਚ ਹਮਲ ਸਕੇ। 
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               ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਹਤਅੰਤ ਮਿੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਹਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਹਬਆਨ 
ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। 

1210/Sukhpiar Singh 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਹਜਿੜਾ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਥ ਹਵੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਿੈ, ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਊ ਮਤਾ ਪ੍ੜਹਨਾ ਿੈ। ਪ੍ਲੀਜ਼ 
ਪ੍ੜਹ ਹਦਉ।   

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਿੀ ਪ੍ੜਹ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ੜਹੋ। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਿੀ 
ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਨਿੀਂ, ਨਿੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਰੂਲ ਿੈ ਹਕ ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਊ ਮਤਾ ਤੇ 
ਭਾਸ਼ਣ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟਨ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਉਿ ਪ੍ੜਹੋਗੇ। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਿਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੱੁਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਰੱਖ ਸਹਕਆ ਤਾਂ ਹਫਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ 
ਮਤਲਬ ਿੈ? 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਰੂਲ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਿੰੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਥ ਹਵੱਚ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਿਨ, 

ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਿ ਪ੍ੜਹ ਹਦਉ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿਾਂ, ਇਿ ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਊ ਮਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਨਰਲ 
ਹਡਸਕਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਮਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਦੱਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੜਹ 
ਹਦਉ।  ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਿੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਹਦਉ ਲੇਹਕਨ ਤੁਸੀਂ ਉਿ ਪ੍ੜਹ ਹਦਉ ਪ੍ਲੀਜ਼। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਇਸ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਦੇ ਅਕੈਡਹਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਾਸਤੇ 30 ਹਕੱਲੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹਜਿੜੀ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਐਕੁਆਇਰ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ ਜੀ ਹਕਉਂਹਕ ਜੋ ਮੈਂ 
ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਲੀਜ਼ ਇਿ ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਊ ਮਤਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਿੀ ਪ੍ੜਹ ਹਦਉ। ਅਗਰ ਨਿੀਂ ਪ੍ੜਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਕਿਾ 
ਿੈ। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ 
ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੀ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਹਲਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਾਬਤ ਿੈ ਹਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਹਫਰ ਵੀ ਦੱਸ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹਕ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਿੋਇਆ ਿੈ। ਜੋ ਹਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿੈ 
ਹਕ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ। 

Mr. Speaker:  Ji, carry on.  

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਹਸੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਹਧਆਨ 
ਹਦਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿੇ ਸਨ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਿੋਰ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਊ ਮਤਾ ਪ੍ੜਹ ਹਦੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਮਨ ਹਵੱਚ 
ਹਖਆਲ ਿਨ, ਉਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।   

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਫਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਵੀ 
ਿੋ ਹਗਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੁਇਰੀ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਈ ਲੇਹਕਨ ਹਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਿ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ ਮੁਤਾਹਬਕ 30 ਹਦਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਹਕ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਿ ਕਹਿੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਤਾਰਪ੍ੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਚਾਿੇ ਉਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਿੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਕਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿੀਂ ਆਇਆ। 
ਿਹਰਆਣਾ ਹਵੱਚ ਹਤੰਨ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਨ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਮਹਲਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਤਾਰਪ੍ੀਡੋ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਮੈਂ ਇਿ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਜੋ ਹਕ ਿੈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਿੀ 
ਮੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। 30 ਹਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਝੂਠੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 
ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਨੰੂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਕ ਇੱਕ ਬਿੁਤ 
ਿੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਕਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈੈੱਸਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿੈ, ਹਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਹੜਆ ਿੈ। ਇਿ 
ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰ ਿਾਲਤ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਸਥਾਹਪ੍ਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਵਾਜਸ਼ ਮਿਾਰਾਜ, ਜੋ ਹਦਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਿ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਹਗਆ। 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਮਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਬੈਠੋ। 

ਿਲ ਸਰੋਤ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਪਸਿੰ ਘ ਿੋੜਾਮਾਿਰਾ): ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ 
ਮਾਹਧਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਹਲਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 
ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ., ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ ਪ੍ਾਸੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਡਟੇਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਰਪੋ੍ਰਟ, 

ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਿੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਹਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿੈ। 

 

1215/Manika Rani/Abhishek gautam 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 

ਦਾ ਨੋਟੀਹਫਕੋਸ਼ਨ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ, ਉਿ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਹਰਿਾ।  ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਸੱਧੇ ਰੂਪ੍ ਹਵੱਚ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫਰ ਹਗਆ ਉਿ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਮਸਲਾ ਦੱਹਸਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। ਲੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਦੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਥੋਂ ਚਲੇ 
ਗਏ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਅਤੇ ਿੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। (ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ।) ਜਦੋਂ ਹਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਹਕ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ 
ਮੁਤਾਹਬਕ 30 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1700 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਫਤ ਹਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ 
ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਪੈ੍ਸਾ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਨਿੀਂ ਲੱਗਣਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਿੱਥ ਜੋੜ 
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 
ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਰ ਿਾਲਤ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਿੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਕਉਂ ਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ੍ਣ। ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਿ ਫਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
ਿੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ ਲੇਡੀ 
ਸਚਮੱੁਚ ਿੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਸੱਚੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਕਾਰਡ ਵੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹਲਖੇ ਿੋਏ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਿੈ। ਸੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਿੱਥ ਿੀ ਨਿੀਂ ਫੜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਨਸਟਰ 
ਿਨ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਹਗਆ ਿੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਟਾਈਮ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਡਸਕਸ ਕਰਨੀ ਿੈ। ਉਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿੀਂ ਹਮਹਲਆ ਿੈ। 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਮੈਂ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗਾ 
ਹਕਉਂਹਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਢੱਡ ਨਿੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਵੇ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ 
ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵੱਚ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕਉਂ ਚਾਿਾਂਗੇ ਹਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਜਿੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਅਹੜੱਕਾ ਿੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਿੀ ਰਿੇ ਿਾਂ।  ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਿੈ, 

ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। (ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ 
ਨੰੂ ਫਾਈਲ ਹਦਖਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ) ਇਸ ਹਵੱਚ ਜੋ ਲੈਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹਲਖੇ ਗਏ ਿਨ, ਉਿ 
ਸਾਰੇ ਹਰਕਾਰਡ ਹਵੱਚ ਿਨ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਾਰਾ ਹਦਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਹਵਖੇ ਹਜੱਥੇ ਇਿ 
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਿੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਹਛਆ 
ਹਕ ਜੇਕਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਿ ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰਮਦਾਸ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਹੇ 
ਿੋ ਕੇ ਹਬਨਹ ਾਂ ਆਹਗਆ ਬੋਲ ਰਿੇ ਸਨ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਸਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਰਮਦਾਸ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਮੀਹਟੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿੀ ਨਿੀਂ 
ਹਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਹਜਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਗਆ। ਹਫਰ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਕੱਥੋਂ ਕੰਪ੍ਲੀਟ ਿੋਵੇਗਾ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਿਤ ਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਹੇ ਿੋ ਕੇ 
ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿੇ ਸਨ।) 
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ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਸੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮੈਨੰੂ ਪੈ੍ਸੇ ਦੇ ਹਦਓ। ਪੈ੍ਸੇ ਹਕੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। 
ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, 
ਹਫਰ ਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰਮਦਾਸ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਹੇ 
ਿੋ ਕੇ ਹਬਨਹ ਾਂ ਆਹਗਆ ਬੋਲ ਰਿੇ ਸਨ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ।  ਠੀਕ ਿੈ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। 
ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ। ਬੈਠੋ।  ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਿਾਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਜੀ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਰੋਧੀ ਹਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਹੇ ਿੋ ਕੇ ਬੋਲਣ 
ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿੇ ਸਨ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਹਦਓ। 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰਮਦਾਸ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਹੇ 
ਿੋ ਕੇ ਹਬਨਹ ਾਂ ਆਹਗਆ ਬੋਲ ਰਿੇ ਸਨ।) 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: ** ** 

ਿਲ ਸਰੋਤ ਮਿੰ ਤਰੀ: **** 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ: **** 

ਿਲ ਸਰੋਤ ਮਿੰ ਤਰੀ: ** ** 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਚੇਅਰ ਨੰੂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹਬਨਹ ਾਂ 
ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਹਰਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀ ਬੈਠੋ। ਿਾਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ 
ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਜੀ। 

 1220/Gurpreet kaur/BS khokhar 

                                                           
** ** Not recorded as Ordered by the Chair.  
** ** Not recorded as Ordered by the Chair.  
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ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਪਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਪਸਿੰ ਘ):  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਟਮੋਸਟ ਪ੍ਬਹਲਕ 
ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਾਸੇ ਸਾਰੇ ਿਾਊਸ ਦਾ ਹਧਆਨ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਿਾਂ।  ਇਿ ਮਸਲਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ ਭਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। 
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਫਾਇਦਾ ਿੋਵੇਗਾ।  ਸਰ, ਜੋ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਿੈ, ਮੈਂ 
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਟੀਕੁਲਰ ਪ੍ਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਰਿਾ। ਹਜਿੜੀਆਂ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਆਪ੍ਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਪਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਿੀ ਲੈਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਇਿ ਬਾਇਓ 
ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਕਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਹ ਜਾਵੇ।  ਿਰ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਹਜੱਥੇ ਰੂੜੀ ਪ੍ਈ ਿੈ, ਿਰ 
ਹਪੰ੍ਡ ਦੀ ਰੂੜੀ ਹਵੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਹਵੱਚ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. 24 ਘੰਟੇ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 
ਹਵੱਚ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਰ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡਪ੍ਲੀਸ਼ਨ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਕੈਂਸਰ ਬਿੁਤ ਵਧ 
ਹਗਆ ਿੈ।  ਸਰ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਿੈ ਹਕ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਲਾਂਟ ਤੇ 
ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਹਸਲ ਹਫਊਲ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ 
ਆਈਏ। ਇਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਿੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਲਈ 
ਬਿੁਤ ਇੰਪ੍ਾਰਟੈਂਟ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ 
ਪ੍ਰਾਸੈਹਸੰਗ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਾਸੈਹਸੰਗ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਹਜਿੜੀ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਾਸੈਹਸੰਗ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਉਿ 
ਐਨਾਰੋਹਬਕ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਿ ਏਅਰਰੋਹਬਕ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਬਦਬੂ ਨਿੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਇਓ 
ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਹਮਲਕ ਪ੍ਲਾਂਟ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਪ੍ਹਟਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ 
ਹਮਲਕ ਪ੍ਲਾਂਟ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜ ਰੋਜ਼ ਬਾਲਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 
ਖਰਾਬ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਫਲੱਡਜ਼ ਆਏ ਿੋਏ ਿਨ। ਐਕਸਟਰੀਮਜ਼ ਆਫ ਰੇਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੀਮਜ਼ ਆਫ 
ਕੋਲਡ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੀਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੰੂ 
ਰੀਹਜਉਵੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਿੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੰੂ ਇਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਤੇ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਹਡਸਕਸ਼ਨ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਿੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਹਦਓ। ਕੋਰਟ ਹਵੱਚ ਇੱਕ amicus curiae ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ੍ਣਾ 
ਇੱਕ amicus curiae ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਏਅਰਰੋਹਬਕ ਐਨਾਰੋਹਬਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. 
ਨੰੂ asset ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਿੋਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ੍ ਹਸੰਘ ਹਗੱਲ ਜੀ।  

ਕਰਮ ਨਿੰ : 37  
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ਸਰਦਾਰ ਿਗਰੂਪ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗੁੱ ਲ (ਬਪਠਿੰ ਡਾ ਸ਼ਪਹਰੀ):   ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਲੋਕ ਮਿੱਤਤਾ ਦੇ 
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਬਹਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਹਜਸ 
ਉੱਪ੍ਰ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੀ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਧਾਰਹਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਹਗਣਤੀ 
ਹਵੱਚ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਉੱਪ੍ਰ ਇਕੱਠੇ ਿੰੁਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਹਵੱਚ ਨਿਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਹਜਸ ਨਾਲ ਿਰ ਸਾਲ 
ਡੁੱ ਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਹਵੱਚ ਹਡੱਗ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਿੋਏ ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਦੂਹਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਜੋਂ ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਨ ਨਹਿਰ ਉੱਪ੍ਰ ਫੈਂਹਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 
ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਕੀਮਤੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 
ਅਹਤਅੰਤ ਮਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਹਬਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। 

ਿਲ ਸਰੋਤ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਪਸਿੰ ਘ ਿੋੜਾਮਾਿਰਾ): ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,  ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਦ ੇ
ਮਾਹਧਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 
ਉੱਪ੍ਰ ਫੈਹਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਬਹਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 
ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਹਮਉਂਹਸਪ੍ਲ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਠੰਡਾ ਵੱਲੋਂ   ਸ਼ਹਿਰੀ 
ਰੀਚ ਹਵੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਿੱਦ ਤੇ ਫੈਂਹਸੰਗ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ 
ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦੂਹਸ਼ਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਫਲਿਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋ੍ਜ਼ਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਿਾਂ ਜੀ, ਹਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। 

ਸਰਦਾਰ ਿਗਰੂਪ ਪਸਿੰ ਘ ਪਗੁੱ ਲ :  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ 
ਮਸਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  ਇਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਿੱਦ ਹਵੱਚ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ 
ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਸੋਲਰ ਹਸਸਟਮ ਲਗਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਬਜਲੀ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੈਵੇਹਨਊ ਦੇ 
ਸਰੋਤ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਿ ਫੈਂਹਸੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਹਕਿਾ ਜਾਵੇ ਹਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 

ਮਿੰ ਤਰੀ:  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇ੍ਡਾ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਹਟੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧਤ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਿੋ ਕੇ ਮੀਹਟੰਗ ਹਵੱਚ 
ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਹਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 

-------------- 

1225/Rajneet Kaur/BS khokhar 



73 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

MOTION UNDER RULE 16 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਹਨਯਮ 16 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਮਾਣਯਗੋ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਹਸੰਘ ਜੀ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ। 

ਸਿੰ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

          ਹਕ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਣਹਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਹਗਤ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ- 

          ਹਕ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਣਹਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਹਗਤ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

          ਹਕ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਣਹਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਹਗਤ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

---------- 

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱ੍ਤਰ। 

ਸਿੰ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਹਵੱਚ ਮੱਦ 
ਨੰ: 4 ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱ੍ਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਿਾਂ : 

1)     31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਿੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਆਹਡਟ-1 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪ੍ਟਰੋਲਰ ਅਤੇ 
ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੋਟ । (ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਨੰ. 1); 

2)      31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੰੂ ਖਤਮ ਿੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪ੍ਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 
ਹਵੱਤ ਤੇ ਆਹਡਟ ਹਰਪੋ੍ਰਟ । (ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਨੰ. 2); 

3)     ਅਤ ੇ31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਿੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਆਹਡਟ-II ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪ੍ਟਰੋਲਰ ਅਤੇ 
ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹਰਪੋ੍ਰਟ । (ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਨੰ. 3), ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਿਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਹਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 (2) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। 
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----------- 

LEGISLATIVE BUSINESS 

1. THE PUNJAB GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਵੱਤ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਬਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ। 

ਪਵੁੱ ਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਚੀਮਾ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ 
ਸਹਰਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 

     ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

      ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ ਸਹਰਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ - 

     ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ ਸਹਰਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਬਹਿਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਵੇ? 

ਪਵੁੱ ਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਚੀਮਾ): ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 
ਐਕਟ, 2017 ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ , ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਜਿੜੇ ਸੁਝਾਅ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਸੋ, ਮੈਂ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਿੋਈ ਿੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਹਨਊਟਰਲ ਐਲਕੋਿਲ 
(ਈ.ਐਨ.ਏ.) ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦਾ ਿੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਹਵੱਚ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੀ ਹਜਿੜੀ ਗੱਲ ਿੋਈ ਿੈ, ਇਿ ਐਲਕੋਿਲ ਹਵੱਚ ਯੂਜ਼ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 
ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੰਪ੍ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਇਸ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿੀਂ 
ਲੱਗੇਗਾ।  ਇਿ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜਪ੍ਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਿੰੁਦੀ ਅਤੇ ਐਲਕੋਿਲ ਹਵੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਿੜਾ 
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜਿੜਾ ਹਿਊਮਨ 
ਕੰਜਪ੍ਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੈਹਲਊਏਹਡਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ 
ਵੱਡੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਸੋ, ਦੂਜਾ ਹਜਿੜੇ ਟੈਕਸਪੇ੍ਅਰ ਨੇ ਿੁਣ ਤੱਕ ਆਪ੍ਣਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਲੇਮ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਹਕਉਹਂਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਹਰਜ਼ੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਜੀ.ਐਸੀ.ਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਕੌਂਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ, ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੰੂ, ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਲੇਮ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਤੀ 30.11.2021 ਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਲੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਇਨਪੁ੍ਟ ਕਰੈਹਡਟ ਰਹਿੰਦਾ 



75 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

ਿੈ, ਉਿ ਸਾਰੇ ਿੁਣ ਇਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਿੋਣ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ।  ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਿਤ ਹਮਲੇਗੀ।   ਇਸ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਦੇ ਹਵੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ 
ਕੀਤੀ ਿੈ।  ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਨੰੂ ਸੰਮਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨ ਪ੍ਰਸਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ 
ਸੀ। ਿੁਣ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਾਿੀਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਹਟਵ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਸਬੰਧਤ 
ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੀ ਵੀ ਹਰਲੀਫ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 74-ਏ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜਾ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਹਟਸ ਜਾਰੀ ਿੰੁਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 
ਹਡਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਹਰਟਰਨ ਗਲਤ ਭਰੀ ਗਈ ਿੋਵੇ, ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰਪ੍ਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਹਦਨ 
ਿੰੁਦੇ ਸਨ। ਿੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  ਇਿ ਵੀ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਲੀਫ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਹਮਲੀ ਿੈ।   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਹਰਟਰਨਾਂ ਸਾਲ 2017, 2018, 2019 ਜਾਂ 2022 ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਨਾ 
ਹਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਕੰਪ੍ਲੀਟ ਸਨ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ 
ਗਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਨੈਹਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 
ਹਮਤੀ 31.03.2025 ਤੱਕ ਆਪ੍ਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਭਰ ਦੇਣ।  ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ 
ਅਮਨੈਹਸਟੀ ਿੈ, ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਬਕਾਏ ਹਮਤੀ 31.03.2025 ਤੱਕ ਭਰ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਨੈਹਲਟੀ ਵੇਵ ਆਫ ਿੈ, ਖਤਮ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਵੱਡੀ ਰਾਿਤ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਿੈ।  ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 

12.30 ਕੁਲਦੀਪ/ 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਬੱੁਧ ਰਾਮ ਜੀ। 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ (ਬੁਢਲਾਡਾ, ਐਸ.ਸੀ.): ਧੰਨਵਾਦ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਵੱਤ 
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਬਲ ਹਲਆਂਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਹਰਆਇਤਾਂ ਵੀ ਹਦੱਤੀਆਂ ਿਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਸ ਹਦਨ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਿੋਈ ਿੈ, ਸਾਡੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਆਰਹਥਕਤਾ 
ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੋਈ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਕਸ ਿੰੁਦੇ ਸੀ। ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਤਾਹਬਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਿੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈ੍ਸਾ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਸਾਡਾ ਪੈ੍ਸਾ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 2022 ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਹਮਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪ੍ਾਸ ਕਰੀਏ ਹਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ 
ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਿੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੰੂ ਉੱਧਰੋਂ ਮਦਦ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਸਾਢੇ ਹਤੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਿੈ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਕੰਹਜ਼ਊਮਰ ਸਟੇਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਯੂ.ਪ੍ੀ., ਹਬਿਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਹਮਲਨਾਡੂ, 

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱ੍ਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਕਤੇ ਵੱਧ ਿੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਹਜ਼ਊਮਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਿੰੁਦੀਆਂ 
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ਿਨ। ਇਿ ਕੰਹਜ਼ਊਮਰ ਸਟੇਟਾਂ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਹਜ਼ਊਮਰ ਸਟੇਟਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 
ਵੱਧ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਨਾਨ-ਬੀ.ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ 
ਵੀ ਬਿੁਤ ਮਾੜਾ ਿੈ।  ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 16.01.2023 ਨੰੂ Oxfam ਦੁਆਰਾ 
World Economic Forum ਦਾ ਸਹਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ Davos ਹਵਖੇ ਇਜਲਾਸ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ 
Survival of the Richest. ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਹਥਕ ਪ੍ਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 
ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਹਵੱਚ ਇਿ ਗੱਲ ਕਿੀ ਗਈ ਹਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40% ਧਨ ਤੇ ਹਸਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਿੈ। ਿੇਠਲੇ 50% 

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਸਰਫ 3 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਧਨ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਿੋਰ ਵੀ ਿੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 
ਿੈ, ਉਪ੍ਰਲੇ 10% ਲੋਕ ਹਸਰਫ 4% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। Oxfam ਦੀ ਇਸ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਉਪ੍ਰਲੇ 10% ਲੋਕ ਹਸਰਫ 4% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਹਕ ਿੇਠਲੇ 50% ਲੋਕ 64% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਦੰਦੇ 
ਿਨ। ਹਜਿੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲੋਕ ਿਨ, ਉਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੱਧ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਹਰਿਾ। ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਹਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੰੂ 5620 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਰੁਹਪ੍ਆ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 
ਹਸੱਹਖਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰੁਹਪ੍ਆ ਵੀ ਸਮੱਗਰਾ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਹਜੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿੈ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਿਨ ਹਜੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ 
ਹਰਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹਦੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਿੈ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ 
ਮੈਨੂਫੈਕਚਹਰੰਗ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜਿੜੀ ਦੌਲਤ ਿੈ, ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹਵੱਚ 50% 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹਜਿੜੇ ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈ੍ਰਾਂ ਹਸਰ ਨਿੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹਵੱਚ 
ਅਰਬਪ੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 102 ਤੋਂ 166 ਿੋ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹਵੱਚ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਆਮਦਨ ਹਵੱਚ 3608 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੰੁਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਨਸਰਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਿੀਂ ਹਰਿਾ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਉਿ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ। ਜੇ ਆਪ੍ਾਂ ਅੰਕੜੇ 
ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਿਾਲਤ ਇਿ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਹਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਖੇਤਰ ਹਜਵੇਂ ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ, 

ਮੱਛੀ ਪ੍ਾਲਣ ਇਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਮੱੁਢਲਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਉੱਥੋਂ 29.2% ਆਮਦਨ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 25.8% ਉੱਥੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਹਕ 1980 ਤੱਕ ਸਾਡਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ 
ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਿੰੁਦੀ ਸੀ। ਹਸਰਫ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 17% ਆਮਦਨ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 15.6% ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24.7% ਸਾਨੰੂ ਆਮਦਨ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 31.8% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ, 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ 46.1% ਆਮਦਨ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 42.4% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਸਾਡਾ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਕਰਕੇ 
ਹਜਉਂ-ਹਜਉਂ ਿਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਿ ਿਾਲਤ ਿੋ ਗਈ ਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਹਕਸਾਨੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪ੍ਈ ਿੈ। 
ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਿਨਤ ਤੇ ਪ੍ਈ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਮਾੜੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। 



77 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

1235/Pawan sharma/Rajneesh kumar 

                  ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਿਾਲਤ ਇਿ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹਕਸਾਨ ਿਨ, ਇਿ ਪੌ੍ੜੀ ਦੇ ਿੇਠਲੇ 
ਦੋ ਡੰਡੇ ਿਨ, ਹਜਿੜੇ ਟੁੱ ਟਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਿਨ, ਘਸਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਿਨ ਅਤੇ ਠੱੁਡੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ। ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਹਜਿੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਵੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਹਧਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪ੍ਈ। 
ਹਜਿੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਰਵੇ ਲੋਕ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਹਕਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸੋ, ਹਜਿੜੀ 
DAVOS ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਗੱਲ ਕਿੀ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਿਨ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 
ਹਜਿੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਸ਼ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ 
ਰਿੀ ਿੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦੱਲੀ ਹਵੱਚ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਜਨਤਕ ਹਸੱਹਖਆ 
ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਨੰੂ ਤਰਜ਼ੀਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਘੱਟ 
ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਗਏ, ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਿੋ ਗਈਆਂ, ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਹਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 
ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਹਸੱਹਖਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਿੋ ਹਗਆ। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। ਹਮਸ਼ਰਤ ਅਰਥਹਵਵੱਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਿੈ 
ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਘੱਟ ਿੋਇਆ ਿੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਬਹਲਕ ਸੈਕਟਰ ਹਵੱਚ ਹਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅੱਜ 
ਸਕੂਲੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਬਹਲਕ ਸੈਕਟਰ ਹਵੱਚ  ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ 
ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਨੰੂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਹਨਕ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਮੁਫਤ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਹਲਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਿੜਾ 
ਪ੍ਬਹਲਕ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਟਰਾਂਗ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਹਮਲੀ ਿੈ। ਇਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਿੈ, ਸੋ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਵੱਚ rationalization ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਜੱਥੇ consumers ਘੱਟ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਿੋਵੇ 
ਅਤੇ ਹਜਿੜੀ compensation ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਹਮਲਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਿੋਰ ਹਮਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਿੋਰ ਫਾਇਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਿੋਇਆਂ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਿੋ? 

ਪਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਬੁੁੱ ਧ ਰਾਮ: ਸਰ, ਿਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਬਲਕੁਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਿਾਂ।    

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿਾਂ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ? 

ਪਵੁੱ ਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਬੁੱ ਧ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ GST Compensation ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਔਰ 
Punjab Goods and Services Tax (Amendment), Bill ਤੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਚਾਰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ 
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ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖੇ ਿਨ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੀ ਿੈ ਹਕ G.S.T. Regime 2017 ਹਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਸਾਲ 2017 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਿ Compensation ਤੇ ਹਡਪ੍ੈਂਡ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਹਜਿੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਿੈ, ਉਿ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲਾਂ 
ਲਈ 14 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੋਇਆ ਸੀ ਹਕ ਸਟੇਟ ਉਨਹ ਾਂ ਪੰ੍ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਆਪ੍ਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੰੂ, ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਸਟਮ ਨੰੂ ਪੈ੍ਰਾਂ ਹਸਰ ਖੜਹਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲੇਹਕਨ ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਿੈ ਹਕ ਮੇਰੇ 
ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ 05 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਿੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ 
ਇਕਾਨਮੀ ਨੰੂ ਪੈ੍ਰਾਂ ਹਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਸਟਮ 
ਬਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਹਕ 14 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਹਜਿੜਾ Compensation ਹਮਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਿੈ, ਉਸ ਤੇ ਹਡਪ੍ੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਿੇ। ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹਧਆਨ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਇਸ 
ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਲੇਹਕਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ 
ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਹਸੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੰੂ ਸੌਂਪ੍ੀ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਕ 
immediately ਨਵੇਂ module ਇਸ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਐਟਂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਹਨਟ ਦੀ 
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਿੋਈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. (ਿੈਦਰਾਬਾਦ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਿੋਇਆ, ਹਬਲ ਹਲਆਉ, ਇਨਾਮ ਪ੍ਾਉ ਦੀ ਸਕੀਮ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ G.S.T. Regime 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਿੋਰ ਤਕੜਾ ਿੋਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੋਵੇ, ਹਜਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਿੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ 
ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਹਸੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਹਜਿੜੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ VAT ਦੀ 
Regime ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਹਡਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਇਿ ਸਾਿਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱ ਸਾ 
ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਅਲੀ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਲਗਾਏ ਸੀ, 
ਹਜਿੜੀ 3-4 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 40 ਿਜ਼ਾਰ ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 
ਮੁਆਫ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਲੱਹਗਆ ਸੀ ਕੀ ਨਿੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਦਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 
ਉਸ ਕੈਬਹਨਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਚੇਅਰ ਨੰੂ ਐਡਰੈੈੱਸ ਕਰੋ ਜੀ।   

1240/Jaspal Singh/Monika sharma 

ਪਵੁੱ ਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,  ਲੇਹਕਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਿ ਹਸਰਫ 
ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਸੀ, ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.ਸਕੀਮ 
ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਹਸੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹਲਆਂਦੀ, ਹਜਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 70,000 ਤੋਂ ਉਪ੍ਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਜਥੇ 
ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿ ਪ੍ਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ ਹਵੱਚ 164 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 
ਰੁਹਪ੍ਆ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੈ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਇਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਹਸੰਘ ਮਾਨ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈ। ਸੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਹਜਿੜੇ ਹਵਚਾਰ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਬੁੱ ਧ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਿਨ, ਬੜੇ 
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ਅੱਛੇ ਹਵਚਾਰ ਰੱਖੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਿੋਰ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸਬਹਸਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਕਉਂਹਕ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਿੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਿੈ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੀ 
ਹਜਿੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਪੂ੍ਲ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੀ 
ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਹਮਲਦਾ ਸੀ, ਇਿ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਿੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਿ 7000 ਕਰੋੜ 
ਰੁਹਪ੍ਆ ਵੀ ਸਬਹਸਊਮ ਕਰ ਹਗਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰੁਹਪ੍ਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਕ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥ ਵਢਾ ਲਏ, ਦੇਹਖਆ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਪ੍ਹੜਹਆ ਿੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੰੂ ਕੀ 
ਹਮਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਗਹਾ ਉਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਹਮਲ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਸੋ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮਾਹਰਆ। 
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜੇ ਉਿ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 
ਨਾ ਹਦੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਵੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਿੋਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ । ਸੋ, 

ਮੈਂ ਇਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਹਜਿੜਾ ਹਬਲ ਿੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਕੀ ਇਿ ਮੰਨ ਹਲਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਇਿ ਹਬਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਸ ਿੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ? (ਹਵਰੋਧੀ 
ਬੈਂਹਚਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ)  

(ਇਸ ਹਬਲ ਬਾਰੇ ਹਵਰੋਧੀ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਇ 
ਹਦੱਤੀ ਗਈ।) 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ  । (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

   ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿੁਣ ਸਦਨ ਹਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) 

   ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

                   ਹਕ ਕਲਾਜ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਆਈ। 



80 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

                                      ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 41 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਹਕਉਂਜੋ ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 41 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ; ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਇਿ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਿੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਹਟੰਗ ਲਈ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? 

(ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਿਾਂ ਜੀ, ਿਾਂ ਜੀ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

                    ਹਕ ਕਲਾਜਾਂ 2 ਤੋਂ 41 ਤੱਕ ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

                    ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

                             ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

ਪਸਰਲੇਖ 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

                   ਹਕ ਹਸਰਲੇਖ ਹਬਲ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਬਣੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ। 

ਪਵੁੱ ਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਚੀਮਾ): ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

       ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ)ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ- 

       ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ)  ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

       ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ)  ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

------------ 

      1245/Beant kaur/Monika Sharma 

SPEECH BY THE CHIEF MINISTER ON VARIOUS BILLS UNDER THE 

HEADING LEGISLATIVE BUSINESS AND ALSO HIS STATEMENT ON VARIOUS 

ISSUES (INCLUDING THE ISSUE OF FIR IN BARGARHI CASE) RAISED BY THE 

HON’BLE MEMBERS DURING ZERO HOUR. 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸ਼ਰੀ ਭਗਵਿੰ ਤ ਮਾਨ) : ਮਾਣਯੋਗ ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਣਯੋਗ 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਬਲ ਲਗਭਗ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਸ 
ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਹਬਲ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ ਸਬੰਧ ਿੈ। ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ 
ਹਕ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜਿੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਿੁਣ ਹਪੱ੍ਛੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ।  ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਰੀਨ ਹਵੱਚ ਿੈ ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ 
ਹਪ੍ਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਹਰਆਇਤ ਬੰਦ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਿਨ, ਭਾਵੇਂ 
ਆਪੋ੍ਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਤੋਂ ਿਨ। ਇਿ ਹਬਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜਿੜਾ ਿੁਣ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਰਹਵਸ ਸਬੰਧੀ  ਹਬਲ ਿੈ, ਇਿ ਬਿੁਤ 
ਇੰਪ੍ਾਰਟੈਂਟ ਹਬਲ ਿੈ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੁ੍ਰਾਣੀਆਂ ਿੀ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿੀਆਂ 
ਿਨ, ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਿੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 
ਪ੍ਿੰੁਚ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਿੰੁਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਜੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਥੇ reach ਨਿੀਂ 
ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਸਕਾਈਿਾਈ, ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਛੂੰ ਿਦੀਆਂ ਹਬਲਹਡੰਗਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਸੋ, ਉਥੇ ਤੱਕ 
ਪ੍ਿੰੁਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਹਪ੍ਛਲੇ ਹਦਨੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਜਿੜੀਆਂ 
ਇਸ ਵਕਤ ਹਨਊਯਾਰਕ ਫਾਇਰ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਿਨ, ਉਸ ਪੱ੍ਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਿਰ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰੂ 
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ਹਦੱਤੀਆਂ ਿਨ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) Not only ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਹਬਆਂ ਹਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਲੀਆਂ 
ਭੀੜੀਆਂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ, ਤੰਗ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਿਨ। ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਿੰੁਚ ਜਾਵੇ ਹਜਿੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 
ਹਬਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲੇ ਏਰੀਏ ਿਨ। ਸੋ, ਇਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਿੈ ਹਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਵੱਚ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ 
ਜਾਣ। ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਨੰੂ ਇੰਪ੍ਾਰਟੈਂਸ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

          ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਿੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸਾਿਮਣੇ ਆਈ ਿੈ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਬਲ ਰਾਿੀਂ ਸੋਧ 
ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਗਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਿ ਰੋਣ ਲੱਗ 
ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਥਊਰੀ ਦਾ 
ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹਲਆ, ਸਾਡੇ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਏ ਿਨ। ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ 
ਿਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ ਦਸਵੀਂ ਹਵਚੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਟ, 12ਵੀਂ ਹਵਚੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਟ, ਬੀਏ 
ਤੇ ਐਮਏ ਹਵਚੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਿਨ। ਹਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰ ਹਲਆ ਪ੍ਰ ਉਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਕ ਹਫਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 
ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲਹ ਿੋ ਗਈਆਂ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਹਕ ਫੇਲਹ ਹਕਉਂ ਿੋ ਗਈਆਂ? ਉਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕ ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਕਦੋਂ 
ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਿੋਏ ਿਨ, ਹਕਿੜੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿਨ ਹਕ 60 ਹਕਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਚੁੱ ਕ 
ਕੇ ਹਦਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਭੱਜੇਗਾ। ਭੱਹਜਆ ਆਏਗਾ, 60 ਹਕਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 
ਹਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। 60 ਹਕਲੋ ਦੀ ਿੀ ਬੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੁੱ ਕਣੀ ਿੈ। ਉਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਓਲੰਹਪ੍ਕ ਦੇ 100 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮੰੁਹਡਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਕਾਰਡ ਿੋਰ ਿਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਾਰਡ ਿੋਰ ਿਨ। 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ 
ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਹਰਕਾਰਡ ਿੋਰ ਿਨ ਤੇ ਮੰੁਹਡਆਂ ਦੇ ਿੋਰ ਿਨ। ਸੋ, ਇਿ ਹਕਵੇਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ 60 ਹਕਲੋ 
ਦੀ ਬੋਰੀ ਿੀ ਚੁੱ ਕਣੀ ਿੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹਸਰਫ 60 ਹਕਲੋ ਿੀ ਹਕਉਂ? ਇਿ ਹਕਸ ਨੇ ਹਲਖ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਜੇ ਹਕਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ 
ਤਾਂ ਅੰਦਰ 60 ਹਕਲੋ ਦਾ ਿੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 70 ਹਕਲੋ ਦਾ ਿੋਇਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਨਿੀਂ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦਾ। 
ਜੇਕਰ 80 ਹਕਲੋ ਦਾ ਿੋਇਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?  

1250/Karamjit kaur/Shubham jain    

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਥੋੜਹੀ ਜਾਵੇਗੀ?  ਹਕਸੇ ਘਟਨਾ 
ਵਾਪ੍ਰਨ ਤੇ ਉਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲੀਗਜ਼ ਮੰੁਡੇ ਜੋ ਿੋਣਗੇ, ਉਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ।  ਸੋ, ਮੈਨੰੂ ਲੱਹਗਆ 
ਹਕ ਇਿ ਰੂਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹਬਰਗੇਡ ਦੇ ਹਵੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਪ੍ਲਾਇਡ 
ਨਿੀਂ ਿਨ ਜੀ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਿਨ।  ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਅੱਜਕਲਹ ਹਕਿੜਾ ਫੀਲਡ 
ਿੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ਹਕੱਥੇ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਅੱਜਕੱਲਹ ਕੁੜੀਆਂ ਿਰ 
ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਮੈਡਲ ਹਜੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਹਵਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਬਰਾਂ ਹਵੱਚ 
ਗਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਵੱਚ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ 
ਅਪ੍ਡੇਟ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੋਏ। ਸੋ, ਇਨਹ ਾਂ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜਿੜੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੌਖੇ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 
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ਲਈ 40 ਹਕੱਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਦੱਤੀ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮਜ਼ 
ਬਦਲ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਸਰ, ਅਹਜਿਾ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਪ੍ਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਹਜਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ 
ਧੀਆਂ ਨੰੂ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਹਬਰਗੇਡ ਦੇ ਹਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ)  ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ੇਿਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਹਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਦੇਹਖਆ ਿੀ ਨਿੀਂ। ਪੁ੍ਰਾਣੇ 
ਰੂਲਜ਼ ਐਵੇਂ ਿੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਨੇ ਧੂੜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿੀ ਨਿੀਂ। ਸੋ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ  ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਅਜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਿਨ। 
ਅੱਜਕੱਲਹ ਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ  ਆ ਗਏ ਿਨ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜਕੱਲਹ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਨੰੂ 
ਬੀਜਣ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਿਨ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਹਪ੍ਊਟਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਿੈ, ਕੋਈ ਹਸੱਧੀ ਹਬਜਾਈ ਰਾਿੀਂ ਬੀਜਦਾ ਿੈ। 
ਕੋਈ  ਖੇਤ ਹਵੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ 
ਫਸਲ ਇੱਕੋ ਿੀ ਿੈ ਜੀ। ਹਫਰ ਉਸ ਫਸਲ ਤੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਿਨ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਰਾਿੀਂ 
ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਕੋਈ ਹਸੱਧੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕੋਈ ਖਾਲ਼ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੀ ਰੱਖ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਤੁਪ੍ਕਾ ਤੁਪ੍ਕਾ ਖੇਤ ਹਵੱਚ 
ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਰ, ਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਿਨ। ਮਾਰਕੀਹਟੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਿਨ।  
ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸੀ  ਪ੍ਰ ਿੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 
ਆਰਡਰ ਕਰੋ,  ਸਮਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੀ। ਹਸਰਫ ਇਿੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਨਾਲ ਇਿ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਮਾਨ ਹਕੱਥੇ ਕੁ ਪ੍ਿੰੁਚ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ 
ਹਕ  ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ  ਹਵਅਕਤੀ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਹਕਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪ੍ਿੰੁਹਚਆ ਅਤੇ ਿੁਣ ਹਕਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਚੱੁਕਾ ਿੈ। ਸੋ, ਜੇਕਰ 
ਅੱਜਕੱਲਹ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਅਪ੍ਡੇਟ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜਸ 
ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਫਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਿੀ ਿਟ 
ਹਗਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹਵੱਚ ਚੜਹ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ 
ਨਿੀਂ ਿਾਂ। ਕਹਿ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਹਕ ਕਦੋਂ ਖੜਹ ਜਾਵੇ।  ਹਕਉਂਹਕ ਕਦੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਪ੍ਡੇਟ ਿੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੂਿਰਲਾ ਪ੍ਾਸਾ ਹਕਤੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਹਪ੍ਛਲੇ 
ਪ੍ਾਹਸਓਂ ਇੱਧਰ ਨੰੂ ਆਉਂਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਉਦਂੀ ਿੰੁਦੀ ਹਕ ਉਧਰੋਂ ਬੱਸ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ 
ਜਾਂ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਅਪ੍ਡੇਟ ਿੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ, ਨਾ 
ਕੋਈ ਬੂਿਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ, ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਹਫਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ  ਹਵੱਚ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਉਥੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ  ਹਵੱਚ ਕਬੂਤਰ ਹਫਰਦੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 
ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਿੈ, ਆਪ੍ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਕਉਂ ਜਾਈਏ। ਹਫਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 
ਫੀਸ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਂਿ ਕਰ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿੋਰ ਕੁਝ 
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ। ਿਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹਸ਼ਓਹਰਟੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ।  
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     ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 
ਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਨਸਟਰ ਸ਼ਰੀ ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਨੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂ੍ਲ ਦੇ ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਗਭਗ 120 ਲੱਖ ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। 
ਆਪ੍ਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂ੍ਲ ਹਵੱਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕਉਂਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਣਕ ਿੈ।  ਆਪ੍ਾਂ 
ਬਿੁਤ ਸਾਰੀ  ਪੂ੍ਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਘਰੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ੍ਾਂ ਕਣਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ 
ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਚਾਵਲ ਆਪ੍ਣੀ  ਰੋਜ਼  ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ 99 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂ੍ਲ ਹਵੱਚ 
ਿੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂ੍ਲ ਹਵੱਚ ਕਣਕ 120 ਲੱਖ ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 
ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਦਾ ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਹਕਵੇਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜਨਾਬ?  

ਮੈਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਨਾ ਕਹਿਓ ਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਅਸੀਂ 
ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਤਾਂ ਉਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹਕ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਿੋ  ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ ਫਸਲ  ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 
ਪ੍ਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੰਪੋ੍ਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰ੍ਗਾ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਸੈਂਟਰ  ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੇ।  ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦਉ, ਅਸੀਂ ਹਫਰ ਿੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂ੍ਲ 
ਹਵੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ।  

1255/harpreet singh/Shubham jain  

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਿੋਲਡ ਕਰਕੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਬਲਕੁਲ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭੇਜੋ। ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਹਸਨਿਾ ਜੀ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਭੇਹਜਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਹਦਓ, ਉਿ ਇਕ ਇੰਟਰਹਵਊ ਹਵਚ ਕਹਿ ਰਿੇ ਸੀ little knowledge is too 

dangerous. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਹਕ ਨੱਢਾ ਜੀ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ। ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਿੋ ਗਈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਓ, ਤੁਿਾਡਾ ਕੰਮ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ 
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਹਜਿੜੀ  ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਿੈ, ਉਸ ਹਵਚ 
ਡੇਢ ਬੋਰੀ ਲਗਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਇਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਿੈ ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਉਿੀ ਹਦਓ ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਨੰੂ ਡੇ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਦੀ ਆਦਤ ਪ੍ਈ ਿੋਈ ਿੈ। ਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ. ਦੀ 
ਹਬਲਕੁਲ ਘਾਟ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ, ਪੂ੍ਰੀ ਹਮਲੇਗੀ। (ਅਵਾਜ਼ਾਂ: ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਗਈ) ਿਾਂ ਜੀ, ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਗਈ। 
ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਿੋ ਹਗਆ। 

          ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੈਟ ਹਵਚ ਸਾਡਾ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਬਿੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹਰਿਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਵੀ ਦੇਖੇ 
ਿਨ। ਕੈਪ੍ਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਹਦੱਤੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਫੇਲਹ ਿੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਹਕ ਹਕਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਪ੍ ਿੋ ਗਏ ਸੀ, ਹਫਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 164 

ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਵੈਟ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਪ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਿਟੀ, 
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ਨਾਲੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਹਪ੍ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਵਚ ਆ ਹਗਆ । ਸੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। 

          ਿੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹਬਲਕੁਲ ਹਤਆਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ, ਿੋਰ ਹਜਿੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਿਰ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਿੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਕ ਿੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਿਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਨ ਜਾਂ ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਲਾਗੂ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛਾਂਗੇ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਹਜੱਥੇ ਸਮੱਹਸਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੀ ਿੱਲ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੰੂ ਉਿ ਗੱਲ ਨਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦੀ ਿੋਵੇ ਹਜਿੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਿੋਵੇ। ਸੋ, 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨੋਹਟਸ ਤੇ ਪ੍ੀ.ਏ.ਯੂ. ਹਵਚ ਹਕਸਾਨ ਹਮਲਣੀਆਂ ਕਰ 
ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ। 15 ਿਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਰਹੋਂ 
ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ 
ਜਾਓ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹਫਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 
ਇਸ ਪੱ੍ਖ ਹਵਚ ਹਰਿਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱੁ੍ਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਬਾਬੂਆਂ ਨੰੂ 
ਨਿੀਂ ਪ੍ਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਉਿ ਹਚੱਟੇ ਟਾਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਕੀਕਤਾਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। 
ਲੋਕ ਕੁਝ ਿੋਰ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਿਰਨ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਕਸ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛ ਕੇ ਹਤੰਨ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਏ ਸੀ?ਦੇਸ਼ ਹਵਚ ਕਦੋਂ ਅਹਜਿਾ ਅੰਦੋਲਨ ਿੋਇਆ ਸੀ? ਇਿ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੰੂਨ ਿਨ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗ ੂ
ਕਰਵਾ ਹਦੱਤੇ।ਬੱਸ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ੍ਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਝੁਕਣਾ ਪੈ੍ ਹਗਆ ਹਕ ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈਂਦਾ ਿਾਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਪੱੁ੍ਛ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਸਟੇਕ 
ਿੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਹਜਿੀ ਨੌਬਤ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਬੀਬਾ ਿਰਹਸਮਰਤ ਦੀ 
ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹਦੰਦੀਆਂ ਿਨ ਪ੍ਰ 
ਜਦੋਂ ਉਿ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਿੋਰ ਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 
ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਬਣਾਈ ਿੈ। ਵਾਿ ਹਪ੍ਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਰਾਿ ਹਪ੍ਆ ਜਾਣੀਏ। ਪ੍ਾਹਲਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਕ ਿੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਤਾਂ ਉਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕ ਆਿ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਹਦਓ, ਅਸੀਂ ਹਕਿਾ 
ਠੀਕ ਿੈ ਕੱਟ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਰੈਵੇਹਨਊ ਹਵਚ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਹਵਚ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਵਚ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। 
ਸੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਜਿੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 
ਿੋਈਆਂ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਡ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਪ੍ਹਿਲੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਹਵਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਿ ਕਾਰ 
ਹਵਚ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਿੀ ਭੁੱ ਲ ਗਏ। 

1300/amandeep kaur/Abhishek gautam 
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ਹਫਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਹਗਆ ਹਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੈਕ ਵੀ ਿੋਣਾ ਿੰੁਦਾ ਤਾਂ ਹਫਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਫਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਜਿੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

 ਮੈਂ ਇੱਕ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲ.ਓ.ਪ੍ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਰਾਏ ਅਤੇ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਹਮਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਹਜਸ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿਰ 
ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਿਨ। 25-26 ਸੈਕਟਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, 

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਹਸਊਟੀਕਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਹਜਵੇਂ 
ਜਲੰਧਰ ਹਵੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਿਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 26 ਸੈਕਟਰ ਿਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਕਿਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ 
ਹਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾਕਹਮਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਿਾਡਾ ਿੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਦਓ ਹਕ ਇਿ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਿੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰੂ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਹਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਕੈਬਹਨਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹਦਆਂਗੇ ਤਾਂ ਹਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਿੈਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿੀ ਜੇ ਇੱਕਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਿੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਜਾਂ ਹਜਿੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਵੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇ। ਉਿ ਇੱਕਲੇ ਵੀ ਆ 
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇਿ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ 
ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਿੈ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱੁ੍ਛ ਕੇ ਹਦੱਤੇ ਸਨ ਹਕ ਕੌਣ ਅਹਜਿਾ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ ਹਜਸ ਨੰੂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੀ.ਏ.ਯੂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛ ਕੇ ਨਾਮ 
ਹਦੱਤੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਹਰਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ ਹਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਜਿੜੀ 
ਨੀਯਤ ਿੈ ਉਿ ਚੰਗੀ ਿੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁ੍ਛ ਪੱੁ੍ਛ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੈ।ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੈ ਕੇ 

ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ।  

          ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿਾਂਗਾ ਹਕ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਹਬਲ ਵੀ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਕੈਬਹਨਟ ਦੇ ਹਵੱਚ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਲਈਏ।ਹਪੰ੍ਡਾਂ 
ਹਵੱਚ ਧਹੜਹਆਂ ਦੀ ਧੜਹਬੰੇਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 751 ਜਾਂ ਿੋਰ ਕੇਸ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ 
ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੋ੍ਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸੰਬਲ ਤੇ ਨਿੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਕਹਪੰ੍ਡ ਧਹੜਹਆਂ 
ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ।ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਸਰਪੰ੍ਚ ਹਪੰ੍ਡ ਦਾ ਿੋਏਗਾ, ਉਿ ਹਕਸੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿੀਂ ਿੋਏਗਾ ਹਕ ਇਿ ਪੰ੍ਜੇ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਿੈ, 

ਇਿ ਝਾੜੂ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਿਾਥੀ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਿੈ। ਹਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ। ਲੋਕਲ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਧਹੜਹਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ 
ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਿੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਿਾਂ, ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਿੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ 
ਬੰਦ ੇਨੇ ਹਕਸੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਹਸੰਬਲ ਨਿੀਂ ਹਲਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਪੰ੍ਚ ਨੇ ਹਕਸੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸੰਬਲ ਤੇ ਸਰਪੰ੍ਚ ਦੀ ਚੋਣ 
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ਨਿੀਂ ਲੜੀ। ਪ੍ਰ ਕਾਨੰੂਨ ਇਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਜੇ ਉਿ ਮੰਗ ਲਏ ਹਕ ਮੈਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਹਦਓ ਤਾਂ ਮਨਹ ਾਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਹਫਰ ਉਥੇ ਹਦੱਕਤ ਪੈ੍ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪ੍ਾਏ ਹਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰ੍ਚ ਹਕਸੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸੰਬਲ ਤੇ 
ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਿ ਗੱਲ ਹਨਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 
ਚੋਣਾਂਮੰਜੇ,ਜੱਗਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਹਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜ ਿੀ ਲਓ, ਉਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਮਲਣਗੇ। ਿਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿੋਰ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਇਲ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਸਰਪੰ੍ਚ ਬਣਨਾ ਿੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਹਕਸ 
ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਿਾਂ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪੋ੍ਸਟਰ ਛਾਪੇ੍ਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚੋਣ ਹਨਸ਼ਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਜਾ ਹਮਲ ਹਗਆ, ਪੋ੍ਸਟਰ 
ਮੰਜੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ੍ਗਾ ਤਾਂ ਉਿ ਪੋ੍ਸਟਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪ੍ਤਾ 
ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਕ ਉਿ ਹਕਿੜੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਿੰੁਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਇਿ 
ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ (ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ):  ਸਰ, ਇਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਹਦਓ ਜੀ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ:  ਅਸੀਂ ਇਿ ਕਰਵਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੀ। ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵੱਚ ਮੇਰੇ ਏ.ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਿਹਰਆਣਾ 
ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ (ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ): ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਹਦਓ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਿਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਆਪ੍ਣੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। (ਿਾਸਾ)  

1305/Tarlochan Singh/Abhishek gautam 

ਉਥੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਿੁਣ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਤੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। (ਿਾਸਾ) ਬੜੇ 
ਮੌਕੇ ਹਮਲਣਗੇ ਪ੍ਰ ਮੰਜੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਿੀ ਿੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਰਪੰ੍ਚੀ ਲੋਕਲ ਿੈ, ਸਰਪੰ੍ਚੀ 
ਹਪੰ੍ਡ ਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰੂਿ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਿਾਂ। ਸਰਪੰ੍ਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਹਪ੍ਆ ਖਰਚ 
ਿੋਣ ਲੱਗਾ ਿੈ। ਸਰਪੰ੍ਚ 40 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਹਕੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਇਿ ਤਾਂ ਿੋ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ ਹਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੁਰੱਪ੍ਸ਼ਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਹਮਲੇ। 

        ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਿਾਊਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਿੋਰ ਗੱਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਹਪੰ੍ਡ ਪੂ੍ਰੀ 
ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ,  ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਹਪ੍ਆ ਕੈਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਇਸ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਹਜੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਹਪੰ੍ਡ ਨੰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ ਤਾਂ 
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੇ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲੇਗਾ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਇਿ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹਮਲੇਗਾ ਹਕ ਇਸ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਏਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਪੰ੍ਡ ਹਵੱਚ ਫੁੱ ਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 40 ਲੱਖ 
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ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਦੂਜਾ 30 ਲੱਖ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ 20 ਲੱਖ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਇਿ ਲਗਾਉਣੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ। ਹਪੰ੍ਡਾਂ 
ਹਵੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਦੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ? ਦੇਖ ਲਉ, ਇਿ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਡੈਮੋਕਰਸੇੀ ਿੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਕ ਬਾਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਦੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। (ਿਾਸਾ) ਹਫਰ ਅਗਲੇ 
ਹਦਨ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈ੍ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਹਫਰ ਗੱਲ ਕੁਆਹਲਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਕ ਮਿਾਰਾਜ, ਿੁਣ 
ਦੇਸੀ ਨਾਲ ਹਕੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਿੈ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਕੰਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਿੀ ਨਾ। ਮੈਂਬਰ, 

ਸਰਪੰ੍ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਚੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਹਦਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣੋ। ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਨੀਂਿ ਿਨ। ਜੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਚੰਗੀ ਿੈ ਤਾਂ ਹਪੰ੍ਡ 
ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

        ਇੱਕ ਿੰਸ ਅਤੇ ਿੰਸਣੀ ਹਕਤੇ ਦੂਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਹਵੱਚ ਰਾਤ ਪੈ੍ ਗਈ, ਿੰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਇਸ 
ਬੋਿੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ। ਉਿ ਦੋਨੋਂ  ਉਸੇ ਬੋਿੜ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ,  ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਸੰੁਨ-
ਮਸਾਣ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਸੀ। ਿੰਸਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਕ ਿੰਸ ਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਇੰਨਾ ਉਜਾੜ ਹਕਉਂ ਿੈ? ਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ 
ਇੱਥੇ ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਿੋਣਾ ਿੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਉੱਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਿੈ, ਉੱਲੂ ਉਜਾੜ ਭਾਲਦੇ 
ਿਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਿੋਇਆ ਹਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟਾਿਣੀ ਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਣ ਹਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕ 
ਇਿ ਮੇਰੇ ਹਵਰੱੁਧ ਿੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜੱਥੇ ਉੱਲੂ ਵੱਸਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਉਜਾੜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਿੰਸ ਤੇ 
ਿੰਸਣੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਲ ੂਨੇ ਰੋਕ ਹਲਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਇੱਥੇ ਆਉ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ 
ਹਕੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਹਲਆ ਿੈਂ? ਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਹਜਿੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿੈ, ਇਿ ਮੇਰੀ 
ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ। ਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਮੈਂ ਿੰਸ ਿਾਂ, ਇਿ ਿੰਸਣੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੂੰ  ਉੱਲੂ ਿੈਂ ਅਤੇ ਇਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ। ਉਿ 
ਉੱਲੂ ਨੰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਤੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ। ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 
ਸਰਪੰ੍ਚ ਘੋਗੜ ਸੀ। ਲੂੰ ਬੜੀ ਿੋਰੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਾਂ ਿੋਰੀਂ ਵੀ ਹਵੱਚ ਿੀ ਸੀ। ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਸਾਿਮਣੇ ਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ 
ਿੰਸਣੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ, ਖੰਭ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹਜਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਉੱਲੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹਕਵੇਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ? 

ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੀ ਿੈ, ਇਿ ਿੰਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੀ ਿੈ। ਇੰਨੇ ਨੰੂ ਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਹਵੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ 
ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਮਿਾਰਾਜ, ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਿੰਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿੀ ਹਕ ਇਿ ਹਕੰਨੀ ਸੋਿਣੀ ਿੈ। ਇਿ 
ਆਪ੍ਣੇ ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਆਈ ਿੋਈ ਿੈ। ਰੋਜ਼ ਇਿ ਇੱਥੇ ਉੱਹਡਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਹਖਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਿੰਸ ਨੇ 
ਲੈ ਕੇ ਿੁਣੇ ਿੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਿੈ, ਹਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਇਸ ਨੰੂ ਉੱਲੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ 
ਹਡਕਲੇਅਰ ਕਰ ਹਦਉ। ਸਰਪੰ੍ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਠੀਕ ਿੈ ਜੀ, ਇਿ ਉੱਲੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ। ਫੈਸਲਾ ਿੋ ਹਗਆ ਹਕ ਉਿ 
ਉੱਲੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ, ਿੰਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱ ਖ ਲੱਗਾ। ਿੰਸ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਿੰਸ ਇੱਧਰ 
ਆ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ। ਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਇਿ ਕੀ ਗੱਲ ਿੈ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਡਬੇਟ ਹਵੱਚ ਲੰਘ ਗਏ, 

ਉਦੋਂ ਤੂੰ  ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਾ ਹਕ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ, ਿੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਿੋਏ ਸੁਹਣਆ, ਤੂੰ  ਬੋਿੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲ 
ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉੱਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਜਾੜ ਉੱਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿੀਂ 
ਿੰੁਦਾ ਸਗੋਂ ਹਜੱਥੇ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਿੋਣ, ਉਥੇ ਉਜਾੜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਸੋ, ਅਹਜਿੀਆਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਚੁਹਣਓ 
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ਿੀ ਨਾ ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਪੈ੍ ਜਾਵੇ, ਹਜਿੜੀਆਂ ਉਜਾੜ ਪ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਿੋਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਿੋਣ। ਸੋ, ਮੈਂ 
ਇਿੋ ਕਹਿੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੈ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਸਰਪੰ੍ਚ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਪੰ੍ਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲ ਪੈ੍ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਈ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਪੰ੍ਚਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਜਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿੋਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਾ ਿਾਂ। ਪ੍ਹਿਲੇ 
ਵੇਹਲਆਂ ਹਵੱਚ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਾਵਰ ਿੰੁਦੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਂਦੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਿੁਣ ਤਾਂ 
ਸੱਸ ਨੰੂਿਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵੱਚ ਹਫਰਦੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਹਕਸੇ 
ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਿੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਹਜਿੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਹਿਲਾਂ 
ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਹਵੱਚ ਿੰੁਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵੱਚ ਹਫਰਦੇ ਿਨ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਹਸਸਟਮ 
ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏਤੇ ਉਿ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਹਸਸਟਮ ਹਵੱਚ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਸੰਦ 
ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 

 ਕੱਲਹ ਹਵਰੋਧੀ ਹਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਏ.ਜੀ. 
ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਿਨ।  ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਲੂ ਹਮਲੇ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਹਕੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਬਲਕੁਲ ਹਤਆਰ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ 
ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹਵੱਚ ਉਿ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਲੂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਹਰਪੋ੍ਰਟ 
ਹਵੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਹਦਆਂਗੇ। (ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਹਚੰਜ਼ ਵੱਲੋਂ  ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਇਿ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੇ 
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿੋਵੇ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰੇ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਿੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਕੰਟੀਹਨਊ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਸੋ, ਿੁਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਲੂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਖਆ 
ਿੋਣਾ ਿੈ ਹਕ ਨਵੀਂ ਹਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਵੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਮੈਂ ਆਪ੍ ਸੱਚੇ ਹਦਲੋਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ੍, ਸਾਡੇ ਹਪ੍ਤਾ ਜੀ 
ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ੍ ਜੀ ਦੀ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜਿੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵੱਚ 
ਇਨਸਾਫ ਨਿੀਂ ਹਮਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਿਰੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੋਇਆ, 

ਹਜੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ੍ਣ, ਹਜੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਆਉਣੇ ਪੈ੍ਣ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 
ਹਢੱਲ ਨਿੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦੁੱ ਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ੍ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਬਿੁਤ ਹਢੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੀ 
ਪ੍ਤਾ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਿੋ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਿੁਣ ਕੀ ਿਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਿਨ ਹਕ ਇਿ (ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹਫਰਦੇ ਿਨ। ਪੱ੍ਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਹਲਆਂ ਕੋਲ ਿੁਣ 
ਪੱ੍ਚੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਹਕਿੜੇ ਮੱੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰ੍ਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਹਦੱਤੀ। 
ਿੁਣ ਜੇ ਹਕਤੇ ਹਗਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ੍ ਹਗਆ ਤਾਂ ਛੇ ਬੰਦੇ ਹਕੱਥੋਂ ਹਲਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ 
ਿੁਣ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਿੁਣ ਤਾਂ ਪੰ੍ਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਇਿ ਅੱਗੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ 
ਪ੍ਿੰੁਚ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸੋ, ਇਿ ਪ੍ਬਹਲਕ ਿੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਿੈ।   
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ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜੋ ਸੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿੇ ਿਨ, ਕੀ ਇਿ 
ਹਬਲ ਦਾ ਿੀ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਬੋਲ ਹਰਿਾ ਿਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਿਨ, ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਮਸਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਹਰਿਾ ਿਾਂ। ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹਬਲ ਆਏਗਾ। ਕੱਲਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਹਵੱਚ 
ਬੋਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਇਸ 
ਿਾਊਸ ਨੰੂ ਦੱਸਾਂ।   

 

 

CLARIFICATION BY THE SPEAKER 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਹਦੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਦ ਿਾਊਸ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਸਮੇਂ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਹਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਿੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੀ ਪ੍ਲੀਜ਼, ਕੰਟੀਹਨਊ। (ਹਵਘਨ) ਇੱਕ 
ਹਮੰਟ ਜੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟੀਹਨਊ ਕਰ ਲੈਣ ਹਦਓ, ਹਫਰ ਆਪ੍ਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟੀਹਨਊ ਕਰ ਲੈਣ ਹਦਓ। 

------------------- 

SPEECH BY THE CHIEF MINISTER ON VARIOUS BILLS UNDER THE 

HEADING LEGISLATIVE BUSINESS AND ALSO HIS STATEMENT ON VARIOUS 

ISSUES (INCLUDING THE ISSUE OF FIR IN BARGARHI CASE) RAISED BY THE 

HON’BLE MEMBERS DURING ZERO HOUR.(Resumption) 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਫਹਨਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਹਦਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਹਲਓ। ਸੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਤਾਂ 
ਪ੍ਤਾ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਿਾਕੀ ਦੇ ਮੂਵ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਸਹਟੱਕ ਅੜਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵ ਬਣਨ ਤੇ ਟਾਈਮ 
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। (ਿਾਸਾ) ਤੁਿਾਨੰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਤਾ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਲੱਤ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਿਾਕੀ ਅੜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੋਲ 
ਿੰੁਦਾ ਿੰੁਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਟਰੋਕ ਹਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈ੍ਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਮਲੇ, ਉਿ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਗੱਲ ਿੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਹਵੱਚ ਗੱਲ ਿੰੁਦੀ ਰਿੇ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਿੈ। ਐਵੇਂ ਿੀ ਿੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਚੱਕਰਾਂ ਹਵੱਚ ਪ੍ਏ ਿੋਏ ਿਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਿੱਥ ਤੁਰ ਗਏ। ਪ੍ਬਹਲਕ 
ਆਪ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਿੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜਿੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿੀ ਸੀ। 
(ਆਪੋ੍ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ)ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 
ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਿੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਤੁਿਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਿੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਿੀ ਖੂਬੀ ਿੈ, ਵਧੀਆ 
ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਉਦੋਂ ਹਵਪ੍ਕਸ਼ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ ਿੰੁਦਾ 
ਸੀ। ਿੁਣ ਤਾਂ ਹਵਪ੍ਕਸ਼ ਸਟਰੌਂਗ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਿੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਕ no, 



91 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

no, no ਿੋ ਹਗਆ, ਿੋ ਹਗਆ, ਿਾਂ ਵਾਲੇ ਿਾਂ ਕਹਿਣ, ਨਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਚੱਲੋ, ਚੱਲੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ 
ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਿੰੁਦੇ ਸੀ ਹਕ ਕੋਈ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਪੁ੍ਆ ਲਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 
ਸਪ੍ੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜਹ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਮਣ ਰੱਹਖਆ ਿੈ, ਇਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਕ 
ਤੁਸੀਂ 30 ਕੁ ਫੁੱ ਟ ਉੱਚੇ ਿੋ। (ਿਾਸਾ) ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪ੍ੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜਹੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਸੋ, ਇਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਕ ਉਿ ਖਾਲੀ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਔਰ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹਮਲਣਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਵੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਿਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਿਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨਲ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਆਓ। 

1310/mehak/BS khokhar 

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹਕ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਈਆਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹਵੱਚੋਂ ਪੁ੍ਲੀਆਂ ਪੱੁ੍ਟ 
ਹਦਉ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਵੋਟਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਜਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ 
ਿਨ ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਰਆਂ ਦੇ ਿੋ। ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 
ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਿੋ ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਪ੍ੀਕਰ ਦਾ ਅਿੁਦਾ ਹਮਲ ਹਗਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 116 ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ 
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਿੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਹਰਆਂ ਦੇ ਿੱਕ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਬਤੌਰ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜੱਹਤਆ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਿੂਲਤ 
ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਾਡਾ ਿੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਜੱਤ ਨਿੀਂ ਸਕੇ ਪ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਜੰਨਾ 
ਫਹਤਿਗੜਹ ਚੂੜੀਆਂ ਿਲਕੇ ਨੰੂ ਹਮਲੇਗਾ, ਹਜੰਨਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਿਲਕੇ ਨੰੂ ਹਮਲੇਗਾ, ਹਜੰਨਾ ਦਾਖਾ ਿਲਕੇ ਨੰੂ 
ਹਮਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਿੀ ਬਾਕੀ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ 
ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੰੁਧਕਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਨਲ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦਾ।   

             ਮੈਨੰੂ ਬਿੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਿੌਲ ਹਵੱਚ ਹਡਬੇਟ ਨੰੂ 
ਸੁਣ ਰਿੇ ਿੋ। ਇੱਥੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਿੋਏ ਿਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ 
ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਹਰਆਂ ਨੇ ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ ਇੱਥੇ ਿੀ ਆਉਣਾ ਿੈ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਦੇਈਏ ਹਕ 
ਇਿ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇੱਥੇ ਹਡਸਕਸ ਵੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਸਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਮਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣ ਦੇ ਹਬਲ ਵੀ 
ਆਉਂਦ ੇਿਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਿੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿਾਂਗਾ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੰਨੇ ਵੀ ਹਬਲ ਆਏ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਰ ਹਡਬੇਟ ਿੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਹਡਬੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ੀੜਤ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 
ਹਦੱਲੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਬਲ ਵੀ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਕ ਸਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ। ਬੱਸ ਨਿੀਂ, ਨਿੀਂ, ਨਿੀਂ 
ਜੀ, ਿੋਰ ਨਿੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੱਸ ਿੁਣ ਤਾਂ ਿੋ ਹਗਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਹਵੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। 
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ਉਿੀ ਹਬਲ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਕੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਿੋਏ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ 
ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿੀ ਿਟ ਗਏ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਕੱਲਹ ਵੀ ਨਿੀਂ ਆਏ। ਿੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਗਏ, 

ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਾਿਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿੈ। ਉਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿੀ ਬਲਹਕ 
ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਪੰ੍ਜ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਪੈ੍ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ੍ਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਿੀ ਹਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਸੁਹਣਆ ਿੈ ਹਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਦੀ ਿਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਹਕ ਿਰ ਗੱਲ 
ਝੂਠ, ਿਰ ਗੱਲ ਜੁਮਲਾ, ਗੱਲ ਿੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਨਕਲਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ 
ਸਨ, ਮੈਂ ਹਕਿਾ ਹਕ 

        15 लाख की रकम सलखता ह ीं तो कलम रुक जाती है, 

        15 लाख की रकम सलखता ह ीं तो कलम रुक जाती है, 

         काले धन के बारे में सोचता ह ीं तो ससयाह  स ख जाती है, 

         मोद  जी हर बात जुमला ननकल , 

        अब तो यह भी शक है कक क्या चाय बनानी आती है। 

ਮਤਲਬ ਸਾਨੰੂ ਤਾਂ ਇਿ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਹਕ ਚਾਿ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿੋਣੀ, ਉਿ ਵੀ ਝੂਠ ਿੀ ਿੋਣਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹਕਉਂਹਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਫਹੜਆ ਿੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਾਠ ਦੀ ਿਾਂਡੀ ਹਕੰਨੇ 
ਕੁ ਹਚਰ ਚਲਦੀ ਿੈ? ਸੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਿਾਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਿਾਂ ਔਰ 
ਸ਼ਿੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਹਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਪੰ੍ਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰੁ ਖਾਧੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਗਵਾਿ ਪ੍ਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿੀ ਸੋਚਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ 
ਚੰਗੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਈ,ਂ ਹਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇ। ਕੋਈ ਇਿੋ 
ਹਜਿੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੱਕ ਹਵੱਚ ਿੋਈ, ਉਿ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ 
ਧੰਨਵਾਦ, ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। (ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਥੰਹਪੰ੍ਗ) ਜੋ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹਬਲ ਿੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿੱਕ ਹਵੱਚ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਿੀ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
(ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਥੰਹਪੰ੍ਗ) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਹਤਰਪ੍ਤ ਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। 
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ਸਰਦਾਰ ਪਤਰਪਤ ਰਪਿਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ (ਫਪਤਹਗੜਹ ਚੂੜੀਆਂ): ਸੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਿੈ। ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਹਰਜੈਕਟ 
ਿੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਹਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਿੋਣ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? (ਹਵਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) 

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਹਚਜ਼ ਦੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਹਬਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿੇ 
ਸਨ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਹਵੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸੀ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਜੀ। ਹਤਰਪ੍ਤ ਰਹਜੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਿੁਣ ਤੁਿਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਿੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। (ਸਦਨ 
ਹਵੱਚ ਿਾਸਾ) ਸੋ, ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਹਕਸੇ ਦਾ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਹਰਜੈਕਟ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਬਲਹਕ ਿੋਰ ਦੋ-ਦੋ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਹਕ ਨਾਲ 
ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਸੈੈੱਟ ਿੋਰ ਦੇ ਹਦਉ ਤਾਂ ਹਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 

1315/Sukhpiar Singh/BS khokhar 

ਤੁਸੀਂ ਹਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਿੋ ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਉਣ ਦੇ ਅੰਨਹੇ  ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਿਰਾ-ਿਰਾ ਹਦਖਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਹਰਜੈਕਟ ਿੋਣਗੇ? ਇਿ ਹਰਜੈਕਟ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇਿ ਹਰਜੈਕਟ ਿੰੁਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿਾਂ ਜੀ, ਲਾਡੀ ਜੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਪਸਿੰ ਘ ਲਾਡੀ (ਸ਼ਾਹਕੋਟ): ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਿੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਹਜਿੜੀ ਬਾਜਵਾ 
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਿੈ। (ਿਾਸਾ) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਅੱਛਾ ਇਿੋ ਿੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਪਸਿੰ ਘ ਲਾਡੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰੇ ਿਲਕੇ ਸ਼ਾਿਕੋਟ 
ਹਵੱਚ 234 ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 15 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਿਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹਕਸੇ ਦਾ ਹਰਜੈਕਟ ਨਿੀਂ ਿੋਣ ਹਦੱਤਾ। 110 

ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਪ੍ਰਥਾ ਹਜਿੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਿੋ, ਇਿ ਚੰਗੀ 
ਿੈ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ: (ਬੈਠੇ-ਬਠੇੈ): 110 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਪਸਿੰ ਘ ਲਾਡੀ: ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਿੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਪ੍ਰਥਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਿੀ ਹਦਸ਼ਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇ। 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਹਦਓ। 

ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਪਸਿੰ ਘ ਲਾਡੀ (ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ): ਸਾਰਾ ਹਪੰ੍ਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਬਠਾ ਹਲਆ ਸੀ, ਹਕਸੇ ਨੇ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ 
ਮੇਰਾ ਸਰਪੰ੍ਚ ਬਣੂ, ਮੇਰਾ ਸਰਪੰ੍ਚ ਬਣੂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਠੀਕ ਿੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਿੈ। ਿਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਪਸਿੰ ਘ (ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ) (ਬਟਾਲਾ): ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਹਤਰਪ੍ਤ ਰਾਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ ਬਾਜਵਾ 
ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਲਕੇ ਹਵੱਚ ਿੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟਲਾਸ਼ਾਿੀਆ ਹਪੰ੍ਡ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ 
ਭਰਾ ਹਜਿੜਾ ਹਪੰ੍ਡੋਂ ਸਰਪੰ੍ਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਸੀ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਰਜੈਕਟ ਿੋ ਗਏ 
ਸਨ। (ਿਾਸਾ) 

------------- 

 

2. THE PUNJAB FIRE AND EMERGENCY SERVICE BILL, 2024 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ, 2024 ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ, 2024 ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

ਹਕ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ - 

ਹਕ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 
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ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿੁਣ ਸਦਨ ਹਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 2 ਅਤੇ 3 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ:  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

                             ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 2 ਅਤੇ 3 ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 78 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਹਕਉਂਜੋ ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 78 ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਇਿ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਿੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

(ਅਵਾਜ਼ਾਂ : ਿਾਂ ਜੀ, ਿਾਂ ਜੀ) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

                   ਹਕ ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 78 ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ (1) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

                   ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਪਸਰਲੇਖ 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

                   ਹਕ ਹਸਰਲੇਖ ਹਬਲ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਬਣੇ। 
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ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਪਸਿੰ ਘ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

          ਹਕ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ- 

          ਹਕ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

         ਹਕ ਹਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਹਵਸ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

------- 

3. THE PUNJAB PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਹਸੰਘ ਭੁੱ ਲਰ, ਹਦਿਾਤੀ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਬਲ ਪੇ੍ਸ਼ 
ਕਰਨ। 

ਪਦਹਾਤੀ ਪਵਕਾਸ ਤੇ ਪਿੰ ਚਾਇਤਾਂ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 

          ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ - 

          ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ - 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਬਹਿਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਵੇ? 
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(ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹਾ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ।) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

          ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

                                      ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

1320/Manika Rani/Rajneesh kumar 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿੁਣ ਸਦਨ ਹਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ  : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵ  ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਕਲਾਜ਼ 2 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 2 ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵ  ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ  : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵ  ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਪਸਰਲੇਖ 
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ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਹਸਰਲੇਖ ਹਬਲ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਬਣੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਦਹਾਤੀ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰ ਚਾਇਤਾਂ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਭੁੁੱ ਲਰ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿੈ - 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ - 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੰ੍ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਹਬਲ, ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ  ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। (ਥਿੰ ਪਪਿੰ ਗ) 

-------- 

4.  THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS 

(AMENDMENT) BILL, 2024 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹਬਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗਰੁਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਖੁੁੱ ਡੀਆਂ) : ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ - 



99 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗਰੁਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਖੁੁੱ ਡੀਆਂ):  ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ੍ਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਸੋਧ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 162022 ਹਮਤੀ 27-7-2022 ਰਾਿੀਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਜਸ ਦੇ ਹਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਹਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਪ੍ਰਸੀਡ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 
ਹਨਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁ੍ਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਮਤੀ 26-07-2023 ਨੰੂ ਖਤਮ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ।  ਿੁਣ ਤੱਕ 62 

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 94 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 
ਦੇ ਪੁ੍ਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਹਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁ੍ਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਿੋਰ ਦੋ 
ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਮਤੀ 26-07-2025 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਫਰ ਵੀ ਹਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁ੍ਨਰ ਗਠਨ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 
ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁ੍ਨਰਗਠਨ ਨਿੀਂ 
ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਬਲ ਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੋਵੇਗਾ।   

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਪਸਿੰ ਘ ਪੋਆਰ: ਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਹਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿੋਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 
ਹਕਉਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਠੀਕ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਿੈ।  ਿਾਂ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ? 

ਸ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪਸਿੰ ਘ ਿੂਨੀਅਰ (ਿਲਿੰ ਧਰ ਸ਼ਪਹਰੀ):   ਸਪ੍ੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦੱਤਾ। ਇਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 
ਪ੍ਰੋਹਡਊਸ ਸਟੇਟ ਿੈ।  ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮੱੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੈ।  
ਸਰ, ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ੍ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਹਪ੍ਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਹਸਰਫ 62 ਮਾਰਕੀਟ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਿੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਿਨ। ਬਾਕੀ 94  ਅਹਜਿੀਆਂ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੀਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਿਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿੇ ਿਾਂ।  ਸਰ, ਅੱਜ ਹਜਿੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਨ,  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 
ਿਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਹਵੱਚ ਹਜਿੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਿੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ   ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ।  

1325/Gurpreet kaur/Rajneesh kumar 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ (ਸ਼ਰੀ ਭਗਵਿੰ ਤ ਮਾਨ) : ਿੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਡਸਕਸ ਿੋ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ 94 ਮਾਰਕੀਟ 
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁ੍ਨਰਗਠਨ ਿਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂ੍ਰੇ ਨਿੀਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਵੀ ਅਜੇ 
ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਿਾਈਕੋਰਟ ਹਵੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ 
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ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਮੰਗ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੀਨੇ ਹਵੱਚ ਪੂ੍ਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ 
ਹਬਲ ਹਵੱਚ ਇਿ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਿੁਣ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਹਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਕ ਜਲਦੀ ਿੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ not only Chairman , 

ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੂ੍ਰੇ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਿਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵੱਚ 
9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਿੈ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਿੱਕ ਹਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ 
ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੰੂ ਪੈ੍ਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਹਦਆਂਗੇ। ਇਿ ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਹਬਲ 
ਿੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿੇ ਿਾਂ ਹਕ ਹਜੰਨਾ ਹਚਰ ਇਿ ਪੋ੍ਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਹਚਰ ਇਸ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਿੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹਸੰਘ ਬਾਜਵਾ। 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਪਸਿੰ ਘ ਬਾਿਵਾ (ਕਾਦੀਆਂ) : ਸਰ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈ ਹਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ 
ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਿ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਹਡਕਸ਼ਨ ਿੈ, ਇਸ 
ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਗੌਰਹਮੰਟ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਢੰਗ ਿੈ। ਗੌਰਹਮੰਟ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲੈਕਟਡ 
ਹਰਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਹਟਵਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਵੱਚ ਪ੍ਾਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ, ਹਜਿੜੀਆਂ ਹਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿੁਤ ਹਮਸਯੂਜ਼ 
ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ।  ਸੋ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪੋ੍ਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਚੀਜ਼ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇਿ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੀ ਦਲੀਲ 
ਪੇ੍ਸ਼ ਨਿੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜਾਹਰਸ਼ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੀਨੇ ਹਵੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, 

everything is already in your hands.  ਹਜੱਥੇ ਹਕਤੇ ਵੀ ਤੁਿਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 
ਆਟੋਮੈਹਟਕਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਹਫਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। ਸੋ, there 

is something serious ਜੋ ਮੈਂ ਇਿ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਸੀ.ਐਮ. 
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਜਿੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹਸੱਖੀ, ਉਿੀ 
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਿੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਮੇਨ ਪੋ੍ਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਪ੍ਾਵਰ ਖੋਿ ਕੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਵੱਚ ਦੇਣੀ ਿੈ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵੱਚ 
ਸਹਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿਾਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ :  ਮੇਰਾ ਹਖਆਲ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਿਨ, ਉਿ ਵੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਹਬਿਾਫ ਤੇ ਿੀ ਜਵਾਬ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿਾਂ ਜੀ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ :  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵੱਚ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ੜਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਹਕ till 26.07.2025 not 

two years. ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹਦਆਂਗੇ। 



101 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ :  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ।  ਿਾਂ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਿੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ :  ਿੁਣ ਇੱਕ ਹਮੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ 
ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿੋ 
ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰਸੀਡ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਪ੍ਰ ਹਜਿੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, 

ਉਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਕੰਮ- ਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਚੱਲ ਸਕਣ। 6 ਮਿੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਿੁਣ ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ 
ਿੈ।  ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਿ ਹਬਲ ਇਸ ਿਾਊਸ 
ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਹਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਿੀ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕਰ ਹਦਆਂਗੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਿੁਣ ਸਦਨ ਹਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ 

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

          ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।   

 

1330/Rajneet Kaur/Monika sharma 

ਕਲਾਜ਼ 2 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ - 

        ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 2 ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 



102 

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES  
Unedited version/ Not for legal/official use        DATED Wednesday, 4TH September, 2024 
 

                                               ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  

ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) 

 ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

          ਹਕ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 1 ਹਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

 ਪਸਰਲੇਖ 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

          ਹਕ ਹਸਰਲੇਖ ਹਬਲ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਬਣੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਿੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ਹਬਲ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਿੰ ਤਰੀ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਿਾਂ- 

          ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ- 

          ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੈ- 

          ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਹਬਲ, 2024 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਸਤਾਵ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  (ਥੰਹਪੰ੍ਗ) 

----------- 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ: ਸਦਨ ਅਣਹਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਹਗਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
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*01.36 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਹਿਰ        (*ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਅਣਹਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਹਗਤ ਿੋ 

    ਹਗਆ।)    

--------- 

 

1335/Kuldeep kaur/Monika sharma 

 

 

 

 

 


